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VT
VĐiểm 

nhấn

“Truyền Thống” bứT phá 
Không thể không nhắc đến những 

“món” truyền thống trên kênh VTV3 
do Ban sản xuất các chương trình giải 
trí thực hiện. Phải nói rằng, để làm 
mới một chương trình truyền hình có 
tuổi đời lâu năm là bài toán cực kì 
khó. chính những người sản xuất các 
chương trình giải trí cũng thừa nhận 
điều này. năm 2018, họ muốn khám 
phá bản thân bằng cách cải cách toàn 
diện nội dung và hình thức. những món 
ăn tưởng như đã quá cũ trên VTV3 
đã và sẽ được thay đổi cách chế biến, 
mang đến cho khán giả những cảm 
nhận mới và cả sự bất ngờ.

Điển hình, Cà phê sáng với VTV3 đã 
và đang ngày càng mới mẻ, hiện đại, thân 
thiện, hữu dụng hơn. chỉ cần bật kênh 
VTV3 lúc 7h sáng, khán giả sẽ có được 
những tin tức về đời sống, văn hóa, giải 
trí, trách nhiệm xã hội, du lịch, thể thao 
thông qua các phóng sự, phỏng vấn trực 
tiếp hay các chương trình buổi sáng… 
Bên cạnh đó, khán giả cũng được gặp gỡ 
những nghệ sĩ nổi tiếng đang được yêu 
thích và thưởng thức những món quà 
nghệ thuật mà họ mang đến. 

Đáng kể nữa là Chúng tôi là chiến 
sĩ - sân chơi có thâm niên 11 tuổi, năm 
2018, lột xác ngoạn mục, thể hiện sự 
hào hùng, tính kỉ luật và sức mạnh của 

Quân đội nhân dân Việt nam, đồng thời 
tuyên truyền yếu tố trí tuệ, tinh nhuệ, 
hiện đại của quân đội hiện nay. Theo 
đó, thao trường chính là sân khấu ghi 
hình, nơi các nghệ sĩ được mở cánh 
cổng đơn vị và trải nghiệm, hiểu hơn 
về cuộc sống quân ngũ. Bối cảnh ghi 
hình mới đã đem lại cho ekip những 
cảm xúc mới. Bên cạnh các phần chơi 
Lính khỏe lính khéo, Nhật kí chiến sĩ…, 
không thể thiếu phần đồng diễn - đặc 
sản của các chiến sĩ trẻ biểu dương sức 
mạnh tập thể, tính kỉ luật và vẻ đẹp oai 
hùng của hình ảnh anh bộ đội cụ hồ, 
tôn vinh tài năng của các cá nhân,  
tập thể…

“Bữa tiệc”
nhiều hương vị

VTV3 đang Và sẽ Trình bày nhiều món ăn Tinh Thần đặc sắc mời 
chào “Thực khách” Thuộc mọi lứa Tuổi, ngành nghề Và Vùng 
miền khác nhau. ai cũng có Thể dễ dàng Tìm được cho mình 

“món ăn” yêu Thích nhấT Trong Thực đơn giải Trí hấp dẫn của 
năm 2018 Trên kênh sóng này. 

CT Vui khỏe có ích
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Với mong muốn đem lại sự hấp 
dẫn, cuốn hút khán giả, ekip thực hiện 
Vui - Khỏe - Có ích cũng điều chỉnh 
nội dung, cách thức thể hiện trong năm 
2018. Đối tượng người chơi là người 
cao tuổi và có thêm sự xuất hiện của 
những người nổi tiếng. cùng với đó, 
thử thách của chương trình là các câu 
hỏi về sức khỏe, kinh nghiệm dân gian, 
cuộc sống và trò chơi ghép tranh. 

nhóm sản xuất Ai là triệu phú cũng 
mang đến những hương vị mới lạ. 
Việc xuất hiện hình ảnh của người trợ 
giúp qua điện thoại là nét mới. ngoài 
ra, không có phần thi bấm nhanh dành 
cho 10 ứng viên như format cũ. người 

chơi được ekip chọn trước khi bắt đầu 
chương trình và khi ra mắt tại trường 
quay, họ lập tức ngồi lên ghế nóng để 
bắt đầu các thử thách. Điểm mới nữa 
là sự xuất hiện của Mc Phan Đăng với 
cách dẫn nhẹ nhàng, đầy chất thơ đã tạo 
nên màu sắc mới cho Ai là triệu phú 
sau 13 năm phát sóng. 

Không có sự thay đổi về format 
nhưng các ekip thực hiện Hãy chọn giá 
đúng, Đường lên đỉnh Olympia… cũng 
đã có sự cải tiến về hình thức để tạo 
nên diện mạo mới cho chương trình. 
Trải qua hơn 3 năm phát sóng, những 
câu chuyện cảm động, chuyện vui, hàng 
trăm điều ước từ giản dị đến phức tạp 

trong Điều ước thứ 7 đã lấy đi không ít 
nước mắt, nụ cười của khán giả và cả 
ekip thực hiện. năm 2018, Điều ước 
thứ 7 sẽ tiếp tục hành trình hiện thực 
hóa những ước mơ tử tế của những con 
người tử tế… Một chương trình khác là 
Tiền khéo tiền khôn sẽ giúp khán giả có 
thêm kiến thức về tài chính - ngân hàng 
bằng cách áp dụng cách xây dựng trò 
chơi để biến những thông tin, kiến thức 
tưởng như khô khan trở nên gần gũi 
hơn với khán giả. Bên cạnh các chương 
trình thường nhật, chung kết Đường 
lên đỉnh Olympia, Lễ trao giải VTV 
Awards và các chương trình sự kiện 

(Xem tiếp trang 6)
Lê hoa

CT Chúng tôi là chiến sĩ

CT Ai là triệu phú
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nhân các dịp lễ Tết… do Ban Sản xuất 
các chương trình giải trí thực hiện luôn 
là các món ăn đặc biệt và nhận được sự 
quan tâm lớn từ khán giả. 

sự Trở lại quen mà lạ
Sự góp mặt của các chương trình xã 

hội hóa đã mang đến hương vị mới lạ, 
thậm chí bùng nổ trong thực đơn giải trí 
trên VTV3. nhiều chương trình xã hội 
hóa sau sự thành công của mùa trước 
tiếp tục trở lại với diện mạo và nội dung 
hấp dẫn hơn. Với các cặp mẹ - con hoặc 
bố - con, Chuẩn cơm mẹ nấu mở ra cuộc 
chiến ẩm thực giữa hai đội chơi trong 
mỗi tập. Một trong những điểm hấp dẫn 
của chương trình chính là sự tham gia 
của nhiều người nổi tiếng cùng cha, 
mẹ của họ. Khán giả được chứng kiến 
những tình huống hài hước giữa người 
chỉ huy và người thực hiện trong căn 
bếp. Đồng thời, chương trình còn giúp 
các thành viên thuộc hai thế hệ hiểu 

nhau hơn qua mỗi tình 
huống. Một trăm triệu 
một phút cũng có nhiều 
đổi mới và cải tiến nhằm 
thu hút lượng  
khán giả đa dạng hơn về  
độ tuổi. 

Là game show theo 
hình thức “đặt câu hỏi - 
trả lời” truyền thống, tuy 
nhiên, Một trăm triệu một 
phút không mang chủ đề 
rõ ràng hoặc chuyên sâu ở 
một bộ môn hay lĩnh vực kiến thức nào. 
những câu hỏi dành cho người chơi 
vừa rất dễ nhưng đôi khi cũng rất  
“khó nhằn”.

cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát 
dành cho những thí sinh có niềm đam 
mê với dòng nhạc trữ tình, quê hương 
và dân ca, Thần tượng Bolero đã chính 
thức trở lại với những thay đổi hoàn 

toàn mới. Bên cạnh dàn thí sinh mới, 
năm nay, chỉ còn 3 hLV ngồi ghế 
nóng là: ngọc Sơn, Quang Lê và như 
Quỳnh, trong đó, như Quỳnh là ẩn số 
thú vị của mùa giải mới. cũng vậy, 
sau thành công của mùa 1, Sing My 
Song - Bài hát hay nhất cũng quay trở 
lại với các đợt tuyển sinh trên cả nước, 
mang đến cơ hội cho nhiều người yêu 

VT
VĐiểm 

nhấn

“Bữa tiệc”
nhiều hương vị

(Tiếp theo trang 5)

CT Hãy chọn giá đúng

Cao Bá Hưng, quán quân Sing My Song mùa 1
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âm nhạc thỏa sức đam mê 
và thật sự tỏa sáng. Sau 
hai vòng sơ tuyển, ban tổ 
chức đã chọn ra những thí 
sinh ưu tú nhất để bước vào 
vòng Ghi hình. Theo đó, 
bộ tứ hLV đã chính thức 
lộ diện gồm: Giáng Son, 
Lê Minh Sơn, Đức Trí và 
hồ hoài anh. Sự có mặt 
của nhạc sĩ hồ hoài anh 
thay thế vị trí của nhạc sĩ 
nguyễn hải Phong đã khiến không khí 
chương trình thêm phần thú vị. 

Quyền lực ghế nóng là game show 
đầu tiên trên truyền hình mà khán giả 
được tham gia vào thành phần Ban 
giám khảo, được thể hiện quan điểm, 
góc nhìn của mình một cách trực tiếp 
với chính nghệ sĩ biểu diễn. Thông qua 
cuộc thi, rất nhiều loại hình nghệ thuật 
đã được gửi đến khán giả, cùng với đó 
là nhiều thông điệp ý nghĩa, nhân văn 
được lồng vào phần tranh luận của các 
thí sinh, đưa ra những góc nhìn mới của 
những người trẻ. Được biết, năm 2018, 
Quyền lực ghế nóng sẽ ra mắt phiên 
bản Nghệ sĩ và phát sóng trong khung 
giờ vàng của VTV3. Game show sẽ 
dành cho nghệ sĩ tham gia với vai trò 
Giám khảo để đưa ra chính kiến  
của mình về các tiết mục nghệ thuật 
được biểu diễn trên sân khấu của  
chương trình. 

những hương vị mới
Điểm nổi bật trên VTV3 là sự xuất 

hiện của những chương trình hoàn toàn 
mới, mang đến sự thích thú cho khán 

giả, thậm chí tạo “hot” trong dư luận. 
Không phải chương trình giải trí, cũng 
không có những gương mặt ngôi sao, 
nhưng sức hút của Thương vụ bạc tỷ lại 
không hề thua kém các game show đình 
đám. chương trình đã mang đến cơ 
hội tuyệt vời cho các doanh nhân khởi 
nghiệp được rót vốn từ những nhà đầu 
tư mạo hiểm. chương trình truyền hình 
thực tế về âm nhạc kết hợp với hẹn hò 
dành cho những bạn trẻ độc thân mang 
tên Giai điệu chung đôi cũng mang đến 
nhiều điều hấp dẫn, mới lạ. các bạn trẻ 
độc thân đam mê ca hát được ghép cặp 
nam - nữ, cùng thể hiện một ca khúc và 
không được biết mặt nhau cho đến khi 
họ song ca trên sân khấu. “Ban cố vấn” 
không chỉ là những người ngồi “ghế 
nóng” đưa ra những lời nhận xét thú vị 
mà còn là “ông Tơ bà nguyệt” để chắp 
nối “chiếc cầu duyên phận” cho đôi bạn 
trẻ có cơ hội đến gần với nhau.

Thay thế Con biết tuốt ở khung giờ 
20h30 thứ hai hàng tuần trên VTV3 là 
chương trình kết hợp giữa talk show 
và nấu ăn có tên gọi Cuộc chiến mĩ vị. 
Được chọn lựa theo tiêu chí “Món ăn 

ngon - Đầu bếp đẹp” và hai trường phái 
nấu ăn chuyên nghiệp và home - cook 
(nấu ăn tại gia), chương trình đã mời 
4 vị đầu bếp: hoàng nhân, ngọc anh, 
Vũ dino và Sĩ Toàn. Trong đó hoàng 
nhân và ngọc anh theo trường phái 
chuyên nghiệp, Sĩ Toàn và Vũ dino 
lại có sở trường riêng, nằm theo trường 
phái home - cook. Với dàn khách mời 

là những người nổi tiếng quen thuộc, 
Cuộc chiến mĩ vị mang đến cho khán 
giả những giây phút thư giãn khi những 
bí mật đằng sau tủ lạnh của họ được 
hé lộ. dự kiến bắt đầu từ tháng 6, một 
chương trình hoàn toàn mới sẽ lên sóng 
VTV3 vào tối thứ Sáu hàng tuần mang 
tên The Debut show - Dự án  
số 1. chương trình mang đến một góc 
nhìn chân thực nhất cho khán giả về 
quá trình từ số 0 đến lúc được ra mắt 
của một nghệ sĩ, nhà sản xuất, tìm kiếm 
những nhân tố đột phá cho thị trường 
giải trí Việt. Với format thuần Việt, 
chân thực và nhiều cảm xúc, Dự án  
số 1 hứa hẹn đem đến cho khán giả 
cách nhìn về một thế giới giải trí đầy 
đam mê nhưng cũng không kém phần  
khốc liệt. 

có thể nói, trong năm 2018, những 
thực khách trung thành của VTV3 sẽ 
được thưởng thức một bữa tiệc đầy 
hương vị và màu sắc. Tất cả đều được 
chọn lọc và chế biến cầu kì, sáng tạo 
nhằm mang đến cho khán giả những 
giây phút thực sự thoải mái, xóa tan áp 
lực của cuộc sống thường nhật.

Lê hoa 
Ảnh: hải hƯnG Và  

chƯơnG TRình cunG cấP

CT Quyền lực ghế nóng

CT Thần tượng Bolero

CT Cuộc chiến mĩ vị
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trình mới

VT
Vchương

trình mới

Với tiêu chí mới, 
nóng, thiết thực, 
khách quan, gần 
gũi, đồng thời vẫn 

truyền cảm hứng và tương tác 
tốt với khán giả, bản tin Y tế 
24h do Trung tâm Tin tức 
VTV24 sản xuất sẽ trở thành 
một người bạn đồng hành tin 
cậy cho những khán giả quan 
tâm đến các thông tin liên 
quan đến y tế và sức khỏe.  
Y tế 24h ra đời nhằm mục đích 
chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, 
tuyên truyền và phổ biến các 
kiến thức, những cách xử lí cơ 
bản về sức khoẻ bệnh tật và 
sắc đẹp toàn diện, tạo cơ hội 
để người dân có nhu cầu chăm 
sóc, nâng cao sức khỏe có cơ 
hội giao lưu với các bác sĩ và 
chuyên gia đầu ngành về 
sức khỏe…

Trong khung giờ từ thứ hai 
đến thứ Sáu hằng tuần, bản 
tin Y tế 24h sẽ bao gồm bốn 
phần: Tin tức y tế trong nước, 
Tiêu điểm Y tế trong nước, Y 
học bốn phương, và 30s chia 
sẻ. Ở phần Tin tức Y tế trong 
nước, chương trình sẽ cập 
nhật những tin tức nóng liên 
quan đến lĩnh vực y tế diễn ra trong 
vòng 24h, được dư luận quan tâm. Ở 
phần Tiêu điểm Y tế, những vấn đề dư 
luận quan tâm trong lĩnh vực y tế sẽ 
được khai thác chuyên sâu dưới dạng 
phóng sự ngắn hoặc dài kì. Đó có thể là 
việc phát hiện và điều trị các loại bệnh 
thường gặp, những bệnh nan y nguy 
hiểm, những tai biến, biến chứng có 
thể xảy ra...; những thủ đoạn, hành vi 
lừa đảo khám chữa bệnh tại các bệnh 

viện; diễn biến các loại bệnh đang vào 
mùa, đang bùng phát thành dịch; những 
lưu ý và khuyến cáo phòng bệnh, chữa 
bệnh; cập nhật các kĩ thuật y học hiện 
đại của Việt nam, hay các vấn đề liên 
quan đến dược phẩm… Trong mục Y học 
bốn phương, khán giả sẽ được tiếp cận 
nhiều câu chuyện thời sự hữu ích, thú vị 
về lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe trên 
toàn thế giới. Ở mục 30s chia sẻ, chương 
trình sẽ phát sóng những video clip hữu 
ích, thú vị về các bí quyết khỏe đẹp được 

sưu tầm, khai thác từ các kênh 
quốc tế, mạng xã hội…

Vào thứ Bảy hằng tuần, 
Y tế 24h sẽ phát sóng chuyên 
đề phẫu thuật thẩm mĩ. Khán 
giả sẽ được cập nhật những 
câu chuyện xoay quanh lĩnh 
vực phẫu thuật thẩm mĩ như: 
cảnh báo hiểm họa có thể xảy 
ra khi lạm dụng phẫu thuật 
thẩm mĩ bừa bãi; chia sẻ 
kinh nghiệm làm đẹp an toàn 
thông qua lời khuyên của các 
chuyên gia, bác sĩ, các nhân 
vật đã từng phẫu thuật thẩm 
mĩ, chuyển giới; được giới 
thiệu các địa chỉ làm đẹp uy 
tín, chính thống…

Vào chủ nhật hằng tuần, 
bản tin Y tế 24h sẽ có chuyên 
đề dinh dưỡng - tiếp sức cho 
người bệnh thông qua hình 
thức tương tác. chương trình 
giải đáp những câu hỏi của 
khán giả thông qua đường 
dây nóng, để qua đó, khán 
giả có thể nhận biết được 
những nguy hại đến sức khỏe 
khi sử dụng thực phẩm không 
an toàn, sử dụng sai cách; các 
chế độ ăn uống tốt cho người 
bệnh và những điều nên 

tránh, cách lựa chọn sử dụng thực phẩm 
chức năng… 

Y tế 24h sẽ do hai gương mặt Mc 
nổi tiếng luân phiên dẫn dắt. Đặc biệt, 
khán giả có thể tương tác trực tuyến với 
chương trình thông qua fanpage Bản tin 
Y tế 24h. 

Y tế 24h phát sóng lúc 13h hàng 
ngày trên kênh VTV1, từ ngày 
27/2/2018.

KiM nGân

Y tế 24h
Bản Tin chuyên Sâu 
Về cÁc Vấn Đề y Tế
bản Tin Y Tế 24h do Trung Tâm Tin Tức VTV24 Thực 

hiện lên sóng đúng ngày 27/2/2018 - ngày Thầy 
Thuốc ViệT nam, Thay Thế cho bản Tin hành 

Trình 24h Trên kênh VTV1.
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cặp lá yêu thương là dự án thiện 
nguyện do Trung tâm Tin tức 
VTV24 khởi xướng và chủ trì, 

phối hợp cùng Văn phòng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội cùng ngân hàng 
chính sách xã hội, nhằm tạo cầu nối 
giữa các hoàn cảnh khó khăn (lá 
chưa lành) với các nhà hảo 
tâm (lá lành) tạo thành các 
cặp đôi vượt khó (cặp lá 
yêu thương). Sau hơn 
hai năm lên sóng, dự án 
Cặp lá yêu thương đã 
đi qua gần 30 tỉnh thành 
trong cả nước, giúp đỡ hơn 
2.500 em học sinh nghèo học 
giỏi với mức hỗ trợ trung bình 
400.000 đồng/tháng. Đồng hành cùng 
chương trình là gần 8.000 “lá lành” hỗ 
trợ thường xuyên cho các em có hoàn 
cảnh khó khăn, với tổng số tiền lên tới 
trên 20 tỉ đồng. 

năm 2017, Gala Cặp lá yêu thương 
với chủ đề Những đứa con của hòa bình 
đã tạo hiệu ứng tích cực trong dư luận 
nhờ tôn vinh những người cựu chiến 
binh trong thời bình với nỗ lực giúp đỡ 
đồng đội và góp phần trợ giúp các em 
nhỏ sinh ra trong những gia đình có 

công với cách mạng hiện đang sống 
trong điều kiện khó khăn. Sau khi ra mắt 
khung giờ riêng vào tháng 10/2017, bắt 
đầu từ năm 2018, chương trình Cặp lá 
yêu thương tiếp tục có thêm nhiều nét 

mới nhằm giúp các nhà hảo tâm 
đến gần hơn nữa với những 

hoàn cảnh khó khăn. 
Theo ekip thực hiện 

Cặp lá yêu thương, 
mỗi chương trình phát 
sóng vào thứ Bảy và 
chủ nhật hàng tuần 

sẽ có một chủ đề riêng 
theo hướng tăng cường 

tương tác với khán giả, đó 
là: Nghệ sĩ đồng hành cùng Cặp 

lá yêu thương (thứ Bảy), và Cuộc sống 
thay đổi từ những “lá chưa lành” (chủ 
nhật). Với chủ đề Nghệ sĩ đồng hành 
cùng Cặp lá yêu thương, ngoài phóng sự 
giới thiệu về câu chuyện, hoàn cảnh của 
nhân vật lá chưa lành sẽ có thêm phần 
trải nghiệm thực tế của những nghệ sĩ 
cùng chương trình tham gia tìm hiểu 
hoàn cảnh của gia đình các “lá chưa 
lành”. Trong chủ đề Cuộc sống thay đổi 
của những “lá chưa lành”, chương trình 
sẽ ghé thăm gia đình những em nhỏ có 

hoàn cảnh khó khăn để tìm hiểu về sự 
thay đổi trong cuộc sống của các em sau 
khi nhận được hỗ trợ từ các “lá lành”. 
Đặc biệt, chương trình sẽ đem đến cho 
khán giả nhiều bất ngờ thông qua cuộc 
gặp gỡ giữa các em với nhà hảo tâm đã 
trực tiếp giúp đỡ.

như vậy, bên cạnh các bản tin trong 
chương trình Chuyển động 24h vào thứ 
Ba và thứ năm, chương trình sẽ được 
phát sóng thêm hai chủ đề mới trong 
khung giờ riêng vào 12h30 - 12h40 thứ 
Bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh 
VTV1. Trong thời gian qua, việc ra mắt 
thêm khung giờ mới đã góp phần giúp 
chương trình Cặp lá yêu thương lan tỏa 
tình yêu thương nhân ái trong mỗi cá 
nhân, mỗi gia đình Việt, thắp sáng ước 
mơ đến trường của hàng ngàn học trò có 
hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. 
Thêm một năm mới, sẽ còn rất nhiều 
những “lá chưa lành” được giúp đỡ bởi 
những “lá lành”. Cặp lá yêu thương vẫn 
đang bền bỉ từng ngày trên hành trình 
hiện thực hóa ước mơ đến trường của 
các em, đúng như sứ mệnh của chương 
trình: “Trao cơ hội đi học, cho cơ hội 
đổi đời”.

diệP chi

Cặp lá yêu thương 2018

THêM nHIều néT MỚI

cặp lá yêu thương đến với tỉnh Cao Bằng

bắT đầu Từ 
năm 2018, chương 
Trình Cặp lá Yêu 

Thương sẽ có Thêm 
nhiều néT mới Trong 

khung giờ riêng 
Vào mỗi cuối 

Tuần.

MC Hạnh Phúc và ca sĩ nhí Bảo An
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Trời sinh mộT cặp Tái xuấT 
với diện mạo hoàn Toàn mới

Mùa thi đầu tiên của chương trình 
khá thành công với chiến thắng thuyết 
phục đến từ cặp đôi hLV dương Triệu 
Vũ và vận động viên Tản Đà đồng thời 
gây nhiều chú ý với những câu chuyện 
hậu trường của các thí sinh, trong đó có 
cuộc đời nhiều nước mắt của nghệ sĩ Lệ 
Thi - con gái danh ca chế Linh. Bước 
sang mùa 2, một đội ngũ giám khảo và 
hLV hoàn toàn mới sẽ “đổ bộ” vào Trời 
sinh một cặp. Trong đó, nhạc sĩ huy 
Tuấn và ca sĩ hồng nhung sẽ nắm vai trò 
cầm cân nảy mực. Không chỉ giàu kinh 
nghiệm hoạt động nghệ thuật, đây còn là 
hai vị giám khảo được đánh giá công tâm 
và có những đánh giá xác đáng, mang 
tính chuyên môn cao. 

Ở cương vị hLV, 3 gương mặt được 
chọn mặt gửi vàng là Phạm anh Khoa, 
Văn Mai hương và Bùi anh Tuấn. họ 
đều là những tên tuổi được phát hiện 
và tỏa sáng nhờ các cuộc thi ca hát trên 
truyền hình như Sao Mai điểm hẹn, 
Giọng hát Việt và Thần tượng âm nhạc 
Việt Nam. Vì thế, họ sẽ có sự gần gũi, 
thấu hiểu tâm lí thí sinh đồng thời có 
những “chiến thuật” riêng phù hợp với 
từng yêu cầu của các đêm thi. Được biết, 
format của chương trình về cơ bản vẫn 

giữ nguyên như mùa đầu, với 3 vòng thi 
đầu tiên là cơ hội thể hiện cho từng thí 
sinh và để các hLV chọn đội. các đêm 
thi loại trừ theo chủ đề khác nhau sẽ lần 
lượt xác định những cặp đôi xuất sắc 
nhất tranh tài trong trận chung kết. 

Với một mùa thi được đẩy cao yếu 
tố âm nhạc, việc chọn lựa thí sinh được 
ban tổ chức tiến hành rất kĩ lưỡng nhằm 
mang đến những màn trình diễn cân 
xứng, đúng nghĩa “trời sinh một cặp” với 
các hLV vốn được đánh giá cao về giọng 
hát cũng như phong cách trình diễn. 
Theo tiết lộ ban đầu, nữ diễn viên Lan 
Phương sẽ là một trong những thí sinh 
của chương trình. 

Dự kiến, chương trình sẽ tái ngộ khán 
giả từ ngày 17/3 trên VTV3.

đã Thành điểm hẹn quen Thuộc, 
Thường Từ Tháng ba Trở đi là 
bước Vào giai đoạn sôi động, 
Tăng Tốc của các chương Trình 
Thi Tài Trên VTV3. Trong số 
những điểm hẹn giải Trí ấy, Trời 
sinh mộT Cặp mùa Thứ hai Và mộT 
chương Trình hoàn Toàn mới 
được mua bản quyền Từ đức - 
man O man sẽ là lựa chọn hấp 
dẫn dành cho khán giả.

mùa Thi“

“Tăng tốc

Lệ Thi - con gái Chế Linh là một trong 
những thí sinh gây nhiều chú ý của 

Trời sinh một cặp mùa đầu tiên

HLV Dương Triệu Vũ và VĐV Tản Đà là 
quán quân mùa đầu tiên của Trời sinh một cặp

Nhạc sĩ Huy Tuấn Ca sĩ Hồng Nhung Ca sĩ Phạm Anh Khoa Ca sĩ Bùi Anh Tuấn Ca sĩ Văn Mai Hương
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man o man: sân Chơi mới 
dành Cho phái mạnh

man O man (tạm dịch Người đàn 
ông lý tưởng) là chương trình truyền 
hình ăn khách có xuất xứ từ nước Đức và 
được phổ biến rộng rãi tại nhiều quốc gia 
ở châu âu, australia…

Xuất hiện trên sóng VTV3 trong bối 
cảnh các chương trình dành cho phái 
mạnh đang nhận được rất nhiều sự quan 
tâm, Man O Man có kết cấu hấp dẫn, tạo 
cho các thí sinh tham gia cơ hội thể hiện 
những phẩm chất, sức hút nổi trội của 
bản thân nhằm chinh phục đối tượng là 
200 khán giả nữ có mặt tại trường quay - 
những người nắm quyền bình chọn để tìm 
ra chàng trai ấn tượng nhất trong số 9 ứng 
cử viên tham gia mỗi tập. 

Với mong muốn khám phá sâu hơn 
vẻ đẹp, sức hút nội tâm, ở hai vòng thi 
đầu tiên, chương trình sẽ để cho 9 chàng 
trai che giấu dung mạo dưới lớp mặt nạ. 
Khán giả sẽ chấm điểm họ qua cảm nhận 

về cách nói chuyện, phong thái. các 
vòng thi tiếp theo lần lượt giúp các ứng 
viên bộc lộ dần không chỉ tài năng mà cả 
thể lực, ý chí, sự mưu lược cũng như tinh 
thần đồng đội qua việc hợp tác thực hiện 

các thử thách. Phần thi cuối cùng dành 
cho 3 chàng trai xuất sắc được “thiết kế” 
có nhiều điểm tương đồng với các thử 
thách của Ơn giời, cậu đây rồi!. những 
tình huống thực tế, oái oăm được sắp đặt 
để mỗi người bộc lộ rõ ràng tính cách, 
lối ứng xử của bản thân. cùng một câu 
chuyện, các chàng trai sẽ có giải quyết 
khác nhau, qua đó khán giả nữ ở trường 
quay sẽ đưa ra quyết định chọn ra người 
đàn ông lí tưởng nhất. 

Được biết, ban tổ chức Man O Man 
đang trong quá trình tuyển sinh qua hình 
thức trực tuyến để chiêu mộ các thí sinh 
nam phù hợp với tiêu chí chương trình. 
ngoại hình ưa nhìn được xem là ưu thế, 
tuy nhiên, khả năng ăn nói, điểm độc đáo 
trong phong cách, duyên ngầm của các 
chàng trai cũng sẽ ghi những điểm cộng 
đáng kể. 

dự kiến, Man O Man sẽ ra mắt khán 
giả trên VTV3 từ đầu tháng 5 trong 
khung giờ vàng cuối tuần. 

hƯơnG huyền

Sau thành công mùa đầu tiên, 
chương trình Ú òa - Trò chuyện 
với chú chó trắng mùa 2 đã 

chính thức trở lại với các em nhỏ trên 
sóng VTV7. Với mục đích mang lại 
cho các khán giả nhí dưới 5 tuổi một 
không gian vui chơi và học tập chất 
lượng và vui nhộn hơn nữa, chương 
trình năm nay đã chú trọng bổ sung 
thêm nhiều yếu tố sinh động và mới lạ.

ngoài hai nhân vật quen thuộc là 
Wan Wan và Meo Meo, trong mùa hai 
này các em nhỏ còn có cơ hội giao lưu 
với một người bạn hoàn toàn mới là 
bé na na nhanh nhẹn và tinh nghịch. 
na na sẽ cùng với chú chó trắng khỏe 
mạnh Wan Wan và mèo Meo Meo vui 
vẻ khám phá rất nhiều những điều thú 
vị của cuộc sống xung quanh, đồng 
thời sẽ cùng các bạn nhỏ tham gia thật 
nhiều trò chơi bổ ích cũng như những 
bài hát sinh động và vui tươi. 

Một trong những điểm mới thú vị 
nữa của Ú òa mùa 2 chính là việc mở 

rộng không gian 
vui chơi giữa 
Wan Wan và 
Meo Meo. 
Không 
còn bó hẹp 
trong phạm 
vi trường 
quay, giờ đây 
các em nhỏ sẽ 
có cơ hội được 
vui chơi và giao 
lưu trực tiếp với 
Wan Wan và 
Meo Meo ngay tại trường học 
của mình. Trong nhiều phần 
chơi, hai nhân vật chính sẽ cùng 
đến trường ca hát nhảy múa cùng 
các bạn nhỏ, đồng thời trực tiếp trao 
tặng cho các bạn những phần quà xinh 
xắn và dễ thương. Trong thời gian tới, 
Ú òa - Trò chuyện với chú chó trắng 
vẫn sẽ tập trung xây dựng format 
với tiêu chí không chỉ là một chương 

trình giải trí đơn thuần mà còn là một 
sân chơi bổ ích là lí thú, giúp các 

em có được những bài học đầu 
đời để phát triển toàn diện cả 
về thể chất lẫn tinh thần. Vào 
ngày 3 và 4/3 tới, tại Trung 

tâm thương mại aeon 
Long Biên, hà nội, 

chương trình sẽ 
tổ chức sự kiện 
giao lưu trực 
tiếp với Wan 
Wan và Meo 
Meo. Đây là 

một cơ hội để 
khán giả nhí 

tham gia vui chơi 
và giao lưu với hai nhân 

vật chính của chương trình. 
Chương trình phát sóng vào 17h30 

và 20h15 từ thứ Hai đến thứ Sáu  
hàng tuần. 

ĐặnG TRanG

Ú òa Mùa 2 
Trở lại với nhiều màu sắc mới

Các bé vui chơi 
cùng Wan Wan và 

Meo Meo
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Sau khi lên sóng VTV9 từ 
21/1/2018 vào lúc 20h05 chủ 
nhật hàng tuần, chương trình 

Đấu trường ẩm thực nhanh chóng nhận 
được nhiều tình cảm yêu mến của khán 
giả. Mỗi tập gồm hai nghệ sĩ kết hợp 
với hai đầu bếp chuyên nghiệp để lập 
đội thi đấu. các đầu bếp sẽ nấu món ăn 
mẫu trước và sau đó hướng dẫn nghệ sĩ 
nấu lại theo cách của mình. họ chỉ được 
đứng bên cạnh và hướng dẫn qua lời nói 
chứ không được trực tiếp tham gia vào 

quá trình nấu nướng. Trong khoảng thời 
gian quy định của chương trình, các đội 
được quyền chấp nhận bị trừ  
1 điểm để dùng chiếc nĩa vàng một lần 
để buộc đội bạn phải dừng nấu trong  
30 giây. chướng ngại vật này thường 
được các đội dùng khi biết đối phương 
đang phi hành, tỏi hay thức ăn chiên rán 
sắp chín. chỉ cần 30 giây chậm trễ là 
món ăn sẽ bị hỏng ngay, và nhờ vậy cơ 
hội chiến thắng sẽ tăng thêm cho đội đặt 
cược chiếc nĩa vàng. Đây là luật chơi 
khá thú vị giúp các đội đảo ngược tình 
thế. Bên cạnh đó, họ có thể thoải mái 
trêu chọc đối phương để gây xao nhãng 
trong quá trình nấu ăn. các đội được 
chấm điểm theo tiêu chí trình bày, thao 

tác và nấu ăn. Đội nhiều điểm 
nhất giành được phần thưởng 
10 triệu đồng, đội về nhì mang 
về 5 triệu đồng. Vì mỗi cuộc 
thi chỉ gồm hai đội nên người 
đi thi chắc chắn có giải. Tuy 
biết trước kết quả nhưng Đấu 
trường ẩm thực đã mang đến 

những giây phút thú vị cho khán giả. 
chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi 
tiếng như: Thanh Trúc, hòa hiệp, hà 
Thúy anh, Lê dương Bảo Lâm… 

Giám khảo chương trình là chuyên gia 
ẩm thực Tịnh hải và diễn viên Đình Toàn. 
họ cũng giữ vai trò là người dẫn dắt Đấu 
trường ẩm thực. hai giám khảo này vốn là 
gương mặt quen thuộc của nhiều chương 
trình nấu ăn nên có nhiều cách để khuấy 
động không khí vui nhộn tại trường quay 
cũng như cung cấp nhiều kiến thức nấu ăn 
bổ ích. 

Đối với các nghệ sĩ, cuộc thi này có 
nhiều thử thách vì họ buộc phải nấu đúng 
món ăn do đầu bếp đưa ra. Trong quá trình 
nghe đầu bếp hướng dẫn, không ít nghệ 

sĩ toát mồ hôi vì chưa hiểu ý đồng đội. các 
đầu bếp xuất hiện trong chương trình phải 
trải qua cuộc tuyển chọn gay gắt với 300 thí 
sinh đến từ nhiều nhà hàng, khách sạn nổi 
tiếng tại TP.hcM. dù đã quen với chuyện 
bếp núc nhưng hướng dẫn người khác nấu 
ăn trên sân khấu là một trải nghiệm đáng 
nhớ với các đầu bếp. nhiều người đã thể 
hiện bản lĩnh của đầu bếp chuyên nghiệp 
khi hướng dẫn nghệ sĩ khá cẩn thận, từ chi 
tiết đơn giản nhất là rửa sạch tay trước khi 
chế biến thức ăn, bí quyết tạo nên hương vị 
riêng của món ăn mình đưa ra… nhờ không 
khí vui vẻ do hai giám khảo cùng hai nghệ 
sĩ mang lại nên nhiều đầu bếp thoải mái bộc 
lộ tính cách của mình. Đôi lúc họ cũng tham 
gia vào quá trình “quấy rối” đội bạn rất 
nhiệt tình. 

ngoài phần thi nấu ăn, Đấu trường ẩm 
thực còn mang đến những tiết mục văn 
nghệ hấp dẫn, vui nhộn của các nghệ sĩ 
là thí sinh. các phần trình diễn được ghi 
hình tại trường quay để làm quà tặng cho 
khán giả trong dịp cuối tuần. 

L.P 
Ảnh: huy Tuấn

Đấu trường ẩm thực
HàI HưỚc, BấT ngờ

dù các nghệ sĩ Và đầu bếp Tham gia Đấu Trường ẩm ThựC đều chắc 
chắn có phần Thưởng mang Về nhưng cuộc đấu giữa các đội 

không Vì Thế mà kém hấp dẫn. ngược lại, chương Trình mang đến 
rấT nhiều giây phúT giải Trí Vui nhộn. 

VT
Vchương

trình mới
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Vchương

trình mới

mùa đầu Tiên của sing mY sOng 
(bài háT hay nhấT) đã Tạo nên 

hiện Tượng không chỉ bằng 
sức húT đặc biệT Từ hàng 

loạT ca khúc mới, đội ngũ 
sáng Tác Trẻ Triển Vọng mà 

còn bằng giải âm nhạc cống 
hiến 2017, VTV awards. phóng 
Viên Tạp chí Truyền hình đã 

có mặT ở Trường quay 
chương Trình ngay Trong 
ngày ghi hình đầu Tiên để 
giới Thiệu Với độc giả các 

Thông Tin mới.

nhân Tố đáng gờm Trên 
hàng ghế quyền lựC

Sự có mặt của nhạc sĩ hồ hoài 
anh ở vị trí hLV thay cho nguyễn hải 
Phong hứa hẹn sẽ làm nên một không 
khí mới cho Sing My Song. dù lần đầu 
tiên đến với chương trình nhưng với 
kinh nghiệm dày dặn từ việc ngồi ghế 
nóng cũng như giữ vai trò Giám đốc âm 
nhạc của hàng loạt cuộc thi khác nhau 
nên hồ hoài anh vào cuộc rất nhanh. 
Đây cũng là cơ hội để nhạc sĩ được 
mệnh danh là “chuyên gia tạo hit” 
bộc lộ những quan điểm, nhận 
xét không chỉ thẳng thắn, sắc 
sảo mà còn chia sẻ lời khuyên 
đắt giá cho các ca - nhạc sĩ trẻ 
tuổi trong việc nắm bắt, tạo 
xu hướng qua các sản phẩm 
âm nhạc cũng như làm cách 
nào để tiếp cận nhanh chóng 
với đông đảo khán giả. Đứng 
về quan điểm chọn lựa của thí 
sinh, có thể dự đoán hồ hoài 
anh sẽ là hLV nhận được 
nhiều sự quan tâm nhất. Tuy 
nhiên, với một format thi đấu 
rất căng thẳng, khắc nghiệt như 
Sing My Song, thì kinh nghiệm 
dẫn dắt, làm việc của 3 hLV 
còn lại cũng được xem như lợi 
thế nổi bật. ngoài ra, thu hút 
được nhiều thí sinh mạnh chỉ 

là sự khởi đầu, phát huy tố chất của họ 
như thế nào mới là bài toán khó mà các 
nhạc sĩ buộc phải vắt óc tính toán,  
cân nhắc.

những Ca khúC mới mang 
đậm hơi Thở CuộC sống
Sau những vòng tuyển sinh sôi nổi ở 

các khu vực, để tới được với vòng Ghi 
âm ở Sing My Song, các thí sinh đều 
ít nhiều gây ấn tượng về khả 
năng sáng tác lẫn ca hát. 
Bên cạnh màu sắc tình 
yêu, tình cảm gia đình 
quen thuộc và dễ tạo 
cảm hứng cho các sáng 
tác thì những vấn đề xã 
hội nóng bỏng cũng có 
thể bắt gặp ở rất nhiều 
ca khúc với các thông 
điệp ý nghĩa. Mặc dù 
vậy, khi chọn đi theo 

con đường 
khó này, 
bản thân 
thí sinh phải 
có khả năng sử dụng ca từ, 

giai điệu một cách khéo léo 
để không rơi vào tình 

trạng xáo mòn, hô 
hào khẩu hiệu. các 
hLV trân trọng ý 
nghĩa mà thí sinh 
gửi gắm nhưng họ 
cũng nghiêm khắc 
đánh giá chất nghệ 
thuật và độ lan tỏa, 

cách chạm vào trái 
tim, cảm xúc của từng 

sáng tác. Theo hLV 
Giáng Son, chị chỉ chọn 
khi nào có sự rung động 
thực sự, bất kể thí sinh 
hát về đề tài gì. nữ nhạc sĩ 
cũng cho biết, đây là cuộc 

thi sáng tác và ca hát nên 
nếu hát chưa hay chị cũng sẽ 

khó lòng gạt cần mời về đội. 

Có Còn không những nghi 
vấn đạo nhạC?

Trong gia tài sáng tác mới khá đồ 
sộ được hình thành qua nhiều tháng thi 
tài, lên sóng, Sing My Song đã vài lần 
vướng phải nghi vấn đạo nhạc. Theo 
nhạc sĩ Giáng Son, từ kinh nghiệm của 
bản thân chị, khi quá yêu thích, nghe 
quá nhiều một ca khúc nào đó thì việc 
bị “ngấm” dẫn đến hòa thanh, giai điệu 
trong sáng tác vô thức bị ảnh hưởng là 

điều hoàn toàn có thể 
xảy ra. nhưng ở cương vị hLV, trước 
sức ép dư luận, chị không bao giờ vội 
vàng đánh giá hay rút ra kết luận về học 
trò của mình mà luôn quan sát, tìm hiểu 
để biết được tính cách thực, thái độ làm 
việc của từng người. Tùy từng trường 
hợp cụ thể chị sẽ có những lời khuyên 
để chỉnh sửa, thậm chí sẵn sàng bỏ đi để 
làm một bài mới. 

Thực tế cho thấy, hiện nay, việc phát 
hiện những nghi vấn đạo nhạc không 
còn quá khó khăn. Vì vậy những người 
sáng tác trẻ, nếu muốn đi xa, đi chắc 
trên con đường âm nhạc cần hết sức 
thận trọng, tỉnh táo và phải tự khắt khe 
với chính mình trong việc chắt chiu ảnh 
hưởng từ bên ngoài. 

Sing My Song (Bài hát hay nhất) 
mùa thứ hai lên sóng lúc 21h chủ nhật 
hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ 4/3. 

hoànG hƯờnG

Sing My Song
chờ đợi cá tính âm nhạc mới

Bộ tứ HLV của Sing My Song mùa 2
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VPhóng sự

 ảnh

Bước tiếp hành trình lan tỏa 
những việc tử tế

gala ViệC Tử Tế 2018 Với 
chủ đề Không Để ai bị bỏ 

lại phía sau do Trung 
Tâm Tin Tức VTV24 Thực 

hiện đánh dấu chặng 
đường bốn năm Với 

hàng ngàn Tấm gương 
Việc Tử Tế. mỗi hình 

ảnh đáng nhớ Trong 
chương Trình không 

chỉ kể mộT câu chuyện 
đẹp Về lòng TốT mà 

còn là Thông điệp 
Truyền cảm hứng Và 

lan Tỏa những điều Tử 
Tế Trong cuộc sống.

 Gương mặt rạng ngời hạnh phúc của những em nhỏ mồ côi, bị bỏ rơi 
cùng hòa giọng trong tiết mục khai mạc và kết thúc chương trình. 

MC Sơn Lâm giao lưu cùng ông Giản Tư Trung, người khởi xướng dự án Sách cho Trại giam. Ông 
đã tặng hàng ngàn cuốn sách cho các trại giam trong cả nước. Khi được mời tham gia chương 

trình, ông ngạc nhiên vì không nghĩ rằng mình đã làm một việc tử tế. 
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Vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Phương đã làm nên câu 
chuyện “cổ tích giữa đời thường” khi bỏ ý định mua  
ô tô, lặn lội từ TP Hồ Chí Minh ra Mường Lát - Thanh 
Hóa để nhận bé Pàng - một bé gái bị dị tật hai chân, 
cha mất sớm, mẹ bị tâm thần về nuôi. Và giờ đây, chị 
Phương rất hạnh phúc vì cả gia đình nội ngoại đều yêu 
thương bé Pàng.

hải hƯnG - Mỹ Quy (Thực hiện)

Món quà bất ngờ 
chương trình dành 
tặng gia đình chị 
Phương là cuộc hội 
ngộ với bà nội  
bé Pàng. 

MC Thụy Vân giao lưu với anh Nguyễn Bá Luân, 
người dũng cảm đưa cano ra biển cứu gần 300 người 

trong cơn bão số 12 tại Khánh Hòa năm 2017. 

 Chị Trần Mai Anh, người 
sáng lập và điều phối 
chương trình Thiện 

nhân và những người 
bạn chia sẻ về những 

thành công của 
chương trình khi vượt 
ra ranh giới Việt Nam, 
giúp đỡ được nhiều em 

nhỏ trên thế giới có dị 
tật bộ phận sinh dục như: 

Campuchia, Ukraina....

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Dân vận Trung ương tin tưởng: “Tôi tin rằng, còn rất nhiều 

điều tử tế đang diễn ra thầm lặng trên đất nước của chúng ta. Điều đó 
mang lại cho chúng ta một niềm tin, niềm hi vọng lớn về sự lan tỏa 

những điều tử tế. Mỗi người góp một chút công sức sẽ đem lại sự phát 
triển vững bền cho dân tộc, đất nước”.

Là một người khuyết tật nhưng anh Nguyễn 
Thành Trung lại đam mê thể thao. Nghị lực phi 

thường đã giúp anh trở thành một vận động viên 
bơi lội và một vũ công hip hop. Anh hi vọng, 

câu chuyện của mình sẽ giúp nhiều người khuyết 
tật vượt lên nghịch cảnh, mạnh dạn bước đi 

trong cuộc sống.
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Vtruyền hình

Đó Đây

chương trình truyền hình thực tế dành cho các cặp đôi 
bố con là những nghệ sĩ nổi tiếng mùa 4 đã đi được nửa 

chặng đường. năm nay, các cuộc ghi hình của chương trình 
chủ yếu diễn ra ở miền nam. những số phát sóng vào tháng 
2 và 3/2018 của Bố ơi mình đi đâu thế? đã hoàn tất việc ghi 
hình sớm từ cuối năm 2017 ở các địa danh: vịnh Vĩnh hy, Phan 
Thiết, Lâm Đồng... Sau khi nghỉ Tết nguyên Đán, ekip thực 
hiện chương trình cùng 4 cặp bố con sẽ tiếp tục cuộc hành trình 
mới. chuyến đi lần này khá đặc biệt với trải nghiệm tại Binh 
đoàn Tăng thiết giáp ở tỉnh Lâm Đồng. Đây là lần “nhập ngũ” 
đầu tiên của các khách mời ở mùa 4 Bố ơi mình đi đâu thế?, 
trong khoảng 5 - 7 ngày. dự kiến, chương trình này sẽ được 
phát sóng trong tháng 5. 

T.h

ekip bố ơi mình đi đâu Thế? 
“nhập ngũ”

Toàn Cảnh 24h 
“nóng” hơn nhờ các người đẹp

“Thứ 6 để yêu 
là chương 

trình kết nối những 
“trái tim trẻ” lần đầu 
tiên xuất hiện trên 
VTV6. Với khẩu 
hiệu: “it’s time to 
love” (Tạm dịch: Đã 
đến lúc yêu thương), 
chương trình như 
một lời giục giã 
những trái tim còn 
đang ngập ngừng 
khi tình yêu gõ cửa, hãy mở rộng cánh cửa trái tim và đón 
nhận yêu thương cùng với Thứ 6 để yêu. Không phải là một 
chương trình gặp gỡ giao lưu đơn thuần, đến với Thứ 6 để 
yêu, người chơi sẽ được tương tác trực tiếp với từng đối 
tượng tiềm năng để dần dần đưa ra quyết định cuối cùng về 
nửa kia phù hợp nhất. Quyền lựa chọn hoàn toàn là của các 
bạn. các bạn trẻ độ tuổi từ 18 - 35; sinh sống hoặc làm việc 
tại khu vực miền Bắc và miền nam; đang độc thân, mong 
muốn kết bạn, tìm kiếm nửa kia có thể  truy cập fanpage: 
facebook.com/thu6ladeyeu để hoàn thành bản đăng kí theo 
mẫu và gửi về chương trình theo địa chỉ email: thu6deyeu@
vtv.vn hoặc theo đường bưu điện: Phòng  
nội dung 4, Ban Thanh thiếu niên VTV6, Đài Truyền hình 
Việt nam, 43 nguyễn chí Thanh - hà nội. 
chương trình sẽ nhận đơn đăng kí từ ngày 09/02/2018. 

Lh 

Thứ 6 là để yêu Tuyển người Chơi

chương trình Toàn cảnh 24h trên VTV9 ghi nhận 
nhiều sự thay đổi đáng kể trong năm 2018 về nội 

dung và hình thức thể hiện để ngày một gần gũi, hấp 
dẫn hơn. Đặc biệt, sự xuất hiện của những người đẹp 
bước ra từ cuộc thi hoa hậu Việt nam đã làm tăng sức 
nóng cho phần phóng sự hiện trường. hoa hậu Đỗ Mỹ 
Linh đã thu hút sự chú ý đặc biệt trong bản tin phát 
sóng những ngày đầu tháng hai khi dẫn dắt khán giả 
đến với không khí đón Tết của người dân vùng cao yên 

Bái. Được biết, dẫn chương trình cũng là một lĩnh vực 
mà Mỹ Linh đang mong muốn thử sức và theo đuổi sau 
khi có được những phản hồi tích cực. ngoài hoa hậu 
Mỹ Linh, Á hậu diễm Trang và người đẹp áo dài Bùi nữ 
Kiều Vỹ cũng tham gia dẫn dắt trong chương trình Toàn 
cảnh 24h.

h.h

http://facebook.com/thu6ladeyeu
http://vtv.vn/
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discovery gặp trở ngại 
trong việc mua scripps

hồi cuối tháng 7 năm ngoái, tập đoàn truyền thông 
discovery communications đã tuyên bố theo đuổi vụ 

thâu tóm ông lớn truyền thông Scripps networks interactive 
trong một thương vụ trị giá 14,6 tỉ uSd. Thế nhưng, việc mua 
bán của discovery dường như không thuận buồm xuôi gió khi 
mới đây Ủy ban châu âu Ec đã yêu cầu hãng này phải thông 
qua một bên thứ ba để phân phối kênh TVn24 hoặc TVn24 
BiS hoặc cả hai tại Ba Lan thì mới đồng ý để thông qua 
thương vụ này tại thị trường châu âu. Đáp lại yêu cầu này, 
david Zaslav vẫn bỏ ngỏ quyết định cuối cùng. Scripps hiện 
sở hữu các kênh truyền hình như hGTV, Travel channel và 
Food network…, trong khi discovery cũng sở hữu một loạt 
kênh ăn khách như discovery channel, animal Planet, TLc, 
oWn… 

diệP chi (Theo Variety)

hai nhà sáng tạo lừng danh góp phần làm nên 
thành công ngoạn mục của series phim sử 

thi Game of 
Thrones - 
david Benioff 
và d.B.Weiss 
chuẩn bị bước 
vào cuộc phiêu 
lưu kì vĩ mới 
ngoài không gian cùng dự án phim truyền hình Star 
Wars (chiến tranh giữa các vì sao). Thông tin chính 
thức từ hãng disney đã khiến khán giả vô cùng háo 
hức bởi bộ đôi sáng tạo kể trên đã chứng tỏ khả năng 
“kể chuyện”, dẫn dắt bậc thầy của mình đồng thời có 
biệt tài trong việc hiện thực hóa những điều tưởng 
như bất khả thi lên màn ảnh nhỏ. 

K.M

bộ đôi sáng tạo và 
cuộc phiêu lưu mới

Series phim cổ tích cải biên độc đáo của hãng aBc đã được quyết định sẽ 
dừng lại ở mùa thứ bảy sau khoảng hơn 150 tập phim. Ban đầu phim không 

nhận được nhiều kì vọng nhưng qua từng mùa ngày một hấp dẫn với những sáng 
tạo bất ngờ, thú vị về thế giới thần tiên, cách xây dựng nhân vật như: Bạch Tuyết, 
hoàng tử, hoàng hậu độc ác, Lọ Lem, aurora… và liên kết họ trong những mối 
quan hệ hoàn toàn mới. Theo tiết lộ, mùa thứ bảy không chỉ là mùa phim chia 
tay mà còn được xây dựng với nội dung “tái khởi động” nhằm chiều lòng người 
hâm mộ sau khi đã để quá nhiều nhân vật được yêu thích lần lượt ra đi dẫn đến sự 
giảm sút về số lượng khán giả trong mùa phim trước. 

        V.P

once upon a Time sẽ khép lại ở mùa thứ 7

hai series phim truyền 
hình đang rất ăn 

khách Scandal và How to 
Get away with Murder sẽ 
chính thức được kết nối với 
nhau trong chuỗi sự kiện 
lên sóng từ đầu tháng Ba. Liên kết các bộ phim độc lập nhưng 
ít nhiều có liên quan (crossover) đang nổi lên như một trào lưu 
được yêu thích của các nhà làm phim truyền hình Mỹ nhằm 
đáp ứng thị hiếu khán giả và bắt kịp xu hướng mở rộng “vũ trụ 
phim” tương tự như điện ảnh. Với Scandal và How to Get away 
with Murder, do cùng chung nhà sản xuất, cùng mang khuynh 
hướng nữ quyền với diễn xuất nổi bật của hai nữ diễn viên Kerry 
Washington và Viola davis nên việc liên kết tỏ ra khá thuận lợi. 

T.h

bước ngoặt bất ngờ của 
hai bom tấn truyền hình

năm 2018 là năm cạnh tranh khốc liệt 
phim truyền hình hàn Quốc khi có 

đến 6 đại gia cùng gia nhập cuộc chơi 
thay vì chỉ có ba ông lớn truyền hình 
là KBS, MBc và SBS như trước kia. 
hiện nay, ba kênh truyền hình cáp là 
tvn, JTBc và ocn đang nỗ lực đầu tư 
sản xuất và tăng thời lượng phát sóng phim 
truyền hình nhằm giành giật khán giả. các 
nhà chuyên môn dự tính, hàn Quốc sẽ sản 
xuất khoảng 150 bộ phim truyền hình trong năm 2018. cuộc cạnh tranh sẽ 
còn gay cấn hơn khi một loạt kênh truyền hình cáp khác cũng đang lên kế 
hoạch sản xuất các phim truyền hình riêng tại hàn Quốc. Trong bối cảnh 
phim truyền hình đang được sản xuất ồ ạt, thị trường nội địa hàn Quốc 
được cho là sẽ không đủ lớn để tiêu thụ hết số đó. chính vì vậy, các nhà 
sản xuất hàn Quốc sẽ đẩy mạnh xuất khẩu phim ra thị trường quốc tế trong 
thời gian tới.

a.K 

Phim hậu duệ mặt trời

Cuộc đua khốc liệt của 
phim truyền hình hàn quốc



18

VT
VĐối

thoại

Được biết, Xuân Tùng vừa có 
chuyến tác nghiệp vô cùng đặc biệt mà 
rất ít phóng viên được tiếp cận: khám 
phá cuộc sống của các thủy thủ tàu 
ngầm Kilo?

Đây là một dịp may hiếm có, đúng 
hơn phải nói là niềm tự hào của nghề 
làm báo. cũng xin đính chính là nhóm 
phóng viên chúng tôi được làm việc 
với lữ đoàn tàu ngầm 189 căn cứ đóng 
tại cam Ranh - nha Trang. chúng tôi 
không chỉ được nhìn ngắm con tàu mà 
còn được tiếp xúc với các thủy thủ tàu 
ngầm. có thể nói, họ là những người vô 
cùng đặc biệt về thể chất, nhưng cũng 
rất tình cảm, gần gũi. Tại sao tôi lại nói 
về thể chất đặc biệt? Đó là bởi họ được 
tuyển chọn rất kĩ, có những phần do tập 

luyện mang lại, nhưng có những 
phần hoàn toàn phải do bẩm sinh. 
Ví như việc chịu được áp lực của áp 
suất, nếu người bình thường như chúng 
ta, tôi đảm bảo sẽ gặp vấn đề về sức 
khỏe, màng nhĩ sẽ bục hoặc rách, nhưng 
với họ thì giới hạn chịu đựng cao hơn 
người bình thường rất nhiều. 

một tuần bạn được ăn ở cùng 
các thủy thủ tàu ngầm, hẳn là rất 
 thú vị?

Khi tới làm việc ở lữ đoàn tàu ngầm 
189, tôi được các cán bộ có trách nhiệm 
dẫn đi tham quan khu tập luyện, khu 
bệnh xá chữa trị những bệnh dành riêng 
cho thủy thủ tàu ngầm..., và thú thật là 
tôi từ bỏ ngay ý định muốn được thăm 
quan tàu hay lặn. 

Từ 4h30 phút sáng, các thủy thủ đã 
thức giấc, họ phải hoàn thành việc chạy 
quãng đường 3.000m, đến chiều thì bơi 
lội khoảng 2.000m nữa, rồi rất nhiều bài 
tập để nâng cao thể chất. Đặc biệt nhất 
là trong bệnh xá của lữ đoàn có những 
buồng điều áp, chuyên dành để chữa trị 
mỗi khi thủy thủ có vấn đề về việc thay 
đổi áp suất. Thử thách thứ nhất của họ là 
phải cách li với môi trường bình thường 
trong nhiều tuần, lượng oxy của họ thở 
ít hơn chúng ta rất nhiều. chúng ta thở 
cỡ khoảng 22% oxy trong không khí 
thì ở môi trường của họ chỉ vào khoảng 

Tàu ngầm kilo của hải quân ViệT nam được mệnh danh là “hố 
đen” Trong đại dương, Với những sức mạnh lớn Về quân sự. Vậy 
những người được gánh Trên Vai sứ mệnh làm chủ con Tàu 
hiện đại này có cuộc sống ra sao? pV Xuân Tùng, ban Thời sự - 
đài ThVn đã có mộT Tuần ăn ở cùng họ Và có những Trải 
nghiệm đặc biệT.

PV Xuân Tùng
KhÁM PhÁ Thế Giới 
cỦa ThỦy ThỦ 
Tàu nGầM KiLo

Thuỷ thủ tàu ngầm chào cờ và 
đọc 10 lời thề quân nhân mỗi ngày 

PV Xuân Tùng và 
quay phim Đức Thắng



19

17%. Thiếu oxy trong nhiều ngày sẽ làm 
não tê liệt và vô cùng buồn ngủ. chỉ 
một chuyện đó thôi cũng đã là thử thách 
không nhiều người vượt qua được. Thử 
thách thứ hai là việc thay đổi áp suất đột 
ngột từ vài trăm mét dưới biển, lên mặt 
nước ngay lập tức sẽ làm oxy có trong 
mạch máu hay trong phổi dãn nở nhiều 
lần, chỉ cần sai quy trình, các mạch máu 
sẽ vỡ và kết cục rất kinh khủng. Tóm 
lại là phải cực kì đặc biệt mới có thể trở 
thành thủy thủ tàu ngầm được. 

nghe nói, tàu ngầm của hải 
quân Việt nam được mệnh danh là hố 
đen trong đại dương với những đặc 
tính vô cùng lợi hại. là người đã được 
mục sở thị và khám phá, bạn sẽ đem 
đến cho khán giả những nội dung 
phóng sự gì?

Trước khi được nhìn thấy tàu ngầm 
Kilo tôi đã đọc nhiều bài báo viết về nó 
nên rất tò mò, khi được nhìn thấy nó 
tôi vẫn không khỏi ấn tượng, giống như 
kiểu trẻ con được nhìn thấy một món đồ 
chơi lạ. Đó là cảm giác thích thú pha lẫn 
sợ hãi, kiểu sợ hãi trước một cái gì đó 
nguy hiểm và huyền bí. Trong ảnh dưới 
đây chỉ là phần nổi của con tàu, thực tế 
là nó chỉ nổi cỡ 1/4 trên mặt nước thôi. 
Phần còn lại chìm bên dưới. có nghĩa là 
chiều dài của con tàu cỡ bằng một sân 
bóng đá. 

Thực ra thì chuyến công tác của tôi 
không làm về kĩ thuật hay tính năng của 
con tàu. Tôi thực hiện các phóng sự về 
các thủy thủ tàu ngầm đón Tết như thế 
nào? họ vừa trở về sau một chuyến hải 
hành dài trên biển ra sao? họ làm thế 
nào để san sẻ nỗi nhớ nhà, đặc biệt là 
khi không được về ăn Tết cùng gia đình. 

Vậy, Xuân Tùng có ấn tượng gì 
nhất trong những ngày làm việc tại lữ 
đoàn Tàu ngầm 189? 

Tôi ấn tượng bởi khả năng và tinh 
thần của các thủy thủ tàu ngầm. Việt 
nam là 1 trong 20 nước trên thế giới 
sở hữu tầu ngầm. Tôi nghĩ thế này, 
mua được con tàu không 
phải là quá khó với khả 
năng tài chính của 
nhiều quốc gia, điểm 
khó là nằm ở sự 
vận hành đồng bộ. 
Và con số cung 
cấp ở trên cho 
thấy khả năng 
của hải quân Việt 
nam. Ở Lữ đoàn 
tàu ngầm, cán bộ 
chiến sĩ huấn luyện 
vận hành và tập luyện 
12 tháng/năm. Trong 
những ngày ở đó, ngày 
nào tôi cũng được chứng 
kiến những buổi giao 
ban, lên lớp trau dồi kiến thức, huấn 
luyện thể lực cũng như những kĩ năng 
điều khiển con tàu. 

Vào dịp 22/12, khi tôi thực hiện một 
phóng sự về Quân chủng hải quân được 
phát sóng trên kênh VTV1, hàng loạt 
tờ báo nước ngoài trích dẫn và đưa tin. 
Tìm hiểu kĩ mới biết, họ ấn tượng bởi 
việc ta có thể vận hành và bắn tên lửa từ 
tàu ngầm KiLo khi lặn. Làm chủ được 
vũ khí trang bị, đặc biệt là những loại 
vũ khí như tàu ngầm Kilo không phải là 
điều dễ dàng. 

Có vẻ như Xuân Tùng có duyên 
với hải quân Việt nam. Còn nhớ, cách 
đây không lâu bạn cũng đã có mặt tại 
căn cứ Cam ranh và có một chuyến đi 
cũng rất đặc biệt?

cách đây khoảng hơn một tháng tôi 
cũng tới căn cứ cam Ranh để thực hiện 
chương trình về một lực lượng khá mới 
của Quân chủng hải quân, đó là không 
quân - hải quân. Đó là một chuyến đi 
thú vị, tôi được đi thăm tàu Gepard, loại 

tàu tên lửa hiện đại nhất của Quân 
chủng hải quân, được trò 

chuyện và chứng kiến 
công việc của những 

phi công hải quân, 
họ bay ra Trường 
Sa hàng ngày. họ 
cũng luyện tập 
trên những chiếc 
máy bay trực 
thăng chuyên dùng 

để săn  
tàu ngầm. 
Làm nhiều chương 

trình về Quân chủng hải 
quân, được đi nhiều căn 
cứ, nhiều vùng hải quân 
của ta trong suốt gần 20 

năm qua, tôi thực sự ấn tượng bởi sự 
thay đổi về lượng và chất. Từ những 
chuyến đi đảo đầu tiên vào năm 2002, 
khi đó tại các đảo, nước ngọt vẫn còn rất 
hiếm, tàu chở chúng tôi ra đảo tiết kiệm 
từng lít nước ngọt, điện thoại di động ở 
đó không có sóng, thông tin từ đất liền 
ra đảo chỉ hoàn toàn trông vào những 
cánh thư... thì nay mọi việc đã thay đổi 
nhiều. chúng ta đã có thể bay ra Trường 
Sa hàng ngày. những điều đó cho thấy 
sự phát triển hoàn toàn khác. Và lực 
lượng hải quân đã có đủ điều kiện để 
bảo vệ biển đảo quê hương. 

Xin cảm ơn anh!
cẩM hà (Thực hiện)

Cán bộ tàu ngầm Tp HCM 
trang trí phòng đón Tết

Thuỷ thủ huấn luyện khoa mục thoát hiểm từ ống phóng ngư lôi Tập luyện thể dục với cường độ cao mỗi ngày
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VT
Vnhật kí

Phóng viên

mộT hành Trình liên Tục 3 Tuần 
Trên đấT nhậT, di chuyển cả 

ngàn km mỗi ngày, khám phá 
cảnh sắc Thiên nhiên TuyệT đẹp 
Và những công Trình nhân Tạo 

được Xếp hạng hàng đầu Thế 
giới, đó là những Trải nghiệm 

đáng nhớ của mc lê anh Trong 
series sắC màu nhậT bản 2018. 

 

 Thật dễ hiểu khi lê anh được 
“chấm” trong vai trò dẫn dắt, trải 
nghiệm sắc màu nhật bản 2018 bởi 
bạn là người khá am hiểu về đất nước 
nhật bản. lí do gì khiến lê anh đã có 
tới hơn 10 lần đặt chân đến xứ sở mặt 
trời mọc?

Khác với nhiều điểm đến khác trên 
thế giới, nhật Bản thu hút tôi bởi tinh 
thần dân tộc mạnh mẽ. Tôi cũng luôn 
nhìn thấy sự tương đồng về văn hóa và 
con người giữa Việt nam và nhật Bản. 
do vậy, để biết về một đất nước, bạn 
có thể đến 1 - 2 lần, nhưng để hiểu con 
người nơi ấy thì bạn phải đến rất nhiều 
lần. hơn 10 lần đến nhật của tôi đâu có 
thấm thía gì, càng đi tôi càng muốn đến 
thêm nhiều lần nữa. Tôi tự dành dụm chi 
phí để đi “phượt” nhật Bản trong những 
lần đầu và sau đó, khi có cơ hội, tôi 
nhận lời không chút do dự chỉ vì điểm 
đến là nhật Bản!

 là giảng viên khoa Du lịch 
trường Đại học Khoa học xã hội và 

nhân văn, Đh Quốc gia hà nội và là 
mC có thương hiệu, riêng về mảng du 
lịch thì bạn có quá nhiều kinh nghiệm, 
lê anh có tự tin với kiến thức về nhật 
bản của mình?

Tôi rất tự tin rằng, mình có thể biểu 
đạt những trải nghiệm của bản thân tại 
nhật Bản một cách tự nhiên và đơn 
giản. Điều đáng quý là người nhật trọng 
lễ nghĩa nhưng sống thực tế, không màu 
mè nên tôi cảm thấy được tạo động lực 
khi những thu nhận của mình không bị 
“sai” do “hiểu nhầm”. Giống như một 
người đi học, khi luôn được điểm tốt 
người đó sẽ càng hứng thú với việc học 
hơn… Thêm vào đó, tôi cũng cố gắng 
hiểu nhật Bản để quay về hiểu Việt 
nam mình hơn, hi vọng, trong chia sẻ 
của tôi, khán giả có thể thấy những cảm 
nhận mang tính đối sánh đó. 

 hành trình đi quay 5 tỉnh: 
Chiba, shizuoka, Oita, nagasaki, 
Yamanashi với hàng loạt các thành 
phố của lê anh hẳn là rất ấn tượng?

Một chuỗi ấn tượng xếp cạnh nhau 
trong một hành trình liên tục qua 6 tập 
của mùa 3 Sắc màu Nhật Bản, nhiều lúc 
tôi thốt lên với ekip làm phim: “Ở nhật, 
cái gì họ cũng có thể đưa ra làm du lịch 
được” hay “Ở nhật, cái gì cũng là văn 
hóa”… Bạn không tin thì hãy theo dõi 
hành trình của tôi: 5 tỉnh của mùa 3 

Sắc màu Nhật Bản 2018 không phải là 
những tỉnh mạnh nhất nhật Bản về tài 
nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn, ấy 
vậy mà điểm đến nào cũng vô cùng đặc 
sắc: đến nhà vệ sinh sạch sẽ, tinh tươm 
như một nơi sang trọng; núi Phú Sĩ thì 
luôn luôn có tâm hồn, trong ý niệm của 
người nhật, nó còn là nguồn sống của 
họ; ẩm thực thì luôn là kho tàng cho sự 
khám phá; sự bình yên của cảnh sống, 
sinh hoạt cộng đồng được thăng hoa 
trong thẩm nhận của du khách, trở thành 
nét hấp dẫn đặc thù của mỗi điểm đến…

 Đây là chương trình hợp tác của 
VTV với Đài Th Tbs nhật bản, phía 
bạn có đặt ra những yêu cầu riêng 
với mC trải nghiệm? Qua chuyến tác 
nghiệp này, lê anh có rút được những 
kinh nghiệm quý về việc phối hợp tác 
nghiệp với đồng nghiệp nước ngoài?

Sự khắt khe trong kỉ luật, giờ giấc 
và sự nghiêm túc trong công việc là yêu 

Mc Lê anh
Hành trình giữ lửa  

Sắc màu Nhật Bản 2018

Tôi không cố ý đếm các điểm đến 
trên hộ chiếu nữa, vì con số đi được 
bao nhiêu nước không chỉ đơn giản 
là “đặt chân”. Cách đây vài năm, 
hộ chiếu của tôi điểm danh được 
khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh 
thổ các châu lục trên thế giới. Tôi 
còn muốn đi nhiều hơn nữa.

Người chủ cửa hàng ở Nagasaki mời MC Lê Anh 
dùng thử bánh bông lan truyền thống
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cầu cao, bắt buộc khi nhận lời tham gia. 
Tôi đã có kinh nghiệm qua nhiều hành 
trình chính thức đến nhật, năm 2016 
tôi là trưởng đoàn đại biểu Thanh niên 
Việt nam tham gia chương trình Tàu 
thanh niên Đông nam Á và nhật Bản 
(SSEayP), tính tổ chức, sự tuân thủ 
nguyên tắc, tôn trọng các quyết định của 
lãnh đạo, nỗ lực hết mình của cá nhân 
cho một tập thể… là những điều tôi đã 
học và trải nghiệm. Làm Mc của hành 
trình liên tục 3 tuần trên đất nhật, di 
chuyển cả ngàn km mỗi ngày, ngày nào 
chúng tôi cũng dậy từ 5 - 6h sáng bắt 
đầu hành trình và chỉ đóng máy quay lúc 
8 - 9h tối. Riêng Mc không những phải 
“trụ” được với nhịp làm việc áp lực cao 

của các đồng nghiệp nhật Bản mà còn 
luôn phải “giữ lửa” cho những cảm xúc 
và thể hiện của mình trên phim được 
thật nhất và hiệu quả nhất. Tôi học được 
rất nhiều về thái độ và cách xử lí công 
việc. Tôi cũng kiên nhẫn, điềm đạm hơn 
khi phải trải qua những khác biệt văn 
hóa giữa hai bên trong quá trình cùng 
làm việc. 

 những kỉ niệm đáng nhớ  
nhất của lê anh trong chuyến tác  
nghiệp này?

Đoàn làm phim tiến hành sản xuất 
vào mùa thu 2017, thời điểm đó chúng 
tôi gặp một cơn bão trái mùa, điều 60 
năm qua ở nhật chưa xảy ra. Lần đầu 
tiên tôi chứng kiến và cảm nhận rõ rệt 

sự khắc nghiệt của thiên tai ở vùng đất 
Đông Bắc Á này. Thú thật, nhiều anh 
em trong đoàn sợ hãi, chứ không chỉ là 
lo lắng… nhưng cách người nhật ứng 
xử với thiên tai cũng là một điều thú vị 
mà tôi được chứng kiến. họ điềm tĩnh, 
rõ ràng, khẩn trương nhưng không hề 
bối rối. họ rất tôn trọng và tin tưởng 
lẫn nhau… Thật đáng khâm phục! Phải 
chăng đó là cách họ vượt qua nhiều 
khủng hoảng thiên tai lâu nay?

 lê anh có thể bật mí đôi chút 
về những dự định (cả về công việc và 
cuộc sống) trong năm 2018 của mình?

Tôi đang triển khai và dự định sẽ 
cầm trịch một vài talk show có ý nghĩa 
xã hội sâu sắc, tôi cũng vẫn xuất hiện 
như một Mc sự kiện, một nhà nghiên 
cứu về văn hóa, truyền thông, sự kiện 
trên mạng xã hội và các kênh truyền 
thông đại chúng. Tôi đã và đang làm 
những việc mà mình yêu thích, có sở 
trường. công việc đối với tôi cũng là 
cuộc sống. do vậy, nếu bạn hẹn gặp gỡ, 
bàn công việc với tôi, thì tức là bạn đang 
sống cùng với tôi, chia sẻ cuộc sống  
với tôi. 

 Xin cảm ơn anh!
nGọc Mai (Thực hiện)

MC Lê Anh thăm ngôi chùa nổi tiếng ở Kamogawa

Trải nghiệm môn 
thể thao trượt 
băng skyboat ở 
Myoko

Với thiếu nữ Nhật ở Kanazawa

Hoa anh đào nở rộ ở Niigata



VT
Vgương mặt

trang bìa

ca sĩ Thu hằng 
 Không ngần ngại 

trước thử thách

bước ra Từ cuộc Thi  
saO mai 2015, quán quân 
dòng nhạc dân gian 
Thu hằng Vẫn đang 
Từng bước bền bỉ 
khẳng định mình Với 
những sản phẩm âm 
nhạc chấT lượng Và 
chỉn chu. Với cô gái 23 
Tuổi này, Tuổi Trẻ là để 
khám phá bản Thân Và 
không ngần ngại 
Trước những Thử 
Thách của cuộc sống. 
cùng lắng nghe những 
Tâm sự của Thu hằng để 
hiểu Thêm Về dự định 
mà cô đang ấp ủ…
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 nhìn lại chặng đường ca hát 
kể từ khi giành giải Quán quân dòng 
nhạc dân gian sao mai 2015 đến nay, 
Thu hằng cảm thấy như thế nào?

Thực sự là có quá nhiều cảm xúc. 
Đến giờ, cảm giác khi được xướng tên 
trong đêm chung kết Sao Mai 2015 
vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Đó là cột 
mốc quan trọng mà tôi không thể nào 
quên trong suốt sự nghiệp ca hát. Sau 
khi bước ra từ cuộc thi, để đáp lại sự tin 
tưởng và tình yêu mà khán giả đã dành 
cho mình, tôi luôn cố gắng hoạt động 
nghệ thuật nghiêm túc và bền bỉ, cẩn 
trọng và chỉn chu trong mỗi sản phẩm 
âm nhạc.

 Thu hằng có sức trẻ và lợi thế 
về ngoại hình như vậy, có khi nào bạn 
nghĩ rằng mình sẽ chuyển hướng sang 
một dòng nhạc khác, phong cách khác 
gần gũi với số đông hơn như pop hay 
r&b?

Tôi nghĩ, mọi thứ đến với mình đều 
từ một chữ “duyên”. nếu có duyên 
đến gần hơn với những dòng nhạc 
khác chắc chắn tôi sẽ thử sức bởi 
tôi luôn ý thức mình còn trẻ, 
đây là cơ hội để khám phá bản 
thân và không ngại những thử 
thách. Biết đâu một ngày nào 
đấy khán giả sẽ thấy một 
Thu hằng thật khác với 
những bản Pop ngọt ngào.

 Còn bây giờ bạn 
vẫn dành trọn tình yêu 
cho nhạc dân gian?

nhạc dân gian là niềm 
đam mê và mối duyên lớn 
đối với tôi. Sau khi được nSnd 
Thu hiền phát hiện có tố chất trong 
giọng hát và được cô rèn nắn từng 
nốt nhạc, tôi cảm thấy dường như 
dòng nhạc này đã ngấm vào máu 
mình từ lúc nào. cứ thế là yêu thôi, 
yêu và hát bằng cả trái tim. nhạc 
dân gian có những giai điệu, cách 
thể hiện độ sâu của cảm xúc mà 
các dòng nhạc khác không  
có được.

 sau khi ra mắt dự án 
Trong vào năm 2016, dường 
như những bước tiến của Thu 
hằng có phần cẩn trọng và 
thầm lặng hơn?

Đúng là như vậy, sau khi ra 
mắt album đầu tay Trong thì 

hoạt động ca hát của tôi có phần lắng 
xuống một chút. ngoài việc đi diễn tại 
các chương trình nghệ thuật, năm 2017 
hầu như tôi đặt trọn tình yêu vào việc 
thực hiện MV cho các bài hát yêu thích 
của mình. Trong đó, MV Thương ơi 
lòng mẹ là một sản phẩm rất ý nghĩa vì 
tôi đã thực hiện cùng mẹ. Điều khiến tôi 
thật sự hạnh phúc là mặc dù MV được 
quay rất đơn giản nhưng lại nhận được 

sự ủng hộ và khen 
ngợi rất nhiều 

từ phía khán 
giả. Việc 
có những 
bước tiến 

cẩn trọng hơn trong suốt năm 2017 cũng 
đã giúp tôi tìm được nhiều nguồn cảm 
hứng mới và gom góp được khá nhiều 
ca khúc hay để có thể bùng nổ hơn trong 
năm 2018.

 sự bùng nổ đó là gì vậy? Thu 
hằng có thể chia sẻ cụ thể hơn?

Đầu tiên, đó sẽ là album nhạc Phật. 
Đây là dự định mà tôi đã ấp ủ từ rất lâu 
rồi. album gồm 9 bài hát và một MV 
thực hiện kèm theo. Đây quả thực là 
một thử thách khá lớn tôi đặt ra cho bản 
thân. hát nhạc Phật đã khó, làm tôn lên 
cái hồn và chất nhân văn của nhạc Phật 
ở độ tuổi còn khá trẻ như tôi quả thật 
không dễ dàng. Sau khi thu âm thử một 
số ca khúc, tôi nhận được sự ủng hộ rất 
nhiều từ bạn bè, đặc biệt là sự ủng hộ từ 
sư thầy Thích Minh hiền - trụ trì chùa 
hương. Thầy đã tạo điều kiện và giúp 
đỡ tôi rất nhiều trong quá trình quay 
MV tại chùa. 

 Thực hiện một album nhạc 
phật theo niềm đam mê của bản thân, 
nhưng có khi nào bạn nghĩ đến việc số 
lượng khán giả yêu thích nó có thể bị 
hạn chế?

có thể nhạc Phật không phải dòng 
nhạc hợp với gu âm nhạc của tất cả mọi 
người. Tôi thực hiện dự án này chỉ với 
một mong mỏi, đó là có thể mang đến 
cho khán giả một không gian cảm xúc 
thật bình yên và thanh nhẹ vào những 
ngày đầu năm mới, sau một năm lao 

động vất vả, đầy lo toan, bộn bề cuộc 
sống. nghe nhạc Phật là để thanh lọc 
thâm hồn, tìm thấy sự yên tịnh trong tâm 
trí, và biết đâu khi khán giả đón nghe nó, 
tự nhiên sẽ như được nạp thêm những 
năng lượng tích cực và tươi mới hơn.

 ngoài album kể trên, Thu hằng 
còn có sản phẩm âm nhạc nào khác 
gửi tặng khán giả?

Sau album nhạc Phật, tôi đã lên kế 
hoạch cho ra mắt các MV ca nhạc. Đó 
sẽ là một chuỗi các MV được thực hiện 
chỉn chu và chứa đầy tâm huyết của tôi 
cũng như ekip gửi đến khán giả trong 
năm 2018. Trong năm nay, khán giả 
cũng sẽ được thấy một Thu hằng trẻ 
trung và nhiều màu sắc hơn.

 Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!
ĐặnG TRanG (Thực hiện) 

Ảnh: nhân VậT cunG cấP
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VT
Vvăn hóa

giải trí

dòng Chảy ngày 
Càng mạnh mẽ 

có nhiều phim khai thác 
yếu tố gia đình rất thành 
công trong năm 2017. Phim 
Lô tô khai thác đề tài cuộc 
sống trôi sông lạc chợ của 
những người khác biệt về 
giới tính nhưng gây xúc 
động trong phim lại là gia 
đình của hai Đực. câu 
chuyện đi tìm cha của một 
cô gái là cảm hứng chủ đạo 
xuyên suốt và nổi bật về 
phận đời của hai Đực - Lệ 
Liễu. Gia đình luôn là yếu 
tố quan trọng trong nhiều 
bộ phim Việt. Bộ phim có 
doanh thu hàng đầu năm 
2017 là Em chưa 18 cũng có 
nhân vật người cha hiện đại, 
tâm lí, luôn tìm cách gần gũi, 
chia sẻ với con cái do nghệ 
sĩ Quang Minh thể hiện rất 
được công chúng yêu mến. 

những dấu ấn đáng ghi 
nhận của các bộ phim đề tài 
gia đình năm 2017 như: Cha 
cõng con, Có căn nhà nằm 
nghe nắng mưa, Nắng 2… 
đã tạo động lực lớn để các 
nhà làm phim thực hiện dự 
án phim Khi con là nhà, Ở 
đây có nắng. hai bộ phim 
ra mắt đầu năm 2018 tình 
cờ đều nói về tình phụ tử. 
những đứa trẻ hồn nhiên 
được nuôi dưỡng bằng tình 

yêu thương của cha mẹ, dù 
họ không giàu có. 

hai bộ phim hài Tết nặng 
kí năm nay là Về quê ăn Tết 
và Đích tôn độc đắc đều 
xoay quanh câu chuyện gia 
đình. Về quê ăn Tết kể hành 
trình chuyến xe đoàn tụ đầy 
trắc trở của một nhóm hành 
khách từ Sài Gòn về cà Mau 
của chị em Đậu Xanh, Đậu 
Đỏ. Đạo diễn nguyễn hoàng 
anh từng thành công với 
phim truyền hình Cô Thắm 
về làng 1, 2 với các chi tiết 
vui nhộn, tình cảm, thấm 
đượm không khí gia đình. 
Bộ phim đánh dấu lần đầu 
tiên thầy trò ngô Thanh Vân 
và Jun Phạm lấn sân sang thể 
loại phim hài Tết. Với những 
sản phẩm thành công trước 
đó như Ngày nảy ngày nay, 
Tấm Cám - chuyện chưa kể, 
Cô Ba Sài Gòn thì Về quê ăn 
Tết hứa hẹn sẽ hấp dẫn khán 

giả bởi được thực hiện từ 
ekip chuyên nghiệp, đặc biệt 
là phần kịch bản luôn được 
trau chuốt kĩ lưỡng. 

Trong khi đó, sự trở lại 
của hoài Linh trong thể loại 
phim Tết đã thành thương 
hiệu nhiều năm qua được 
nhiều khán giả chờ đón. Lâu 
nay, hình ảnh hoài Linh luôn 
gắn với những câu chuyện 
gia đình gần gũi, giản dị, từ 
Nhà có năm nàng tiên, Năm 
sau con lại về, Quý tử bất 
đắc dĩ, Tía tui là cao thủ. 
Trong Đích tôn độc đắc, nam 
diễn viên vào vai ông nội 
giàu có luôn khao khát có 
đứa chắt nối dõi. câu chuyện 
đi tìm thế hệ tiếp theo của 
gia đình đã làm nảy sinh 
nhiều vấn đề rắc rối, nhưng 
cũng từ đó mà ông hữu Phát 
đã giúp đứa cháu hữu Phước 
nhận ra được ý nghĩa của 
cuộc sống gia đình và biết 

sống có trách nhiệm hơn với 
mọi người từ khi bắt đầu  
làm cha. 

bướC Chuyển Từ 
người Trong CuộC 

Một trong những đạo 
diễn gây bất ngờ trong năm 
2017 là Victor Vũ với phim 
Lôi Báo vì anh đã kể câu 
chuyện nhẹ nhàng hơn rất 
nhiều so với các tác phẩm 
trước đây. nhân vật Tâm vốn 
là một họa sĩ truyện tranh 
và bất ngờ trở thành người 
hùng sau ca phẫu thuật đổi 
đầu với một sát thủ điêu 
luyện. Tuy vậy, điều khiến 
Tâm khác với hình ảnh Lôi 
Báo trong truyện tranh của 
anh chính là sự hi sinh vì gia 
đình. Tuy bộ phim chưa thật 
sự mang đến cảm xúc lắng 
đọng cho người xem nhưng 
đạo diễn Victor Vũ đã đưa 
nhiều chi tiết để đẩy nhân 
vật phải bộc lộ cảm xúc và 
sẵn sàng xả thân để cứu vợ 
con. nhiều khán giả nhận 
xét, Victor Vũ ngày càng 
thuần Việt hơn so với thời 
kì mới về nước làm phim. 
Trước đây, các bộ phim của 
anh thành công vì yếu tố bất 
ngờ, logic trong từng tình 
tiết, khuôn hình nên tạo hứng 
thú cho người xem. Điều 
này đã tạo nên thương hiệu 
giúp anh trở thành một trong 

câu chuyện gia đình 
trong phim Việt

yếu Tố gia đình là nguồn cảm hứng chưa bao giờ Vơi cạn Với các 
nhà làm phim ViệT. đây cũng là hướng đi an Toàn để dễ lấy lòng 
khán giả phương đông Vốn luôn coi Trọng nguồn cội. do Vậy, số 
lượng phim ra rạp Trong năm 2018 liên quan đến chủ đề này có 
số lượng áp đảo không phải là hiếm. 

Hoài Linh trong phim 
Đích tôn độc đắc
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những đạo diễn hiếm hoi là 
tên tuổi bảo chứng phòng 
vé. nhưng phim của anh lại 
không mấy khi mang đến sự 
xúc động bởi cái tình vương 
vấn. Vì thế, bước chuyển bất 
ngờ từ dòng phim kinh dị, 
hành động sang Tôi thấy hoa 
vàng trên cỏ xanh đã thành 
công ngoài dự đoán. Sang 
đến Lôi Báo thì thông điệp 
gia đình lại càng được nhấn 
mạnh hơn. Sự thay đổi này 
có tác động không nhỏ bởi 
cuộc sống cá nhân của Victor 
Vũ, nhất là bước ngoặt lập 
gia đình với diễn viên Đinh 
ngọc diệp. có thể thấy, họ 
là mảnh ghép vừa vặn dành 
cho nhau, tạo thành một gia 
đình nhỏ được nuôi dưỡng 
bởi tình yêu đôi lứa và tình 
yêu lớn hơn dành cho điện 
ảnh, văn học, lịch sử. 

Phim Dạ cổ hoài lang là 
một trong những tác phẩm 
màn bạc lấy nhiều nước mắt 
khán giả. Đây được xem là 
bất ngờ lớn của đạo diễn 
nguyễn Quang dũng vì bộ 
phim được thực hiện khá âm 
thầm và đánh dấu sự chuyển 
biến lớn của anh sau những 
phim có đề tài vui nhộn, trẻ 
trung như: Những nụ hôn 

rực rỡ, Mỹ nhân kế… Bộ 
phim xoay quanh cuộc sống 
của người Việt ở Mỹ. họ đến 
Mỹ với nhiều lí do nhưng 
quá trình hội nhập với nơi ở 
mới, những người lớn tuổi 
gặp không ít khó khăn...

Bộ phim Ở đây có nắng 
được thực hiện bởi đạo diễn 
Việt Linh trong vai trò biên 
kịch sau nhiều năm vắng 
bóng. Vốn là phụ nữ giỏi 
việc nước, đảm việc nhà nên 
chị có rất nhiều chất liệu 
để viết nên câu chuyện gia 
đình hiện đại rất phong phú. 
Phim đã gây xúc động cho 
rất nhiều khán giả bởi những 
câu chuyện thân quen, xúc 
động và không bao giờ cũ. 

Trong khi đó, bộ đôi 
charlies nguyễn và Thái 
hòa cũng thực hiện bộ phim 
Chàng vợ của em dự định 
khởi chiếu 20/4. Bộ phim 
chuyển thể từ tiểu thuyết 
Busy Woman Seeks Wife của 
annie ashworth và Meg 
Sander về một người phụ nữ 
bận rộn phải tìm kiếm người 
giúp việc và gặp khá nhiều 
bất ngờ từ những người này. 
các diễn viên tham gia là 
Thái hòa, Phương anh Đào, 
Vân Trang, hứa Vĩ Văn, 

diễm My, Trung dũng… 
nội dung phim nói về người 
đàn ông phía sau người phụ 
nữ thành đạt. Đây là vấn đề 
đang rất được nhiều khán giả 
quan tâm vì những mâu thuẫn 
trong bình đẳng giới ở xã hội 

lẫn gia đình trẻ vẫn chưa thể 
giải quyết thấu đáo. do vậy, 
phim hứa hẹn sẽ tạo nên cái 
nhìn đa chiều về cuộc sống 
lẫn tâm lí của những người 
phụ nữ thành thị. 

hải LaM

Các cảnh trong phim Về quê ăn Tết
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sau ánh  
hào quang

Hoa hậu Hoàn vũ 2017 H’hen niê

chỉ cách đây Vài Tháng, cái Tên h’hen niê còn khá mờ nhạT Và Xa 
lạ Với nhiều người. cho đến khi được Xướng Tên Với ngôi Vị cao 
nhấT Trong cuộc Thi hoa hậu hoàn Vũ ViệT nam 2017, cuộc sống 

của cô gái ê-đê h’hen niê đã chính Thức bước sang Trang mới đầy 
màu sắc nhưng cũng Vô Vàn áp lực. 

h’hen niê sinh năm 1992 tại 
Đắk Lắk và là người dân tộc 
thiểu số đầu tiên tại Việt nam 

giành vương miện hoa hậu hoàn vũ, 
với làn da nâu và mái tóc ngắn. cô là 
con thứ ba trong gia đình có 6 anh chị 
em. cả gia đình sinh sống chủ yếu bằng 
nghề làm nông nên từ nhỏ h’hen niê 
đã thạo công việc đồng áng. Vì hoàn 
cảnh gia đình không có điều kiện lo cho 
con cái đi học nên mẹ của h’hen niê 
đã khuyên con gái nghỉ học để lập gia 
đình. Tuy nhiên, h’hen niê vẫn quyết 
tâm theo con đường học vấn và hoàn 
thành xong thời gian học tập tại Trường 
cao đẳng Kinh tế đối ngoại. Để trang 
trải cuộc sống và chi phí học tập tại TP. 
hcM, h’hen niê đã không nề hà bất cứ 
công việc nào như người mẫu, giúp việc 
theo giờ, phục vụ bàn, phát tờ rơi, trang 
trí cây thông noel… Trước khi đến với 
đấu trường nhan sắc, h’hen niê đã 
từng là thí sinh của Vietnam’s Next Top 
Model, nhưng dừng lại sớm và chưa để 
lại dấu ấn nào đặc biệt. Sau hai năm rời 
khỏi Vietnam’s Next Top Model, h’hen 
niê đã không ngừng rèn luyện và hoàn 
thiện bản thân để có thêm tự tin đến với 
cuộc thi hoa hậu hoàn vũ Việt nam.

Trong suốt cuộc thi, h’hen niê luôn 
cố gắng hoàn thành xuất sắc các phần 
thử thách. Phong thái tự tin cùng nụ 
cười luôn nở trên môi cùng vẻ đẹp riêng 
biệt đã giúp cô đánh bật những đối thủ 
đáng gờm trong cuộc thi như Mâu Thủy, 
hoàng Thùy… Khi chiếc vương miện 

Empower đã tìm được chủ nhân sở hữu 
sau hành trình dài tìm kiếm người kế vị, 
nhiều luồng ý kiến đã nổ ra. h’hen niê 
đẹp nhưng vẻ đẹp của cô không “thuần 
Việt” như những tiêu chuẩn đánh giá 
sắc đẹp Việt từ trước đến nay. Thân hình 
khỏe khoắn, làn da nâu, mái tóc tém 
ngắn, gương mặt góc cạnh, sắc sảo…, 
có người cho rằng, sắc đẹp của tân hoa 
hậu hoàn vũ 2017 chưa thực sự xứng 
đáng. người lại lo ngại, liệu cô gái dân 
tộc ê-đê có đủ bản lĩnh và tự tin để hoàn 
thành sứ mệnh mà cuộc thi hoa hậu tầm 
cỡ quốc gia giao phó. Không lên tiếng 
thanh minh về những ồn ào sau cuộc thi, 
h’hen niê ngay lập tức đồng hành cùng 
Ban tổ chức trong các hoạt động ý nghĩa 
để hoàn thành sứ mệnh nhiệm kì của 
mình và viết tiếp câu chuyện mà cuộc 
thi hoa hậu hoàn vũ Việt nam hướng 
tới, sắc đẹp vì cộng đồng và truyền cảm 
hứng tích cực cho xã hội. 

hoa hậu Của Cộng đồng
nhiều người ắt hẳn vẫn nhớ câu trả 

lời về “dự án cộng đồng khi trở thành 
hoa hậu hoàn vũ Việt nam 2017” của 
h’hen niê khi cô bày tỏ mong muốn 
giúp đỡ trẻ em mồ côi, hướng đến phụ 
nữ và những người nhiễm hiV. nói là 
làm, h’hen niê đã cùng đoàn hoa hậu 
hoàn vũ Việt nam 2017 đến thăm chùa 
Thanh Sơn, xã cam hải Đông, huyện 
cam Lâm, tỉnh Khánh hòa, nơi đang 
cưu mang 47 trẻ em mồ côi và 11 người 
già neo đơn. Tại đây, đoàn trao phần quà 
gồm tiền mặt, gạo và đồ chơi cho các 

em nhỏ. cô cũng tham gia chương trình 
tình nguyện giao lưu và gây quỹ cho trẻ 
em hiV thuộc Trung tâm Mai hòa, củ 
chi, được tổ chức tại Phú Quốc. h’hen 
niê tiếp tục tham gia chương trình tri ân 
các nữ biệt động Sài Gòn - chợ Lớn - 
Gia Định và chương trình hạt gạo chia 
đôi tại nhà thiếu nhi Quận 4, TP. hcM, 
nhằm giúp đỡ và ủng hộ các gia đình bị 
ảnh hưởng bởi hiV/aidS có hoàn cảnh 
khó khăn… còn rất nhiều hoạt động ý 
nghĩa khác đã được tân hoa hậu hoàn 
vũ hào hứng tham gia. Đặc biệt, hình 
ảnh h’hen niê, hoa hậu đầu tiên ngồi 

VT
Vvăn hóa

giải trí
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máy cày trong dịp về quê hương Đăk 
Lăk có lẽ đã bộc lộ toàn bộ con người 
và tính cách của tân hoa hậu hoàn vũ. 
h’hen niê chân thành, giản dị và nồng 
hậu cũng giống như những người dân ở 
buôn làng quê hương cô. 

chưa dừng tại đó, hoa hậu hoàn vũ 
Việt nam h’hen niê đã tham gia buổi 
giao lưu đội tuyển u23 Việt nam, với 
sự tham gia của huấn luyện viên trưởng 
Park hang-seo, các cầu thủ u23 và đoàn 
đội tuyển Việt nam. chia sẻ về lần tham 
gia này, hoa hậu h’hen niê vô cùng hào 
hứng: “hen nghĩ rằng, không chỉ hen 
mà tất cả các cổ động viên Việt nam ai 
cũng đều trông ngóng đội tuyển u23. 
các bạn đã chiến đấu hết mình, mang 
vinh quang về cho Việt nam”. người 
đẹp chia sẻ những điểm tương đồng 
giữa mình và đội tuyển u23, về câu 
chuyện truyền cảm hứng tích cực đến 
cộng đồng. Đặc biệt, hoa hậu h’hen 
niê và đội trưởng u23 Việt nam - Xuân 
Trường đều trưởng thành từ vùng đất 
Tây nguyên nên thông qua buổi giao 
lưu, hoa hậu h’hen niê đã dành nhiều 
lời động viên đến các bạn trẻ. ngay sau 
cuộc gặp gỡ với các cầu thủ u23, hoa 
hậu h’hen niê và các người đẹp hoa 
hậu hoàn vũ Việt nam lại có màn xuất 
hiện đầy ấn tượng tại “Đêm Gala vinh 
danh và trao giải We Choice Awards 
2017, ThTT trên kênh VTV1. Trong đó, 
h’hen niê tham gia với vai trò khách 
mời trao giải thưởng “nhóm nhân vật xã 
hội truyền cảm hứng đến cộng đồng”. 
Thời gian tới, h’hen niê sẽ tiếp tục 
nhiều hoạt động, dự án mới để phục vụ 
cộng đồng. 

Trong một chương trình Café sáng 
với VTV3, h’hen niê đã chia sẻ, bản 
thân chiếc vương miện đã có trọng 
lượng rất lớn nên lúc đăng quang, cô 
cảm thấy áp lực. nhưng cô tin câu 
chuyện của mình đã có một phần khích 
lệ khán giả. h’hen niê thừa nhận, khi 
mới đăng quang, cô nghĩ rằng, hoa hậu 
còn là người theo đuổi các xu hướng 
thời trang, biết những đồ hàng hiệu 
cao cấp. Tuy nhiên, hiện tại người đẹp 
đã thay đổi suy nghĩ: “Tôi cho rằng, 
điều quan trọng tôi muốn hướng đến 

chính là hình ảnh một hoa hậu của 
cộng đồng, thân thiện, tham gia các 
hoạt động từ thiện”. Đúng như lời nói, 
h’hen niê đang âm thầm thực hiện 
những hoạt động ý nghĩa để trả lời cho 
những hoài nghi của một bộ phận công 
chúng. chắc chắn, thời gian hai năm 
nhiệm kì sẽ giúp người đẹp ê-đê có đủ 
thời gian chứng minh với mọi người 
rằng, cô xứng đáng với danh hiệu cao 
quý nhất của cuộc thi hoa hậu hoàn vũ 
Việt nam 2017. 

nGuyễn TRần

Hoa hậu H’hen Niê giao lưu 
cùng đội tuyển U23 Việt Nam
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truyền hình

 Khánh hòa có sợ rằng mình có 
một cuộc dạo chơi đầy mạo hiểm?

Thời điểm này, tôi vẫn hát những bài 
ngợi ca người lính, về mùa xuân, về tình 
yêu bên cạnh những khúc hát bolero. 
Được hát nhiều thể loại và có nhiều 
khán giả hâm mộ là điều khiến tôi cảm 
thấy thực sự hạnh phúc. nếu ai đã từng 
nghe Khánh hoà với những khúc ca tha 
thiết mà hào sảng dành cho người lính 
như: Gần lắm Trường Sa (album ra mắt 
năm 2012), Tình biên cương (2016), thì 
album bolero Xin trả lại thời gian lại là 
một điều bất ngờ lớn, hoàn toàn không 
mạo hiểm. Sau khi nghe Khánh hoà 
hát, nhạc sĩ Trần Mạnh hùng đã nói, 
anh nghe ra chất bolero ở tôi từ 17 năm 
về trước. Khán giả vốn đã quen với 
hình ảnh Khánh hoà hát về người lính, 
nhưng khi hát bolero tôi lại được nhận 
lời khen của những người có uy tín 
trong làng nhạc khiến Khánh hòa càng 
vững tâm và thêm tự tin để thể hiện.

Vậy điều gì đã thôi thúc Khánh 
hòa đến với bolero?

Khánh hoà mong rằng mình có 
thể mở rộng biên độ để có thêm nhiều 
khán giả yêu quý mình hơn. Với người 
nghệ sĩ, càng được nhiều khán giả yêu 
quý lại càng hạnh phúc và nhiều năng 
lượng hơn. dòng nhạc bolero dù rất đại 
chúng, ai cũng có thể hát được, nhưng 
không phải ai hát cũng hay. Tôi cố gắng 
làm sao hát tốt nhất, ra màu nhất. Quan 
trọng nhất là phải ra chất, bị nhầm lẫn 
sang thể loại nhạc khác là hỏng luôn. 
hát bolero tưởng dễ mà lại không hề dễ, 
bởi dòng nhạc này đòi hỏi cách hát mộc 
mạc, nhưng rất tình cảm. Khánh hoà đã 
nghiên cứu rất kĩ lưỡng để làm sao hát 
tự nhiên nhất, dồn nhiều tình cảm nhất 
vào từng lời hát. Đó cũng chính là lí do 
vì sao tôi đã mất hơn một năm để hoàn 
thiện album Xin trả lại thời gian. 

 Khánh hòa có thể đưa ra lí do 
thuyết phục rằng mình không chạy 
theo xu thế, theo “mốt hát bolero”  
hiện nay?

hát bolero chính là sự trở về với 
con người Khánh hòa từ thuở ban đầu 
bởi cách đây nhiều năm, khi mới đi hát, 
Khánh hòa đã hát bolero song ca cùng 
Quang Linh. Tuy nhiên, sau đó Khánh 
hoà thực hiện những giấc mơ âm nhạc 
của mình với một số mảng miếng âm 
nhạc khác. nhưng, ngay từ album vol 1 
Người ơi hãy về với những bài hát dân 
ca ba miền, màu bolero đã có ở trong 
những ca khúc mang âm hưởng dân 
ca nam bộ. Sau này, khi hát Gần lắm 
Trường Sa được khán giả yêu thích thì 
theo tôi, trong đó cũng đã có “màu” 
bolero rồi. Ban đầu Khánh hoà cũng lo 
lắng là khi hát nhạc bolero sẽ bị khán 
giả “ruột” của mình là các chiến sĩ 
không vui, nhưng sau thử nghiệm thăm 
dò thì các chiến sĩ đã rất ủng hộ. nhiều 
chương trình đi hát cho các chiến sĩ, 
ngoài các ca khúc về người lính, Khánh 
hoà vẫn được yêu cầu hát nhạc bolero. 
Điều này giúp tôi thêm tự tin vào lựa 
chọn của mình. 

ca sĩ Khánh hòa
cuộc dạo chơi  
  trong âm nhạc

nhắc đến khánh hòa là nhắc đến giọng ca gắn Với những ca 
khúc Về Trường sa. bởi Vậy, cô gây bấT ngờ Với nhiều khán giả 
khi rẽ sang háT nhạc bolero. cuộc dạo chơi Trong âm nhạc này 
đã mang đến mộT sắc màu mới, đầy cảm Xúc dành cho khán giả.
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 Khánh hòa có thể chia sẻ đôi chút về album Trả lại  
thời gian?

album Trả lại thời gian bao gồm 9 ca khúc audio: Chuyện 
hợp tan, Sương lạnh chiều đông, Đừng nói xa nhau, Biển tình, 
Xin trả lại thời gian, Nếu đời không có anh, Kiếp nghèo, Hoa 
nở về đêm, Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa… Đây là những ca 
khúc mà Khánh hoà đã chọn lựa rất kĩ lưỡng và cũng là những 
ca khúc mà tôi rất yêu thích trong dòng nhạc bolero. album cũng 
được đầu tư ghi hình tới 6 MV. Khánh hoà không in đĩa mà phát 
hành trực tuyến với mong muốn album bolero đầu tay sẽ đến 
được với nhiều khán giả nhất.

 Được biết, Khánh hoà đầu tư kĩ lưỡng, toàn bộ phần 
hoà âm phối khí, thu âm và cả việc quay hình mV đều được 
thực hiện ở Tp hCm?

dòng nhạc bolero vốn xuất phát từ nam bộ, nên tôi muốn 
“chọn mặt gửi vàng” ở chính nơi mà dòng nhạc phát triển, thăng 
hoa nhất để có sản phẩm “đúng màu” nhất. Và tôi hài lòng khi 
mình đã làm được một sản phẩm đúng ý. Một kỉ niệm nhỏ nhưng 
khiến Khánh hoà rất hạnh phúc là khi tôi vào TP hcM ghi hình, 
nhiều người trong ekip quay cứ ngỡ mình là người miền nam, 
họ bảo tôi hát bolero như một nghệ sĩ miền nam thực sự. Đó là 
sự thành công nhất định ban đầu để tôi có thể tin tưởng album 
của mình sẽ góp thêm một sắc hoa trong “vườn hoa” bolero và sẽ 
dần chinh phục được khán giả yêu dòng nhạc này. 

  Xin cảm ơn chị!
nGọc Mai (Thực hiện)
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bộ phim giấc mơ mỹ ra mắt 
khán giả trong nước vào thời điểm 
cuối năm 2017 đã nhận được nhiều ý 
kiến đa chiều từ dư luận. Trong khi 
phim điện ảnh Việt nam chiếu rạp 
đang bị lép vế trước phim ngoại nhập 
thì lí do nào khiến chị mạo hiểm với 
một dự án lớn như vậy?

Tôi quan niệm, đã làm phim là phải 
chấp nhận rủi ro. Với Giấc mơ Mỹ, ngay 
từ khi bắt tay vào sản xuất, chúng tôi 
đã xác định ngoài việc khai thác ở Việt 
nam, phim sẽ nhắm đến thị trường nước 
ngoài, tại các quốc gia có đông người 
Việt sinh sống. chính vì vậy, ngay sau 
khi bộ phim công chiếu tại Việt nam, 
ekip sản xuất và tôi đã trực tiếp đi 
quảng bá và trình chiếu phim tại Mỹ 
và canada. Bộ phim đã được rất nhiều 
khán giả hải ngoại đón nhận nồng nhiệt, 
đặc biệt hai buổi ra mắt phim ở nam 
california và Bắc california (Mỹ) đều 
“cháy vé”.

sau khi phim công chiếu, 
chị đã nhận được những phản 
hồi như thế nào từ dư luận 
trong nước cũng như tại mỹ 
và Canada?

Với mỗi tác phẩm nghệ thuật, 
người xem sẽ có cách cảm nhận khác 
nhau nên tôi luôn tôn trọng ý kiến nhận 
xét của những khán giả góp ý trên tinh 
thần xây dựng. Đây là bộ phim có cốt 
truyện nhân văn, nói về cuộc sống của 
người Việt xa xứ nên hầu hết khán giả 
từng sinh sống, học tập ở nước ngoài 
và đặc biệt là những khán giả tại Mỹ và 
canada đều rất yêu thích bộ phim này 
bởi họ nhìn thấy ở đâu đó hình ảnh của 
chính mình thông qua những tình tiết 
của các nhân vật trong phim. Rất nhiều 
khán giả đã rơi nước mắt khi xem phim.

Chị nghĩ sao về ý kiến cho rằng, 
bộ phim mắc sạn về kĩ thuật, cụ thể là 

việc thể hiện kĩ xảo điện ảnh của phim 
chưa đủ thuyết phục?

Tôi thừa nhận, một số đoạn kĩ xảo 
điện ảnh trong phim thực hiện chưa 
được tốt lắm. Đó cũng chính là điều tôi 
nuối tiếc nhất ở dự án này bởi nó đã 
phần nào ảnh hưởng đến cảm xúc của 
khán giả khi xem phim. do điều kiện 
thực hiện ở nước ngoài vô cùng khó 
khăn, chúng tôi đã cố gắng hết sức để 
quay nhiều nhất có thể những bối cảnh 
thật ở Mỹ. Tuy nhiên, trong một số phân 
cảnh, đặc biệt là những cảnh lái xe, do 
thiết bị máy móc ở nước ngoài không đủ 

Diễn viên Mai Thu Huyền

Vừa Trở Về sau chuyến công Tác dài ngày Tại mỹ Và 
canada, nữ diễn Viên kiêm nhà sản XuấT phim mai Thu 
huyền đã chia sẻ Với pV TcTh Về hành Trình đưa phim điện 
ảnh ViệT đến Với Thị Trường quốc Tế sau khi bộ phim giấC 
mơ mỹ công chiếu Thành công Tại Thị Trường bắc mỹ.

“giấC mơ mỹ” 
cho phim điện ảnh Việt

Buổi ra mắt bộ phim
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mới

nên chúng tôi buộc phải quay font xanh 
và làm kĩ xảo. Bên cạnh đó, do sức ép 
về mặt thời gian, bộ phận kĩ xảo xử lí 
chưa thật tốt. Đây cũng là một bài học 
kinh nghiệm cho tôi ở các dự án  
phim sau.

 là một diễn viên có nhiều kinh 
nghiệm diễn xuất nhưng nhân vật 
linh do chị thể hiện lại có nhiều phân 
cảnh thể hiện sự lạc lõng qua nhiều 
đoạn tự đọc suy nghĩ nội tâm lê thê, 
gợi nhớ đến lối làm phim cũ kĩ của 
nhiều thập niên trước. phải chăng, 
nhà sản xuất có ý đồ gì với cách thể  
hiện này?

Tác giả kịch bản kiêm đạo diễn 
davina hồng ngân là người chịu trách 
nhiệm toàn bộ nội dung và ngôn ngữ thể 
hiện trong phim. Tôi tôn trọng ý đồ của 
chị và luôn cố gắng bàn bạc để chọn ra 
giải pháp tốt nhất. Với thời lượng của 
một bộ phim chiếu rạp có độ dài 100 
phút, rất khó để chúng tôi có thể truyền 
tải hết nội dung cốt truyện, do đó đạo 
diễn phải xử lí một số chi tiết để nhân 
vật tự sự và chuyển cảnh thành các mốc 
thời gian khác nhau. Thực sự, tôi rất 
thích cách đảo ngược câu chuyện của 
đạo diễn hồng ngân, đưa hiện tại lên 
trước rồi chuyển sang chi tiết nhân vật 
Linh bước lên máy bay sang Mỹ gặp 
người chồng cũ và bắt đầu hồi tưởng về 
cuộc đời của mình trong suốt 10 năm 
với nhiều biến cố… có thể một số khán 
giả cảm thấy khó theo dõi câu chuyện 
với cách thể hiện này, tuy nhiên, tôi nghĩ 
rằng, nếu kể xuôi thì bộ phim sẽ mất 
đi yếu tố hấp dẫn và bất ngờ ở kết thúc 

của phim. Đặc biệt, tác giả muốn giấu 
chuyện phim cho đến cuối phim mới 
hoá giải tất cả những mâu thuẫn ở phần 
đầu. chỉ những khán giả xem kĩ và chịu 
khó tư duy, để ý từng chi tiết nhỏ của 
phim mới có thể hiểu hết ý đồ đạo diễn. 

là bộ phim mang đề tài y khoa 
đầu tiên của Việt nam có bối cảnh 
quay phần lớn tại mỹ, chị có thể chia 
sẻ những khó khăn trong quá trình 
thực hiện tại mỹ?

Trong số gần 15 bộ phim tôi đã từng 
sản xuất thì Giấc mơ Mỹ là bộ phim tiêu 
tốn nhiều công sức và tiền bạc nhất. 
Phần lớn bối cảnh phim được quay tại 
nước ngoài, lại khai thác về đề tài y 
khoa - một chuyên ngành không hề dễ 
dàng chút nào. Trước khi đưa đoàn qua 
Mỹ thực hiện, tôi đã sang đó nhiều lần 
để khảo sát và nhờ người thân, bạn bè 
đang sinh sống tại đó giúp tìm kiếm 
bối cảnh. Sau khi mọi công tác chuẩn 
bị hoàn tất, tôi mới bắt đầu đưa các 
thành phần chính của đoàn phim sang. 
Việc xin visa vào Mỹ cũng gặp nhiều 
khó khăn, một số thành viên trong đoàn 
không được cấp visa nên tôi phải thuê 
thêm người tại Mỹ tham gia. Gần một 
tháng quay tại Mỹ, chúng tôi liên tục 
phải di chuyển rất nhiều thành phố khác 
nhau, vượt qua những khó khăn và sự 
khác biệt về múi giờ, thời tiết, đồ ăn, 
thức uống, ngôn ngữ, sự thiếu thốn về 
nhân sự và thiết bị máy móc... Quay 
phim ở nước ngoài vất vả hơn rất nhiều 
so với tại Việt nam. Tất cả các thành 
viên trong đoàn đều phải nỗ lực đến 
300% sức lực của mình mới có thể hoàn 
thành đúng tiến độ. 

gần đây, một bộ phim điện ảnh 
Việt đã bị thất thoát doanh thu vì bị 
quay lén trong rạp. Với giấc mơ mỹ, 
chị đã lường trước và rút kinh nghiệm 
như thế nào khi ra mắt tại Việt nam?

Để ngăn chặn việc bị quay lén và 
live stream trong rạp, chúng tôi đã làm 
việc với đơn vị phát hành để có hệ thống 
áp thu theo dõi, giám sát chặt chẽ trong 
các cụm rạp. Bên cạnh đó, chúng tôi 
cũng kí hợp đồng với các đơn vị trực 
tuyến để bảo vệ bản quyền cho phim.

Từ lạc giới đến giấc mơ mỹ, 
theo chị, để đưa phim điện ảnh Việt 
đến với thị trường nước ngoài cần phải 
vượt qua những rào cản gì?

hiện nay, phim điện ảnh Việt nam 
đã được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn 
quốc tế về kĩ thuật, do đó có thể đáp ứng 
được các điều kiện của các rạp chiếu 
phim ở nước ngoài. Về mặt nội dung, 
tôi cho rằng, những tác phẩm nghệ 
thuật mang yếu tố nhân văn với thông 
điệp sâu sắc về số phận con người sẽ 
dễ chạm đến cảm xúc của khán giả hơn 
là những bộ phim hài hay giải trí đơn 
thuần. Khẩu vị phim của khán giả trong 
nước chưa chắc đã phù hợp với khán giả 
nước ngoài. Mặc dù các tác phẩm của 
tôi chưa thể gọi là hoàn hảo, nhưng tôi 
vẫn cảm thấy rất tự hào khi bộ phim Lạc 
giới và Giấc mơ Mỹ đã nhận được rất 
nhiều phản hồi tích cực của khán giả khi 
công chiếu tại hải ngoại. Qua những gì 
tôi quan sát, thông qua các bộ phim, họ 
hiểu hơn về đất nước và con người Việt 
nam cũng như quan tâm nhiều hơn đến 
điện ảnh Việt nam.

Xin cám ơn chị!
diệP chi (Thực hiện)

Các cảnh trong phim Giấc mơ Mỹ
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Marguerite duras 
(1914 - 1996) 
được biết đến 

và được yêu mến tại Việt 
nam từ lâu. Người tình là 
tác phẩm đoạt giải Goncourt 
năm 1984 và góp phần đưa 
tên tuổi của nữ văn sĩ lên 
một tầm cao mới trên văn 
đàn Pháp. Đến năm 1991, 
bà viết tiếp tác phẩm Người 
tình Hoa Bắc, kể tiếp câu 
chuyện tình giữa cô gái Pháp nhỏ bé và 
anh chàng người hoa sống ở vùng  
Sa Đéc. 

cốt truyện của Người tình  khá 
đơn giản. Một cô gái da trắng mười 
lăm tuổi rưỡi gặp một chàng trai hoa 
kiều (nguyên mẫu là huỳnh Thủy Lê, 
con trai út của điền chủ huỳnh cẩm 
Thuận ở Sa Đéc) trên một chuyến phà 
qua sông. họ là sự tương phản, quá đỗi 
tương phản. Từ màu da, tuổi tác, cung 
cách sống. nàng là người Pháp thuộc về 
giai cấp thống trị đất nước này, nhưng 
nàng là một Pháp kiều nghèo và chàng, 
người đàn ông da vàng lại quá ư giàu 
có. Và rồi họ yêu nhau. Không một lời 
giải thích tại sao tình yêu lại nảy sinh. 
Không một lời giải thích tại sao họ lại bị 
cuốn hút vào nhau không thể cưỡng lại 
được. có thể vì dòng sông cửu Long cứ 
trôi uể oải, có thể vì bầu trời thuộc địa oi 

bức, có thể vì làn gió xứ nhiệt đới ngột 
ngạt, có thể vì những đường phố Sài 
Gòn hoa lệ làm người ta chợt mất tự tin 
và cần tìm một ai đó để bám víu. cũng 
có thể vì chàng công tử Sa Đéc với vẻ 
ngoài của người đàn ông từng trải, giàu 
có, lịch lãm thật ra lại có trái tim yếu 
đuối và dễ bị tổn thương. 

còn hơn là một tiểu thuyết, Người 
tình chính là lời tâm sự đẹp đẽ, một hồi 

ức của “tuổi hoa”, một mảnh đời kì lạ, 
một tình yêu không thể quên của nữ văn 
sĩ Pháp tài danh, như lời của chính bà 
trong một cuộc trả lời phỏng vấn của 
tuần báo “Le nouvel observateur”: “Tôi 
không thể giải thích được rõ rệt tại sao, 
chỉ cảm thấy nơi chốn chào đời ấy, với 
tuổi nhỏ và tuổi trẻ tôi ở đó, càng về 
cuối đời càng trở thành một hiện tại 
sáng rỡ trong tôi, như đó là bản mệnh 
tôi, như chính phần đời xa thẳm ấy tạo 
ra tất cả những phần đời của tôi sau nó. 
Và điều lạ lùng, cuốn sách này còn như 
một chiếu sáng, một cắt nghĩa cho tất cả 
những cuốn sách tôi đã viết ra”. 

người tình Sa Đéc là hình ảnh xuyên 
suốt hai tác phẩm Người tình và Người 
tình Hoa Bắc của Marguerite duras. 
người đàn ông đó là biểu tượng cho một 
Phương Đông xa xôi, huyền ảo, cuốn 
hút, đủ sức hấp dẫn bất kì người phụ nữ 
nào. có thể nói, nếu không có chút hiểu 
biết về mảnh đất nam Kỳ thuộc Pháp 
ngày xưa thì sẽ không cảm được Người 
tình của Marguerite duras. Sẽ không 
hiểu được Người tình nếu không có dịp 
đi ngang qua những chuyến phà trên 
sông Tiền, sông hậu. cũng sẽ không 
hiểu được Người tình nếu chưa một lần 
đặt chân đến những thị xã hay thành phố 
nhỏ nhắn, xinh đẹp, yên bình của miền 
Tây, chưa một lần đặt chân đến những 
dãy phố cổ ồn ào trong khu chợ Lớn.

Marguerite duras 

Với hai tác phẩm Người tình và Người tình 
Hoa Bắc, tình yêu chỉ là một cái cớ, một 
sự khởi đầu cho những kí ức và nỗi nhớ 
mênh mông về những con người, về vùng 
đất miền nam xa xôi diệu vợi, nhưng có 
một phần đời của một người phụ nữ da 
trắng, sau này là nhà văn nổi tiếng nước 
Pháp, đã trôi qua ở đấy. Dưới cái nhìn 
của Marguerite Duras, kí ức về miền đất 
này mãi mãi là một kí ức đẹp và khó phai. 

 kí ức về mảnh đất nam Kỳ lục tỉnh
ở Thế kỉ Thứ XiX Và sang đến Thế kỉ XX, 

mộT số nhà Văn phương Tây hướng ngòi 
búT của mình Về những mảnh đấT Thuộc 

địa Xa Xôi Và đạT được Thành công Trên 
nhiều phương diện. khi nói đến những 

Trang ViếT Về đông dương Thời kì Thuộc 
địa, người Ta hay nhắc đến Tên Tuổi của 

nữ Văn sĩ pháp margueriTe duras, Với bộ 
ba Tác phẩm Tiểu ThuyếT ViếT Về đông 
dương như: người Tình, người Tình hOa 

bắC, ràO Chắn Thái bình Dương. 
Bà Marguerite Duras

Tác phẩm điện ảnh được chuyển 
thể từ tiểu thuyết Người tình có 

nhiều bối cảnh được quay ở miền 
Nam Việt Nam
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Vào một ngày đầu xuân, tôi tìm 
về mảnh đất Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng 
Tháp, thăm lại ngôi nhà cổ của ông 
huỳnh Thủy Lê, nguyên mẫu nhân 
vật nam chính trong tác phẩm Người 
tình. chuyến đi như một phần trong 
hành trình tìm về một thời quá khứ của 
mảnh đất nam Bộ. Và không chỉ có 
tôi, rất nhiều du khách phương Tây yêu 
thích tác phẩm Người tình cũng thực 
hiện những chuyến đi tìm về quá khứ 
như vậy. Thời gian qua đi, song ngôi 

nhà cổ của ông huỳnh Thủy Lê vẫn 
còn đó, như nhân chứng cho mối tình 
bất diệt. ngôi nhà tọa lạc tại số 255a 
đường nguyễn huệ, phường 2, thành 
phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. ngôi nhà 
được xây dựng năm 1895, được công 
nhận là di tích cấp quốc gia năm 2009, 
có lối kiến trúc kết hợp hài hòa giữa 
Việt - Pháp - hoa rất đặc biệt, được 
tỉnh Đồng Tháp khai thác làm du lịch 
và ngày thường vẫn tấp nập khách đến 
viếng thăm. ngoài vị trí thuận lợi, gần 
đường, gần chợ, nhìn bên ngoài, ngôi 
nhà có kiểu kiến trúc La Mã phục hưng 
thế kỉ XVii, bên trong nhà lát bằng gạch 
mang từ Pháp sang. nhà lại có 3 gian 
giống truyền thống của người Việt, song 
trang trí, và bàn thờ trong nhà lại theo 
kiểu người hoa, đặc biệt ngôi nhà trũng 
ở giữa theo phong thủy là để cho tiền 
bạc đọng về. Trên tường nhà treo chân 
dung gia đình ông huỳnh Thủy Lê trong 
những bộ trang phục lịch lãm, ra dáng 
nhà giàu có hồi đầu thế kỉ XX. người 
đàn ông nho nhã, đẹp trai từ trên tường 
bình thản nhìn xuống khách thăm viếng 
ấy, có ai ngờ đã từng là một người tình 
cuồng nhiệt. 

Trong những cuộc trả lời phỏng 
vấn, Marguerite duras cho biết, trong 

suốt thời thơ ấu ở Việt nam, bà đã sống 
với những đứa trẻ da vàng gầy gò, với 
những người phục vụ bản xứ hiền lành. 
những khó khăn về vật chất, hoàn cảnh 
thấp kém, người mẹ chỉ đi dạy những 
trẻ em bản xứ, đã khiến cho gia đình 
Marguerite duras sống tách biệt với 
những gia đình da trắng khác. họ quá 
nghèo so với những chủ đồn điền giàu 
có, những viên chức Pháp phong lưu, 
nhưng họ lại chưa đến nỗi đói ăn lam lũ 
như những người dân bản xứ.  Vì vậy, 
họ tồn tại chênh vênh trên ranh giới 
giữa hai cộng đồng. nhưng cũng chính 
vì vậy, họ không xa lạ với đời sống của 
người bản xứ và ở một chừng mực nào 
đó, họ cảm thấy xứ sở này là một phần 
trong đời sống của họ. 

năm 1991, tác phẩm Người tình Hoa 
Bắc ra đời. Một lần nữa, tâm hồn người 
đàn bà da trắng Marguerite duras lại 

sống dậy những kí ức có từ hơn nửa thế 
kỉ qua. Lối viết có nhiều khác biệt hơn, 
pha trộn tính chất kịch bản phim, nhân 
vật được xây dựng với cá tính mạnh mẽ 
hơn. Thế nhưng, vẻ đẹp của miền đất 
nam Kỳ lục tỉnh vẫn được tái hiện vẹn 
nguyên, tưởng như mới ngày hôm qua. 
Đó là những đêm mùa khô, những cơn 
gió mùa, âm thanh của đêm, tiếng người 
nói, tiếng gọi trâu, đồng ruộng mênh 
mang, xóm ghe thuyền... 

Bằng tác phẩm của mình, Marguerite 
duras đã lưu lại một phần dấu ấn văn 
hóa của mảnh đất nam Kỳ lục tỉnh 
những năm đầu thế kỉ XX. Không ai biết 
chắc trong tác phẩm của bà có bao nhiêu 
phần trăm tự truyện và tình yêu với 
người đàn ông Sa Đéc có thật đến mức 
nào. nhưng có một điều chắc chắn: tình 
yêu của Marguerite duras đối với miền 
đất này là có thật.

Kiến trúc bên trong của nhà cổ Huỳnh Thủy Lê

Đồng Tháp

hà Thanh Vân
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 Trong buổi chụp hình áo dài, bên 
cạnh công việc làm người mẫu, chị còn 
liên tục nhắc nhở trợ lí, ekip cẩn thận 
khi di chuyển đồ đạc trong quán café 
chụp ngoại cảnh. hình ảnh này có vẻ rất 
khác lạ so với tưởng tượng về một ngôi 
sao màn ảnh? 

Đây là thói quen hình thành từ khi 
tôi làm đạo diễn. Khi đến mượn bối cảnh 
của người khác thì mình phải cẩn thận để 
không gây tổn thất. Khán giả biết đến tôi 
nên càng phải cẩn thận, lỡ chẳng may làm 
hư đồ đạc thì sau này nghe tên Việt Trinh 
không ai muốn cho mượn bối cảnh nữa. 
ngoài ra, trong quán café này có nhiều 
tượng Phật, tôi luôn lưu ý khi chụp phải 
tạo dáng để không bị cho là vô lễ. 

Khi làm công việc đạo diễn, việc 
mượn bối cảnh của đoàn phim có dễ 
dàng khi khán giả nghe tên Việt Trinh?

May mắn là có được hỗ trợ giảm giá 
hoặc miễn phí. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ 
dám mượn bối cảnh trong khoảng từ năm 
ngày đổ lại chứ không dám lâu hơn, bởi vì 
ban đầu là hâm mộ nhưng sau đó sẽ thành 
phiền. Mỗi lần đoàn phim đi qua không 
khác gì cơn bão (cười).

Tại sao gần đây không còn thấy 
chị làm phim mới nữa?

Phim truyền hình đang đi xuống trong 
khi phim điện ảnh có tính “hên xui” quá 
nhiều. Không phải phim điện ảnh nào ra 
rạp cũng thắng, mà đôi lúc việc đoán thị 
hiếu khán giả rất vô chừng. chẳng hạn ít 
ai ngờ phim Em chưa 18 lại thành công 
đến vậy, ngược lại, có nhiều phim được 
kì vọng lại thất bại. Vì thế, năm qua tôi 
không làm gì vì nếu đoán không trúng 
điểm rơi thì rất nguy hiểm. Làm phim 
cũng là kinh doanh mà, có người đã từng 
phải bán nhà, bán xe để làm phim mà chưa 
chắc đã thành công. 

nhưng nếu ai cũng có tâm lí e dè 
như chị thì điện ảnh nước nhà rất khó 
phát triển? 

Tôi và những người bạn đang ấp ủ làm 
phim điện ảnh nhưng cũng rất cẩn trọng 

bởi vì thấy một số phim ra mắt gây tiếng 
vang lớn nhưng doanh thu không hẳn 
đã khả quan. Đó là những bài học kinh 
nghiệm quý giá. chắc chắn là năm 2018 
tôi sẽ làm phim mới nói về những vấn đề 
cuộc sống hiện tại có hơi hướng kinh dị, 
nhưng quan trọng là chúng tôi phải nghiên 
cứu kĩ để chỉnh sửa kịch bản cho phù hợp 
với thị trường. 

Chị nổi tiếng nhiều năm qua 
nhưng sự nghiệp có nhiều lúc bị gián  
đoạn vì nhiều lí do. mỗi lần trở lại chị có 
gặp nhiều khó khăn không? Điều gì đã 
níu giữ chị với nghệ thuật, cho dù phải 
hi sinh hạnh phúc cá nhân?

có những lúc rơi vào hoàn cảnh khó 
khăn nên tôi phải tạm rời xa nghệ thuật, 
nhưng đúng là nghề là nghiệp, tôi không 
thể nào bỏ nghề được. những lúc trở lại 
nghiệp diễn, tôi rất may mắn khi được 
khán giả, anh em đồng nghiệp, báo chí 
ủng hộ và cho tôi những cơ hội rất tốt. Tôi 
muốn tặng cho khán giả niềm tin về nghệ 
thuật. chính vì thế, mỗi lần trở lại tôi đều 
cố gắng làm ra những tác phẩm thật tốt 
để cống hiến cho khán giả. Tôi rất cám ơn 
mọi người đã mở rộng vòng tay mỗi lần 
tôi trở lại với nghệ thuật. 

Ở vai trò diễn viên, khán giả biết 
chị qua những vai diễn nhiều nước mắt. 
lúc chị làm đạo diễn lại thấy sự nhanh 
nhẹn, xốc vác của nam giới. những điều 
này có mâu thuẫn trong con người  
chị không?

Khi là diễn viên, tôi thường được 
nhiều đạo diễn “đo ni đóng giày” cho 
những vai mềm yếu, ủy mị, nhưng khi 
chuyển sang làm đạo diễn thì tôi phải thay 
đổi nhiều, phải có sự mạnh mẽ, cứng rắn, 
xốc vác thì mới quản lí hết được đoàn 
phim. Từ một diễn viên hay đóng những 
vai bi kịch chuyển sang vai trò đạo diễn 
là một giai đoạn chuyển giao rất khó khăn 
đối với tôi. nhưng cuối cùng, tôi thấy sự 
chuyển đổi này rất tốt vì tôi được trở lại 
với con người thật của mình. Khi làm diễn 

viên, lúc nào ra đường tôi cũng phải trang 
điểm kĩ càng, ăn mặc tươm tất, nhưng khi 
làm đạo diễn thì tôi có thể mang giày mọi, 
dép lê, quần jeans, áo thun... chính vì vậy 
tôi cám ơn Tổ nghiệp đã cho tôi vai trò 
mới. nhờ vậy, tôi được sống thoải mái với 
chính mình. 

Có thông tin Việt Trinh trở lại 
nghệ thuật vì cần kiếm tiền nuôi con? 
Thời gian đầu làm mẹ đơn thân có nhiều 
khó khăn không và chị đã thích nghi với 
hoàn cảnh này chưa?

Thời gian đầu tôi nuôi con rất khó 
khăn, vất vả, nhưng bây giờ mọi việc đã 
ổn định. Mẹ con tôi đang sống rất bình an, 
tuy không giàu có, khá giả nhưng hạnh 
phúc. còn việc tôi trở lại phim trường 
phần lớn là do yêu nghề và nhớ nghề. 

Vậy trong thời gian phim ảnh đang 
chững lại thì chị có làm gì khác không?

năm 2018 tôi sẽ làm chuỗi café, trong 
đó có những loại thức uống bổ dưỡng cho 
sức khỏe, làm từ rau củ không độc hại cho 
cơ thể. 

Dù đã ngoài 40 tuổi nhưng chị vẫn 
giữ được vóc dáng thanh mảnh. bí quyết 
giữ gìn nhan sắc của bà mẹ một con là gì?

Tôi ăn nhiều rau, uống nhiều nước, 
ít ăn đồ nướng, chiên, không uống nước 
ngọt có gas. Mỗi ngày tôi dành một tiếng 
đồng hồ để tập thể dục. Đặc biệt nhất là 
tôi luôn giữ tinh thần thoải mái, không 
sân si, thù hận với ai cả. những người nào 
làm mình buồn, mình khổ thì chỉ là họ 
đang cho mình những bài học tốt, chuyện 
lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không để 
tâm hồn nhẹ nhàng, ăn ngon ngủ tốt. Tôi 
không kiêng cữ gì nhiều nhưng cũng 
không ăn những thực phẩm không tốt cho 
sức khỏe, nhất là sức khỏe phụ nữ. 

Xin cảm ơn chị! 
hải LaM (Thực hiện) 

ảnh: Bảo Lê 
 Trang phục: Áo dài Minh châu  

Trang điểm: TuyếT nhi

Việt Trinh
Bình an Với 

hiện Tại

VT
Vvăn hóa

giải trí



đang là mộT đạo diễn 
Trẻ năng động Với 
nhiều phim Truyền 
hình, điện ảnh được 
nhiều khán giả yêu 
mến, ViệT Trinh độT 
ngộT im hơi lặng 
Tiếng Và chỉ Thỉnh 
Thoảng XuấT hiện 
Trong mộT số chương 
Trình Truyền hình 
Với Vai Trò giám 
khảo, người dẫn 
chương Trình. “người 
đẹp Tây đô” bậT mí, 
khoảng lặng này chỉ 
là để chị quan sáT Thị 
Trường Xung quanh 
cho những dự án Thú 
Vị sẽ ra mắT Trong 
Thời gian Tới. 
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màn hình

VT
Vvăn hóa

giải trí

Có người nói vui rằng, không có 
thất tình thì không có nhạc sĩ nguyễn 
Văn Chung. bởi tôi biết, bạn là một cử 
nhân tin học và ngoại ngữ?

Đúng là không có thất tình thì chắc 
chắn sẽ không có nhạc sĩ nguyễn Văn 
chung như ngày hôm nay. ngày xưa, 
chung không hề thích âm nhạc và cũng 
nghĩ mình không hề có năng khiếu gì về 
âm nhạc. Mãi đến khi học năm thứ nhất 
đại học, chia tay mối tình đầu trong tiếc 
nuối và đau khổ, chung mới tìm đến âm 
nhạc như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn 
mình. chung mày mò tự học cách chơi 
đàn rồi tiếp tục học sáng tác. Viết bài thứ 
nhất, chưa ưng ý, cố gắng viết bài thứ 
hai, thứ ba rồi thích luôn việc viết nhạc 
lúc nào không hay. 

sau kỉ niệm ấy, nguyên mẫu 
trong các sáng tác của bạn đều bắt 
nguồn từ người vợ của mình? 

cũng có thể nói như vậy. chung và 
vợ đến với nhau cũng rất li kì, bất ngờ 
và đầy trắc trở, nhiều niềm vui cũng lắm 
nỗi buồn, lúc thì cực kì hạnh phúc, lúc 
cũng khổ đau vô cùng. Vì thế, những kỉ 
niệm và cảm xúc trong khoảng thời gian 
ấy luôn khắc sâu và là nguồn cảm hứng 
vô tận trong những sáng tác mới  
của chung.

là một nhạc sĩ trẻ nhưng bạn có 
lượng các ca khúc khá lớn. Các ca 
khúc mà như lời nhận xét của một 
nhạc sĩ tiền bối: “những ca khúc đi 
sâu vào tâm trí người nghe bởi sự hi 

nhạc sĩ nguyễn Văn chung

Viết nhạc bằng 
sự rung động

Tôi Thực sự áy náy khi nguyễn 
Văn chung chấp nhận gác lại 
nhiều kế hoạch để có Thể ngồi 
cùng Tôi Trong mộT ngày cuối 
năm đinh dậu. cuối năm ai cũng 
bận, mộT người có nhiều dự án Và 
các kế hoạch âm nhạc như 
chung lại càng bận. chia sẻ Tâm 
Tư ấy, chung cười hiền khô: “Thì 
mình bớT bận mộT hôm. lâu lắm 
rồi em chưa được uống cà phê 
giữa mùa đông hà nội. mộT cảm 
giác Thực sự Thú Vị…”.
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sinh cao thượng”. Theo bạn, vì sao có 
được điều ấy? 

chung lại thấy, nếu so với các nhạc 
sĩ nổi tiếng thì lượng bài hát của chung 
trên thị trường là không nhiều lắm, 
dường như chung may mắn được cái 
duyên nghề nên những lần hợp tác với 
các ca sĩ mới đều thành công, giúp các 
ca sĩ trở nên nổi tiếng hơn và thành 
công hơn với các bài hát của chung. 
Điều đó cũng giúp những bài hát của 
chung được phổ biến rộng rãi hơn, được 
mọi người yêu thích, nên khi thống kê 
lại, mọi người cảm thấy chung có một 
lượng ca khúc khá lớn do mọi người đều 
biết và nhớ đến những bài hát đó. Tất cả 
những bài hát chung viết đều bắt nguồn 
từ cảm xúc bằng chính những cảm nhận, 
kỉ niệm mình đã trải qua với suy nghĩ và 
quan điểm của mình. 

nhật ký của mẹ được Trung tâm 
âm nhạc Casa musica (Đức) đưa vào 
tuyển tập những ca khúc hay nhất thế 
giới. Đây có phải là bài hát bạn ưng ý 
nhất không? Tại sao bạn lại có được 
sự đồng cảm và thấu hiểu của một 
người mẹ như thế? 

Đây là bài hát mà chung tự hào và 
tâm đắc nhất. Bài hát ban đầu chỉ đơn 
thuần là món quà sinh nhật chung muốn 
dành tặng mẹ mình. Khi viết xong, vì 
bài hát quá dài nên chung nghĩ nó khó 
có khả năng nổi tiếng và phổ biến rộng 
rãi, ít có chương trình ca nhạc nào có thể 
dành cho nó, và nếu có, chưa chắc ca sĩ 
đã có thể nhớ hết lời để trình diễn. May 
mắn là bây giờ nó đã trở thành một bài 
hát được nhiều bà mẹ yêu thích.

năm ngoái, bài hát Tết xa của 
bạn đã tạo được ấn tượng rất lớn. bạn 
có thể nói một chút về ca khúc ấy?

Tết xa là một trong những ca khúc 
chung rất thích, đặc biệt với cảm xúc 
trong giọng hát của Bảo uyên. Đó là 
một ca khúc nói về tâm trạng của những 
người con phải đi làm, đi học xa nhà, 
tranh thủ những ngày Tết để làm thêm 
kiếm tiền sinh hoạt hoặc vì điều kiện mà 
không thể về quê đón Tết, sum vầy cùng 
ông bà cha mẹ. Khi nghe lại ca khúc 
này, bản thân chung tuy không phải 
trong hoàn cảnh đó cũng cảm thấy vô 
cùng xúc động.

Chủ đề gia đình và tình yêu 
chiếm một tỉ lệ lớn trong các ca khúc 
của bạn nhưng bạn cũng rất hay làm 
những ca khúc dành cho trẻ em? Để 
làm tốt được nhiều đề tài, không phải 
nhạc sĩ nào cũng làm được?

như chung đã nói, từ trước đến giờ, 
chung đều viết nhạc bằng cảm xúc. Vì 
thế, mình đang trong hoàn cảnh nào, 
đang có trải nghiệm và cảm xúc nào, 
mình sẽ viết như thế. Khi chung đủ 
trưởng thành để nhận ra được tình yêu 
thương và sự hi sinh của cha mẹ mình, 
chung thích viết về cha mẹ. Khi làm 
cha, chung cảm được niềm vui và suy 
nghĩ của những người làm cha, làm 
mẹ, mong muốn con mình có một môi 
trường sống tốt đẹp, nhất là môi trường 
âm nhạc, vì thế, chung viết những bài 
hát thiếu nhi để chỉ bảo con về 
thế giới xung quanh, về 
cách cư xử và nhất 
là con được nghe, 
được hát những 
ca khúc đúng với 
lứa tuổi. 

Chính vì 
thế mà bạn dồn 
tâm huyết để 
làm dự án 100 
bài hát cho thiếu 
nhi do bạn sáng tác 
và biên soạn?

Lần đầu tiên, chung 
liều mình dốc cả thời 
gian, tâm sức và tiền 
bạc để hoàn thành “Quyển sách nhạc 
100 bài hát thiếu nhi” này. Khi bắt đầu, 
ai cũng nghĩ rằng chung quá dại khờ 
khi đang thành công rực rỡ với nhạc tình 
yêu lại đột ngột chuyển qua dòng nhạc 
thiếu nhi, nhưng mọi người chưa hiểu 
hết những suy nghĩ của chung. Trong 
âm nhạc, đi mãi một con đường quen 
thuộc không giúp chúng ta phát triển. 
Với lại, chung muốn làm một điều gì 
đó ý nghĩa hơn trong sự nghiệp sáng tác 
của mình, một điều gì đó có thể khiến 
cha mẹ, các con tự hào về mình, đó chỉ 
có thể là điều tích cực cho mọi người, 
cho xã hội. Trong suốt 3 năm trời, động 
lực duy nhất giúp chung kiên trì thực 
hiện chính là những khoảng thời gian 

chung dạy các học trò nhí, nói chuyện, 
chơi với các con. Bố mẹ các bé đều 
nói rằng: “nhờ thầy mà các con trưởng 
thành hơn trong cả giọng hát và cách cư 
xử, thái độ sống”. Điều đó khiến chung 
rất vui và tin rằng điều mình đang làm 
là có ý nghĩa. Phản hồi của mọi người 
dành cho cuốn sách tốt hơn những gì 
chung mong đợi, ai cũng bất ngờ, ngạc 
nhiên và trầm trồ. Thấy được công sức 
của mình được trân quý như vậy, chung 
cảm thấy 3 năm vừa qua không có gì 
phải tiếc nuối. 

Các ca khúc thiếu nhi hiện nay 
vừa thiếu và yếu, phần lớn vẫn hát của 
các nhạc sĩ thời trước. Theo bạn, vì sao 
có thực trạng này? muốn sáng tác một 
bài hát hay cho thiếu nhi, theo bạn, phải 
có những yếu tố gì từ người nhạc sĩ?

Đơn giản là vì kinh tế. các 
nhạc sĩ trẻ đều nghĩ rằng viết 

nhạc thiếu nhi không có 
tiền, không kiếm được 

tiền và danh tiếng 
như những bài hát 
về tình yêu. Trước 
kia, chung nghĩ rằng 
muốn viết nhạc thiếu 

nhi cần nhiều yếu tố 
lắm, nào là phải hiểu 

tâm lí trẻ con, phải hiểu 
câu từ của trẻ con, phải viết 

giai điệu sao cho nhí nhảnh 
dễ nhớ, phải đúng với thế 
giới xung quanh trẻ con. 
nhưng thật ra, muốn sáng 

tác nhạc thiếu nhi, hãy nghĩ về các con 
của mình là đủ.

Kế hoạch trong năm 2018 của 
bạn là gì?

hiện giờ, chung vẫn đang trong kế 
hoạch quảng bá cuốn sách nhạc thiếu 
nhi cho 60 trường mầm non và tiểu học 
khu vực TPhcM. ngoài ra, chung cũng 
đang chuẩn bị phát hành những ca khúc 
mới về đề tài tình yêu, gia đình và làm 
biên tập âm nhạc cho các chương trình 
ca nhạc.

Cảm ơn bạn và chúc bạn 
thành công!

hà hƯơnG Phúc  
(Thực hiện)

Vợ chồng nhạc sĩ 
Nguyễn Văn Chung



Bảo anh
Không ai 
may mắn cả đời

ca sĩ bảo anh khẳng định, TấT cả những gì cô có 
được cho đến ngày hôm nay không chỉ là may mắn, 
mà còn là kếT quả của những nỗ lực không ngừng 
nghỉ của bản Thân. 
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 nhìn vào những gì bảo 
anh đã làm được trong năm qua 
cũng như suốt chặng đường ca 
hát vừa qua, không ít người cảm 
thấy ghen tị với chính bạn?

Tôi luôn nghĩ, không phải tự 
nhiên mình có thể tồn tại được đến 
5 năm trong showbiz. Mỗi ngày qua, 
tôi luôn có lịch chạy show đều đặn, 
đó là kết quả của cả một quá trình dài 
phấn đấu. Tôi không phủ nhận, may 
mắn là một yếu tố quan trọng nhưng 
thử hỏi, có ai may mắn cả đời không? 

 Vậy, với những gì đã đạt được, 
bảo anh đã hài lòng?

Trong sự nghiệp ca hát, có rất nhiều 
ước vọng mà tôi luôn muốn làm được 
và được làm khi mình còn trẻ. ngoài 
số lượng những bài hát được yêu thích 
trong những năm qua, tôi nghĩ tài sản 
mình kiếm được cũng là một cách 
chứng minh sự thành công của bản thân. 
Tôi đã mua được nhà, xe hơi và tự trang 
bị cuộc sống khá đầy đủ. Tôi còn nhớ 
như in những ngày đầu chân ướt chân 
ráo lên Sài thành, nhìn thấy đèn đường 
quá nhiều cũng đủ khiến tôi choáng 
ngợp. Mọi thứ đã thay đổi rất nhanh sau 
5 năm. Đó thật sự là bước đột phá lớn 
và cũng là động lực để tôi phải cố gắng 
nhiều hơn nữa. 

 Cũng có tin đồn, bảo anh có  
đại gia?

Tôi nghĩ mình không nên giải thích 
vì những người ở gần mình nhất sẽ hiểu 
Bảo anh có cặp đại gia hay không. 

 Trong những năm qua, bảo anh 
phải chịu không ít thiệt thòi, lùm xùm 
mà những người ngoài cuộc không 
biết bao nhiêu phần trăm trong đó là 
sự thật?

nếu nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ tôi 
là người mạnh mẽ, cứng cỏi nhưng thực 
chất, tôi khá yếu đuối. Tôi luôn cố tạo 
cho mình một vỏ bọc, giống như con 
nhím sẵn sàng xù lông. Khi lớp hàng 
rào ấy bị phá vỡ, chính mình là người 
phải chịu những tổn thương. cá nhân 
tôi không muốn giải thích, bào chữa vì 
những người thân thiết ở bên cạnh sẽ 
hiểu mình nhất. nếu như cách đây  
5 năm, khi có chuyện xảy ra, tôi ngồi ở 
nhà và khóc một mình. còn bây giờ tôi 

đã đủ mạnh mẽ để sẵn sàng đối diện với 
tất cả.

 Có nghĩa là bảo anh giờ đã dám 
sống thật với bản thân mình?

Tôi thuộc tuýp người sống bản năng. 
năm năm về trước, khi vướng vào 
những sự việc không mong muốn, tôi 
có thể để mọi người mắng chửi, dùng 
những lời lẽ không hay ho mà không 
dám đối đáp lại. Tuy nhiên, hiện tại tôi 
nghĩ sự đáp trả lại là bình thường, quan 
trọng là cách mình đáp trả như thế nào. 
Đôi khi việc mình không dám nói ra 
mới là bất thường. 

 nhưng cho đến nay vẫn còn 
những ý kiến nhận xét không mấy tích 
cực về giọng hát của bảo anh?

Tôi luôn cố gắng chứng minh sự 
chuyên nghiệp trong công việc và chưa 
bao giờ cho phép mình dễ dãi. Mọi kế 
hoạch, đường đi nước bước đều được 
tôi tính toán rất kĩ lưỡng và cố gắng làm 
tốt nhất. Mỗi sản phẩm âm nhạc, từ đĩa 
đơn, MV cho đến album của tôi, tất cả 
đã nói lên những điều đó. 

 nói như vậy, bảo anh cũng là 
người rất nghiêm khắc với bản thân?

Thời gian rảnh rỗi tôi tranh thủ học 
đàn, học hát. ngoài ra, tôi cũng thích 
tập gym và yoga bởi đó cũng là cách để 

mình rèn luyện sức khỏe và nó rất tốt 
cho giọng hát. 

 năm qua, bảo anh có những 
thành công đáng tự hào như: liên tục 
có ca khúc được yêu thích, tổ chức họp 
người hâm mộ... Vậy còn kế hoạch 
lớn hơn như album vật lí hay tổ chức 
liveshow?

Thú thực, là ca sĩ, ai cũng có mong 
ước được tổ chức liveshow. Tuy nhiên, 
trong bối cảnh thị trường hiện nay, đó là 
điều không hề dễ dàng, nhất là với một 
ca sĩ trẻ như tôi. nhưng, mình cứ nuôi 
hi vọng bởi đến một thời điểm thích 
hợp, mọi thứ đều có thể xảy ra.

 Còn về chuyện tình cảm trong 
năm, chuyện chia tay với hồ Quang hiếu 
ảnh hưởng như thế nào đến bảo anh?

Thời điểm quyết định chia tay anh 
hiếu, tôi chuẩn bị ra ca khúc Sống xa 
anh chẳng dễ dàng và có người nói rằng 
đó thực chất chỉ là chiêu PR. Tuy nhiên, 
quyết định chia tay sau 3 năm yêu nhau 
được cân nhắc rất nhiều chứ không phải 
khoảnh khắc nhất thời. Tôi cũng quan 
niệm, việc quen nhau, yêu nhau và chia 
tay mọi thứ đều diễn ra trong êm đẹp, 
vui vẻ và văn minh. 

 Cảm ơn bảo anh!
Tuệ Quân (Thực hiện)
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Xuất thân trong một gia đình 
tại làng nghề truyền thống 
giò chả Ước Lễ (hà nội), lớn 

lên theo đuổi và đam mê nghệ thuật, 
họa sĩ Phương giò tốt nghiệp Trường 
Đh Mỹ thuật Việt nam năm 2007, sau 
đó quyết định theo đuổi và tìm tòi về  
nghệ thuật dân gian. anh dành nhiều 
thời gian đi các vùng núi, về các làng 
quê Bắc bộ để tìm cái hay, nét đẹp của 
dân gian. Đồng thời, anh cũng tìm tòi 
các chất liệu tự nhiên từ cỏ cây hoa 
lá. Trong giới nghệ thuật, nhiều người 
biết đến Phương giò khi anh tham gia 
các dự án trong lĩnh vực xiếc, nhạc 
đương đại tại “Phusa lap”. Bên cạnh 
đó, anh cũng tham gia dự án phục hồi 
tranh dân gian Kim hoàng…

Ngắm giấy là hành trình thu gom 
kí ức của một nền văn minh đã mất, là 
sự khởi sinh mới cho những gì đã bị 
phá huỷ bởi thời gian. Điểm đặc biệt 
là những bức tranh của nguyễn Đức 
Phương được thành hình trên chính 
những văn tự cổ của các dân tộc miền 
núi Tây Bắc, sử dụng màu tự nhiên 
lấy từ đất, đá hay cây cỏ của các miền 
đất anh từng qua. “những văn tự cổ 

này được viết bằng tiếng hán nôm, 
lại là phiên bản của những ngôn ngữ 
địa phương. Tôi phải tìm đến Viện 
hán nôm để truy nguồn gốc sách. Tuy 
nhiên, có một số chữ các chuyên gia 
Viện hán nôm đọc được nhưng không 
giải nghĩa được”, họa sĩ nguyễn Đức 
Phương chia sẻ.

Trong quá trình thực hiện triển lãm 
này, Phương “giò” đã vượt ra ngoài 
phạm vi những thử nghiệm với chính 
bối cảnh và không gian anh sống và 
thực hiện những chuyến đi tới những 
vùng cao nguyên Tây Bắc để tìm lại 
những câu chuyện truyền miệng đang 
ngày một mai một. Trong toàn bộ tác 
phẩm của nguyễn Đức Phương, thế 
giới của anh tuy thấm đẫm sự hoài cổ, 
suy vong, tiếc thương cho những gì đã 
qua nhưng cũng tràn đầy sự an nhiên 
vui sống. Sự tàn phá hay tan rã là tất 
yếu trong chu trình phát triển của tự 
nhiên nhưng cũng là niềm hi vọng cho 
một sự khởi sinh. như trong chuỗi 
tác phẩm điêu khắc được tạo từ giấy 
và những cấu kiện bị cháy của chiếc 
nhà sàn, dường như Phương không 
bỏ qua tiềm năng khởi sinh cho bất kì 
chất liệu nào. người xem thấy được 

sự phi vật chất và phù du trong chính 
tính vật chất trong các tác phẩm của 
anh: sự tương phản giữa sự sống và 
cái chết. những nhân vật trong các 
tác phẩm của Đức Phương tuy nhỏ 
bé nhưng không vô hình. họ hài hòa 
xuất hiện tô điểm một cách tinh tế cho 
những chi tiết trong tranh. những tác 
phẩm của anh vì thế không hề mang 
cảm giác choáng ngợp về không gian 
hay quá ấn tượng thị giác mà là một 
sự ý nhị hết sức riêng tư”. Xem tranh 
của anh, nhiếp ảnh gia Lê Bích nhận 
định: “những cuốn sách truyền lại 
qua bao nhiêu thế hệ, văn khấn của 
dân tộc miền núi phía Bắc là một chất 
liệu rất mạnh cộng với suy tư, chiêm 
nghiệm của họa sĩ Phương về văn hóa 
của Việt nam đã tạo ra màu sắc hoài 
niệm cho các tác phẩm. những nét 
vẽ của nguyễn Đức Phương run rẩy, 
hồn nhiên như một đứa trẻ, không sắc 
sảo như họa sĩ vẽ tả thực nhưng lại rất 
dân gian. Đặc biệt tôi thích thủ pháp 
giấy che của Phương tạo nên cảm giác 
huyền bí, tâm linh cho bức tranh”.

Mai chi

họa sĩ Trẻ nguyễn đức phương, nghệ danh phương “giò” mới 
Trình làng Triển lãm mang Tên ngắm giấY hếT sức độc đáo. đây 
là Triển lãm cá nhân đầu Tiên của anh sau mộT Thời gian dài 
Thử nghiệm Trên các chấT liệu Tự nhiên Và các chuyến điền 
dã Tìm hiểu Về Văn hoá Tây bắc ViệT nam.

Họa sĩ “Phương giò” 
Thu GoM Kí ức
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Sông cửu Long, 
nơi mênh mông 
nhớ mênh mông, 

nơi 9 cửa sông như 9 đầu 
rồng nhô ra biển đã thôi thúc 
nhóm chúng tôi, 12 người, 
gồm những giảng viên đại 
học, giáo viên phổ thông, 
phóng viên, biên tập viên nhà xuất bản, 
cùng nhau hẹn hò một chuyến đi phượt 
bằng xe máy. Vốn đều xuất thân từ ngành 
Văn nên chúng tôi đặt cho chuyến hành 
trình của mình là hành trình “Đò ra cửa 
biển” hay “Đi tìm kho báu 9 đầu rồng”.

Vào một ngày 
cuối năm 2017, 
chúng tôi xuất 
phát theo quốc lộ 

50 đến với huyện 
Gò công Đông của 

tỉnh Tiền Giang. Trong 
nắng chiều tà vàng 
óng, chúng tôi đã lần 
lượt dừng chân ở khu 

Lăng hoàng gia, thăm viếng nơi chôn cất 
và thờ Quốc công Phạm Đăng hưng, thân 
phụ của Thái hậu Từ dụ, bậc mẫu nghi 
thiên hạ nổi tiếng hiền đức. chúng tôi 
cũng ghé thăm ngôi đình Tân Đông nổi 
tiếng nhờ có bộ rễ cây ôm trọn cả đình.

Sáng hôm sau, chúng tôi chính thức 
lên đường chinh phục 9 cửa sông. Theo 
thứ tự, cửa sông đầu tiên là cửa Tiểu, nằm 
ở huyện Gò công Đông, tỉnh Tiền Giang. 
Ở Bến chùa thuộc xã Phước Trung, đò đã 
được thay thế bằng một con phà cỡ nhỏ, 
đủ chở được cả ô tô và xe máy. Đứng trên 
phà, nhìn ra cửa Tiểu chỉ thấy chân trời 
xanh ngắt và hai dải đất ven sông. cảm 
xúc dâng trào vì đây là lần đầu tiên  
chúng tôi được băng ngang cửa Tiểu, một 
địa danh mà nhiều người ở ngay Gò công 
cũng chưa từng biết. Sóng nước thì mênh 
mông, mặt nước lấp lánh ánh nắng vàng 
đầu ngày, như vui theo từng bước  
chân người.

sông cửu long (Tên gọi quốc Tế 
là sông mekong) là mộT Trong 
những con sông dài nhấT Thế 
giới, bắT nguồn Từ Trung quốc, 
chảy qua myanmar, Thái lan, 
lào, campuchia Trước khi đổ 
Vào ViệT nam Với cái Tên cửu 
long chia Thành sông Tiền Và 
sông hậu, Tiếp Tục chia Thành 
những nhánh sông nhỏ hơn, 
Xuôi dòng ra biển đông bằng 9 
cửa. ngày nay, sau nhiều bãi bể 
nương dâu, 9 cửa sông đã 
không còn Trọn Vẹn 
nhưng Về nơi 9 cửa 
sông Vẫn là mộT 
hành Trình Thú Vị. 

Bến đò Thủ băng qua sông, 
nơi gần cửa Ba Lai hơn cả Sóng nước Cửa Đại9Về nơi cửa sông

Sóng nước Cửa Đại

Tác giả đứng cạnh tấm biển ghi 
Bến đò Tiệm Tôm ra cửa Hàm Luông
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Sang bên kia cửa Tiểu, chúng tôi tiếp 
tục hành trình đến cửa Đại nằm ở huyện 
Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. cửa Đại, 
như tên gọi, rộng lớn mênh mông. Phà 
qua sông mất khoảng 30 phút và tôi đã 
kịp ghi lại những hình ảnh sông nước, 
cửa sông ở phía xa xa. Bên kia cửa Đại 
là huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Trong 
đoàn đi cùng chúng tôi có một người là 
cư sĩ Phật giáo dòng Kim cương Thừa. 
Vị này đã thành kính làm lễ Phật qua 
mỗi cửa sông, đoàn chúng tôi cùng tham 
dự vào lễ Phật và cảm thấy rằng chuyến 
đi này của mình trở nên thiêng liêng, ý 
nghĩa hơn. 

Từ cửa Đại, men theo con đường 
của xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh 

Bến Tre, chúng tôi đi tiếp đến cửa Ba 
Lai. con sông Ba Lai trải qua nhiều năm 
tháng nay bị bồi đắp hết, thay vào đó là 
con đập Ba Lai dài 544m và cống Ba 
Lai có 10 cửa. cống và đập Ba Lai ngăn 
mặn, tạo nguồn ngọt, thau chua rửa phèn 
nhằm cải tạo đất canh tác nông nghiệp và 
cung cấp nước sinh hoạt cho nhiều huyện 
và thành phố Bến Tre. ngày nay cửa Ba 
Lai không còn nữa, song chúng tôi vẫn 
vượt bến đò tượng trưng cho việc đi qua 
cửa sông.

Qua sông hàm Luông, con sông được 
ghi dấu nhiều trong văn thơ nhạc họa, 
chúng tôi ngỡ ngàng trước từng cơn sóng 
lớn mạn đò. Đường ra bến đò Tiệm Tôm 
qua cửa hàm Luông là một con đường 
nhỏ hẹp, nằm khuất trong hẻm, chỉ vừa 
xe máy. nhưng cửa sông hàm Luông thì 
rộng và tít tắp đến vô cùng. có lẽ vì đò 
gần biển, nên khi đi đò qua hàm Luông, 
cửa cổ chiên và cung hầu, sóng đều 
rất lớn. Xe máy trên đò được xếp rất sát, 

nhằm tránh làm đổ, người thì phải mặc áo 
phao để đảm bảo an toàn. cửa cổ chiên 
qua đò Bến chổi và cửa cung hầu qua 
đò Long hòa đều thuộc đất Trà Vinh. Kết 
thúc hành trình ngày thứ nhất, chúng tôi 
đã chinh phục được 6 cửa sông. 

Từ thị trấn cầu ngang của huyện 
cầu ngang tỉnh Trà Vinh, chúng tôi xuất 
phát đi cửa Định an. dọc đường đi có rất 
nhiều ngôi chùa Khmer vàng son lộng lẫy 
với những người dân hồn hậu, chất phác, 
nhiệt tình chỉ đường, có người còn mời 
cả đoàn vào nhà chơi, nhưng tiếc là thời 
gian không cho phép nên chúng tôi phải 
khước từ tấm thịnh tình. con đò qua cửa 
Định an rất nhỏ, xe nhiều, người ngồi 
san sát đến mức không thể mặc áo phao 
làm cho tôi thoáng chút lo âu. có lẽ, nơi 
này đang rất cần những con đò mới, chắc 
chắn hơn, tiện nghi hơn.

Bên kia cửa Định an là đất Sóc Trăng, 
hành trình của chúng tôi lại tiếp nối đến 
với cửa Ba Thắc. cửa sông Ba Thắc nay 
cũng không còn nữa, đã bị phù sa bồi 

đắp và chỉ còn duy nhất nhánh sông cồn 
Tròn nối với sông hậu đổ ra biển. Sau 
một chặng đường băng qua những ruộng 
mía xanh ngắt, những cây hoa nhiều màu 
sắc hai bên đường, chúng tôi lên đò chín 
Liêm, tượng trưng cho việc đi qua cửa 
Ba Thắc trước khi đến với cửa cuối cùng, 
cửa Trần Đề cũng thuộc đất Sóc Trăng. 
Bến đò đi qua cửa Trần Đề tên là Rạch 
Tráng. Khi qua đò Rạch Tráng, chúng tôi 
đã dừng chân, múc nước sông cửu Long 
rửa mặt để đánh dấu một hành trình kì 
thú và an toàn.

Trên con đường đi tìm 9 cửa sông cửu 
Long, tương tự như đi tìm kho báu  
9 đầu rồng ấy, tôi đã nhận được những tình 
cảm nồng hậu của người dân địa phương, 
nhận thấy tình đoàn kết, gắn bó, của các 
thành viên trong đoàn. Tôi đã nhìn thấy 
9 cửa cửu Long, một phần máu thịt của 
nam Bộ, của Tổ quốc Việt nam. Kho báu 
chính là đây, chứ chẳng phải đâu xa.

hà Thanh Vân

Chùa Tha La nổi tiếng của đất Trà Vinh

Dắt xe máy từ đò Định An lên bờ Đò qua cửa Trần Đề



Shakira 
Tái XuấT để làm 

nên lịch sử
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Ở tuổi 41, Shakira là hình mẫu 
phụ nữ hoàn hảo đáng mơ ước. 
cô tài năng, nổi tiếng với mười 

một album rất thành công. Trên cương 
vị doanh nhân hay nhà hoạt động xã 
hội, nhân đạo, Shakira luôn là cái tên 
nổi bật. Ở góc độ gia đình, nữ ca sĩ 
colombia càng trở thành đối tượng ghen 
tị của biết bao cô gái khi trói chặt trái 
tim của Gerard Pique, tuyển thủ quốc 
gia Tây Ban nha điển trai và trẻ hơn cô 
10 tuổi. dù chưa chính thức kết hôn, 
cặp đôi vàng này vẫn là một gia đình lí 
tưởng với sự có mặt hai thiên thần nhí 
xinh đẹp. Từ khi làm mẹ, Shakira đắm 
đuối với hạnh phúc đến nỗi cô phải thú 
nhận rằng, đã có lúc hoài nghi về khả 
năng trở lại thật ấn tượng cùng âm nhạc. 
Tính đến trước album mới nhất bằng 
tiếng Tây Ban nha mang tên El Dorado, 
Shakira có khoảng 3 năm khá trầm lắng 
để dành thời gian cho gia đình. Trả lời 
phỏng vấn của tờ new york Times, 
Shakira tâm sự, cô vốn thuộc tuýp người 
sẵn sàng hi sinh, đánh đổi để theo đuổi 
ước mơ trở thành một nghệ sĩ đích 
thực, thành đạt. nhưng khi có con, có 
được gia đình như hằng mơ ước, mọi 

thứ đã hoàn toàn thay 
đổi. Và rồi một ngày, 
giữa vòng xoay đều 
đặn của cuộc sống 
bình yên, Shakira 
nhận thấy tiếng gọi 
của âm nhạc, mong 
muốn thiết tha được 
tiếp tục cống hiến của 
con người nghệ sĩ bên 
trong. Phòng thu khi ấy lại 
trở thành nơi để “bà mẹ bỉm sữa” 
được sống trọn với niềm đam mê ngày 
nào, được giải phóng nguồn năng lượng 
luôn dồi dào.

dù hát thành thạo và chinh phục 
thế giới bằng những ca khúc tiếng 
anh nhưng lần này với album mới El 
Dorado, Shakira trở lại với ngôn ngữ 
mẹ đẻ - tiếng Tây Ban nha cùng chất 
liệu âm nhạc mang đậm sắc màu vùng 
nhiệt đới. El Dorado - tên của thành 
phố vàng huyền thoại mất tích - cũng 
như chính niềm khát khao tìm lại dấu ấn 
đỉnh cao, nguồn cảm hứng của Shakira 
cùng với âm nhạc. Sự quay về với cội 
nguồn Latin của Shakira đúng thời điểm 
dòng nhạc này đang phát triển hết sức 

mạnh mẽ, tạo nên cơn sốt khắp toàn cầu 
cùng các ca khúc mê hoặc lòng người 
mà tiêu biểu là Despacito và Havana. 
Shakira cũng góp công lớn cùng ca khúc 
hơn 2 tỉ lượt xem mang tên Chantaje, 
nơi bà mẹ hai con không chỉ phát huy 
sở trường ca hát mà cả các vũ điệu 
lắc hông gợi cảm đã trở thành thương 
hiệu. Shakira cũng cho biết, với album 
mới, cô còn mong muốn mang đến cái 
nhìn chân thực hơn cho công chúng 
về colombia. Bao năm qua, những ấn 
tượng quá sâu đậm về tội phạm, ma 
túy hay các ông bà trùm khét tiếng đã 
phần nào khiến mọi người có định kiến 
về đất nước nam Mỹ này. Với sự nổi 
trội về mọi mặt, việc El Dorado chiến 
thắng tại Grammy được xem là kết quả 
thuyết phục, qua đó ghi dấu lần thứ hai 
Shakira được vinh danh tại giải thưởng 
âm nhạc danh giá nhất thế giới ở hạng 
mục dành cho album nhạc pop Latin 
xuất sắc nhất. Thành tích này nữ ca sĩ 
phải mất tới 17 năm chờ đợi mới tái lập, 
tuy nhiên, đáng tiếc là cô đã không kịp 
chuẩn bị để có mặt tại lễ trao giải.

Với cuộc tái xuất ấn tượng cùng 
âm nhạc, liệu Shakira có tiếp 

tục đà thành công để chiếm 
lĩnh thị trường như trước 

đây? câu trả lời vẫn 
còn để ngỏ bởi với 
Shakira, hiện tại gia 
đình vẫn là mối quan 
tâm hàng đầu. chăm 

sóc con cái trở thành 
niềm yêu thích, đồng 

thời cũng tốn rất nhiều 
thời gian, công sức với bất 

cứ bà mẹ nào, kể cả với một ngôi 
sao ca nhạc. “Tôi từng là trung tâm của 
vũ trụ nhưng giờ chỉ là vệ tinh suốt ngày 
theo sát mấy đứa nhỏ mà thôi” - Shakira 
nói về vai trò của mình như thế bằng 
tất cả sự hào hứng. ngoài ra, cô cũng 
muốn dành tâm huyết cho các hoạt động 
xã hội, từ thiện. Liên tục nhiều năm 
liền Shakira được Forbes tôn vinh là 
một trong những phụ nữ có ảnh hưởng 
nhất thế giới. năm 2017 cô cũng là nữ 
nghệ sĩ duy nhất được Fortune đưa vào 
danh sách nữ lãnh đạo xuất sắc nhất cho 
những đóng góp không mệt mỏi trong 
các chương trình vì trẻ em và cộng đồng 
âm nhạc Latin.

Tuấn PhonG (Theo New York Times)

Với album mới nhấT mang Tên El DOraDO, nữ ca sĩ bốc lửa người 
colombia - shakira Vừa làm nên lịch sử Tại giải Thưởng âm nhạc 
danh giá grammy Với lần Thứ hai chiến Thắng ở hạng mục dành 
cho album nhạc pop laTin XuấT sắc nhấT. Vậy mà Trước đó không 
lâu, chính shakira còn chưa sẵn sàng để Trở lại.

Shakira bên 
gia đình
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grass leaves (Cây Cỏ)
hong Sang Soo là một trong 10 đạo 

diễn xuất sắc nhất của điện ảnh hàn 
Quốc đương đại. Ông theo đuổi dòng 
phim nghệ thuật kinh phí thấp nên cũng 
không quá quan tâm đến vấn đề doanh 
thu. các bộ phim của hong Sang Soo 
được đánh giá rất cao tại các LhP quốc 
tế và mang về cho vị đạo diễn tài năng 
này rất nhiều giải thưởng danh giá. chủ 
đề xuyên suốt trong các bộ phim của 
ông là sự cô đơn của những con người 
sáng tạo và hành trình tìm kiếm bản thân 
thông qua việc tìm kiếm tình yêu. 

Phim Grass với sự tham gia của Kim 
Min hee và Jung Jin young sẽ là đại 
diện của điện ảnh hàn Quốc trình chiếu 
tại LhP quốc tế Berlin vào cuối tháng 
Ba tới. Với định dạng đen - trắng, bộ 
phim khai thác chủ đề cuộc sống và cái 
chết thông qua câu chuyện của các vị 
khách trong một quán cà phê nhỏ. Phim 
sẽ ra mắt khán giả quê nhà vào cuối  
năm 2018.

human, spaCe,  
Time and human 

Được mệnh danh là “đứa con ngỗ 
nghịch” của điện ảnh hàn Quốc, tư duy 
nghệ thuật của Kim Ki duk vượt qua 
mọi giới hạn đạo đức và lễ nghĩa trong 

văn hoá hàn. Ông không ngần ngại đưa 
lên màn ảnh những khía cạnh mà mọi 
người luôn cố gắng che đậy trong cuộc 
sống hàng ngày. Kim Ki duk làm nổi 
bật những nét đẹp của con người trên 
nền cái xấu xa, tàn khốc nhất. do lối 
làm phim lập dị không giống ai mà vị 
đạo diễn này bị khán giả trong nước ghẻ 
lạnh. ngược lại, trên trường quốc tế, 
Kim Ki duk lại được ngưỡng mộ với 
phong cách làm phim chân thực,  
thẳng thắn. 

Human, Space, Time and Human 
(con người với không gian và thời gian) 
với sự tham gia của Jang Guen Suk, Ryu 
Seung Bum, ahn Seung Ki sẽ là đại diện 
thứ hai của hàn Quốc tại LhP Berlin 
2018. Bộ phim kể về quá trình truy tìm 
nguồn gốc của loài người bằng cách thử 
nghiệm chính các giới hạn về cảm xúc, 
đạo đức, luân lí của con người.

burning (Thiêu Trụi)
Tác phẩm được trông đợi nhất năm 

2018 của điện ảnh hàn Quốc là Burning 
của đạo diễn Lee chang dong. Theo 
đuổi chủ nghĩa nhân văn sâu sắc, Lee 
chang dong được biết đến với những 
sáng tạo đột phá, mang đậm tính nghệ 
thuật, đưa điện ảnh hàn Quốc vươn ra 
quốc tế. Ông cũng được mệnh danh là 

“đạo diễn của mọi diễn viên”, có khả 
năng khai phá triệt để những năng lực 
tiềm tàng không ngờ bên trong các diễn 
viên. Được chuyển thể từ truyện ngắn 
nổi tiếng Barn Burning của nhà văn 
haruki Murakami, phim xoay quanh 
một tai nạn bí ẩn giữa 3 người thuộc 
3 tầng lớp khác nhau. Đây cũng là tác 
phẩm điện ảnh đầu tiên của hàn sử dụng 
công nghệ quay phim 65mm, cao cấp 
nhất thế giới hiện nay và được đích thân 
hong Kyung Pyo, nhà quay phim hàng 
đầu hiện nay, thực hiện. 

Burning là bộ phim duy nhất của 
hàn Quốc và là 1 trong 2 đại diện của 
châu Á lọt vào top 20 tác phẩm điện ảnh 
được mong đợi nhất thế giới năm 2018 
do Variety, chuyên trang phê bình quốc 
tế uy tín hàng đầu hiện nay, bình chọn. 
Đại diện còn lại của châu Á là Shadows 
(ảnh) của đạo diễn Trương nghệ Mưu. 
hiện tại, Burning đã hoàn tất quá trình 
ghi hình, đang gấp rút làm hậu kì để kịp 
đến cannes vào trung tuần tháng 5 tới. 
Sau đó, nhiều khả năng sẽ trở thành đại 
diện của điện ảnh hàn Quốc tham gia 
tranh tài tại oscar 2019, hạng mục Phim 
nói tiếng nước ngoài hay nhất. 

TRúc chi (Tổng hợp)

Bức TranH 

đIện ảnH Hàn quốc

2018 dấu ấn Tại cÁc 
Liên hoan PhiM Quốc Tế

Với sự Trở lại của 3 đạo diễn bậc Thầy: lee chang dong, hong sang soo Và kim ki duk, 
điện ảnh hàn quốc hi Vọng sẽ Tạo được dấu ấn mạnh mẽ Tại các liên hoan phim quốc Tế. 

những bộ phim sau đây được coi là những đại diện Tiêu biểu của điện ảnh hàn quốc 
Trong Việc mang chuông đi đánh Xứ người.

Phim Grass Leaves của 
ĐD Hong Sang Soo

Phim human, Space, Time and human
của ĐD Kim Ki Duk

ĐD Lee Chang Dong
trên phim trường Burning
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Công Ty Cổ phần văn hóa và Truyền Thông nhã nam 
dành tặng độc giả Tạp chí Truyền hình 2 cuốn/đầu sách. để nhận sách, độc giả hãy gửi 

thông tin về địa chỉ Tòa soạn Tạp chí Truyền hình, 43 nguyễn Chí Thanh, hà nội

điểm đến Của CuộC đời

cuốn sách kể lại hành trình 
không thể nào quên của 

những người cận tử. những số 
phận được kể trong cuốn sách, 
dù đang ở tầng bậc tột cùng 
của nỗi đau đớn lại cho thấy 
những điều đẹp đẽ đến mức 
khiến ta nghẹn ngào. Bản lĩnh 
để đi qua bi kịch khó diễn đạt 
bằng lời, thái độ bình tĩnh của 
con người tự do trước cái chết, 
khao khát làm việc có ích trỗi 
dậy vào những ngày tháng 
cuối cùng. Đồng hành với họ, 
ta thấy biết ơn, hạnh phúc và 
giàu có. Gấp lại cuốn sách, ta có thể nhận thức thấm thía về 
sự hữu hạn của con người, thái độ điềm tĩnh trước điểm kết, 
lòng trân trọng cuộc sống, để từ đó bắt đầu rời xa những phù 
phiếm ồn ào, sắp xếp lại các ưu tiên, tập trung vào những 
điều cốt lõi khiến cuộc sống có ý nghĩa.

sóng ngầm 

Bốn nhân vật, mỗi người 
một giọng kể, tâm tư. 

họ bị ràng buộc nhau bởi 
một câu chuyện và bởi lịch 
sử. Bức thư của ulma như 
con sóng ngầm mang sức 
mạnh hủy diệt dội lên từ lòng 
biển tưởng yên bình bao năm 
ập vào từng nhân vật, bắt 
họ phải đối mặt với thực tế, 
đối mặt với câu chuyện đời 
mình. chiến tranh, lưu vong, 
quá khứ, muốn chôn chặt 
những tiếc nuối, nhớ nhung, 
bội phản… 

Với tiểu thuyết này, tác 
giả Linda Lê dường như có 
sự đổi khác, từ chỗ luôn giấu 

mình tới chỗ muốn phơi bày một phần nội tâm như để tưởng 
niệm nơi chốn đã nuôi dưỡng, “cứu vớt” mình. nhưng có 
một điều không hề suy suyển, đó là bút lực và vốn từ vựng 
dồi dào của một bậc “phù thủy ngôn ngữ”.

dưới mộT mái nhà ở paris

Paris, một xưởng vẽ giấu mình cuối ngõ nhỏ rợp bóng cây 
xanh. Madeline đã thuê nhà xưởng làm nơi nghỉ ngơi 

và tách mình khỏi thế giới. do một sự nhầm lẫn ngẫu nhiên, 
nữ cảnh sát trẻ người Luân Đôn chạm trán với Gaspard, 
nhà biên kịch đến từ Mỹ cũng thuê trọ tại chính nơi này. 
họ buộc phải sống cùng nhau trong vài ngày, chính ở đó họ 
cùng nhau khám phá số phận bí ẩn của họa sĩ nổi tiếng Sean 
Lorenz - chủ căn nhà, người đã để lại ba bức tranh bí ẩn cuối 
cùng trước khi qua đời. Để vén được bức màn sự thật về 
Sean Lorenz, hai người buộc phải đối mặt với quỷ dữ ngự trị 
chính trong bản thân mình, trên hành trình điều tra sẽ dẫn tới 
lối rẽ không ngờ khiến cuộc đời họ thay đổi mãi mãi.

Một lần nữa 
Guillaume Musso 
ghi dấu tên tuổi 
mình với cuốn tiểu 
thuyết trinh thám 
quyến rũ và gây 
nghiện bởi những 
nhân vật đậm chất 
nhân văn. 

Cò súng Tử Thần

James Bond đã giành 
chiến thắng trước tên 

tội phạm đầu sỏ auric 
Goldfinger nhưng một 
cuộc chiến mới lại bắt đầu. 
cùng với cô Pussy Galore 
xinh đẹp, Bond từ Mỹ trở 
về nhà chỉ để biết Smersh 
- tổ chức gián điệp Xô Viết 
đối thủ, đang lên kế hoạch 
phá hoại giải đua xe Grand 
Prix. Và thế là một nhiệm 
vụ mới cho Bond là ngăn 
chặn Smersh. nhưng trò 
chơi mèo đuổi chuột tốc 
độ cao đầy kích thích và 
nguy hiểm trên đường đua ấy hóa ra chỉ là khúc dạo đầu. cuộc 
chạm trán tình cờ với một tay tỉ phú Triều Tiên bí ẩn còn dẫn 
Bond tới những âm mưu nhiều lần khủng khiếp hơn thế. Cò 
súng tử thần là một chuỗi những pha hành động nghẹt thở... 

VT
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anh cảm thấy như thế nào khi 
nhận được lời mời góp mặt trong 
Tomb raider: huyền thoại bắt đầu?

Tôi rất háo hức khi nhận được kịch 
bản vì tôi luôn mơ ước được trở thành 
một phần của bộ phim đình đám như 
Tomb Raider. Lu Ren - vai tôi đảm nhận 
là nhân vật thú vị với tính cách đa chiều 
đồng thời là một trợ thủ đắc lực của 
Lara trong hành trình đầy ắp những bất 
ngờ. Thêm một lí do nữa khiến tôi cảm 
thấy hào hứng với bộ phim này chính là 
cơ hội được làm phim ở nam Phi. Tôi 
và vợ có trang trại ở đó, trong suốt 15 
năm qua chúng tôi thường xuyên ghé 
thăm nơi này. cảnh quan thiên nhiên ở 
đó đẹp đến choáng ngợp. Vào những 
lúc không phải ghi hình, tôi thường cho 

một con báo uống nước, leo lên đỉnh 
Table Mountain hoặc lặn 
ngắm cá mập. 

Điều gì khiến 
anh đồng cảm với 
nhân vật thuyền 
trưởng lu ren? 

Điều khiến tôi 
cảm thấy thích 
thú ở nhân vật Lu 
Ren chính là mối 
quan hệ giữa anh ấy 
với Lara croft. Đó là 
những người trẻ phải chịu 
đựng những mất mát và giữa 
họ có sự gắn kết đặc biệt vì cả hai đều 
mong muốn có thể tìm thấy thông tin 
về người cha đã mất tích của mình. Sự 

khác biệt giữa Lu Ren và Lara chính là 
việc Lu Ren đã ngừng tìm kiếm 

cha mình trong vô vọng còn 
Lara thực sự khát khao 

tìm ra lời giải đáp cho 
những thắc mắc mà 
mình ấp ủ bấy lâu. 
Thật thú vị khi chứng 
kiến sự khác biệt giữa 
hai nhân vật này khi 

đang đồng hành trên 
một chặng đường. Khi 

Lara tìm thấy Lu Ren, 
anh ấy đang ở trong trạng 

thái bê bối nhưng lại không chịu 
thừa nhận rằng sự biến mất của cha là 
nguyên nhân khiến anh trở nên như vậy. 
Rồi hai người nhanh chóng kết thân với 

Thời gian qua, ngô ngạn Tổ quyếT định gây dựng sự nghiệp Tại hollywood. 
sau Vai phản diện Trong bom Tấn WarCrafT được đánh giá cao, anh Tiếp Tục 

Tham gia mộT dự án đình đám nữa có Tên là TOmb raiDEr. hãy cùng khám 
phá Xem Vai diễn mới của anh - Thuyền Trưởng lu ren có gì đặc biệT?

Tomb raider sẽ khiến 
khán giả không thể ngồi yên

Ngô Ngạn Tổ
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VPhỏng vấn

Độc quyền



49

nhau. Lu Ren đã có thể mở lòng mình 
nhiều hơn và cùng Lara có được những 
ý tưởng cũng như những mục tiêu mới. 

anh thấy thế nào khi được làm 
việc bên cạnh alicia Vikander, nữ diễn 
viên thủ vai lara Croft trong phim?

Rất tuyệt vời! Đây là vai chính đầu 
tiên trong một phim hành động quy mô 
lớn, vì thế alicia thực sự muốn để lại 
dấu ấn. Ở thời điểm tôi tới nam Phi, cô 
ấy đã ở đó tập luyện cho vai diễn này 
được khoảng 3 tháng rồi. alicia đã thực 
hiện một chế độ vô cùng nghiêm ngặt và 
cơ thể của cô ấy đã thay đổi hoàn toàn. 
Điều đó đã để lại trong tôi rất nhiều ấn 
tượng tốt đẹp. Quá trình huấn luyện sẽ 
mang lại những chuẩn bị tốt nhất cho 
alicia khi thủ vai Lara. cô ấy chẳng hề 
lo lắng, kể cả khi đang thực hiện những 
cảnh quay kịch tính với vô số những pha 
mạo hiểm. cô ấy chẳng hề nao núng 
trong suốt quá trình nhập vai.

 anh có tham gia lớp huấn luyện 
nào để chuẩn bị cho vai diễn không?

Tôi vừa hoàn tất những cảnh quay 
trong phần 2 của loạt truyền hình Into 
the Badlands. Đó là những phim thuộc 
thể loại hành động với rất nhiều phân 
cảnh hành động kịch tính. Vì thế, tôi 
cảm thấy mình khá thoải mái và đã 
có được điều kiện thể lực tốt nhất khi 
tham gia phim này. do đó, tôi không 
mất quá nhiều thời gian để cải thiện sức 
khoẻ cũng như rèn luyện cơ bắp. Đó là 
một chàng trai dũng cảm và có đầu óc 
chứ không đơn thuần là một võ sư như 
nhân vật mà tôi đã thủ vai trong series 
Into the Badlands. Đối với tôi, việc để 

Lu Ren thực sự khác biệt so với những 
nhân vật mà tôi đã từng đảm nhận trong 
quá khứ là một điều vô cùng quan trọng.

anh nhận xét gì về cách đạo diễn 
roar uthaug đã làm để cân bằng câu 
chuyện lấy nhân vật làm trung tâm với 
những cảnh hành động có quy mô lớn 
trong phim?

Tôi thực sự ấn tượng với ý tưởng mà 
đạo diễn Roar đặt ra cho bộ phim này, 
phiêu lưu hành động hoành tráng kết 
hợp với câu chuyện đầy xúc động về gia 
đình. nghe có vẻ kì lạ nhưng Roar đã 
làm được và đó cũng là mục tiêu mà ông 
ấy đặt ra trong suốt quá trình sản xuất. 
dù bối cảnh có choáng ngợp thế nào, 
các diễn viên luôn phải nhớ rằng chính 
nhân vật của họ mới là trung tâm. 

Đâu là cảnh quay mà anh yêu 
thích nhất trong bộ phim hoặc những 
khoảnh khắc đáng nhớ nhất mà anh có 
được trên phim trường?

có một cảnh quay quy mô lớn khi 
con thuyền của Lu Ren phải đương đầu 
với bão tố. Mọi thứ cần phải đạt tới độ 
chân thực tối đa và tôi đã phải tưởng 
tượng ra cơn bão đó. họ đặt con thuyền 
lên một hệ thống khớp vạn năng, nước 
phun thẳng vào người chúng tôi, mưa 
đổ xuống như trút nước và lạnh khủng 
khiếp. Đó là một cảnh quay khó vì quay 
phim đang di chuyển trên boong tàu với 
diễn viên, chúng tôi phải đảm bảo làm 
sao không lao vào họ hoặc để họ lao vào 
mình. Khi mọi thứ đều rất chân thực, 
chúng tôi có thể nhập tâm một cách dễ 
dàng. Một cảnh quay đáng nhớ khác đối 
với tôi chính là lúc Ren và Lara ngồi ở 
phía mũi tàu trước khi cơn bão ập tới. họ 
ngồi đó và trò chuyện về những người 
cha của mình. Đó là một phân cảnh thật 
sự giàu cảm xúc và các nhân vật đã trở 
nên thân thiết với nhau hơn.

anh hi vọng gì khi bộ phim 
Tomb raider: huyền thoại bắt đầu 
ra rạp?

Tôi cho rằng, người xem sẽ có được 
những góc nhìn mới mẻ hơn về series 
này nói chung và nhân vật Lara croft 
nói riêng. nữ anh hùng Lara croft qua 
diễn xuất của alicia đã trở nên gần gũi 
hơn và dễ dàng nhận được sự đồng 
cảm từ phía khán giả. những bối cảnh 
được dàn dựng cho bộ phim này thực 
sự ấn tượng và các pha hành động thì 
rất hoành tráng. dõi theo hành trình của 
Lara trong bộ phim này chắc chắn khán 
giả sẽ không thể ngồi yên. 

hồnG LaM  
(Theo Square Enix)

cJ cgV VieTnam dành tặng 
độc giả Tạp chí Truyền hình 5 vé 

xem phim Tomb raider: huyền thoại 
bắt đầu. hãy gửi thư về: Tòa soạn 

Tạp chí Truyền hình, 43 nguyễn chí 
Thanh, hà nội để có cơ hội thưởng 
thức bộ phim hấp dẫn trong mùa 

halloween năm nay. 

Các hình ảnh trong phim



50

VT
V hồ Sơ

truyền hình

nếu như giải bóng bầu dục supEr 
bOWl có Thể khiến cả nước mỹ 

điên đảo hơn cả bầu cử Tổng 
Thống Thì puppY bOWl cũng hấp 

dẫn không kém. mặc dù chỉ là mộT 
gameshow Truyền hình được mô 

phỏng Theo supEr bOWl, Thành 
Viên Tham gia là những chú cún 

đáng yêu, song puppY bOWl lại 
được liệT Vào hàng những 

chương Trình Truyền hình Thể 
Thao “đáng nể” nhấT. 

siêu Cúp dành Cho  
những Chú Chó

Trận đấu Puppy Bowl 2018 phát sóng 
thường niên vào đúng ngày chủ nhật siêu 
cúp (6/2/2018), đã tiếp tục được khán giả 
nước Mỹ đón nhận nồng nhiệt. Vài năm 
trở lại đây, Puppy Bowl đã trở thành một 
chương trình truyền hình ăn khách phát 
sóng trên kênh animal Planet (Mỹ). Điểm 
khác biệt và cũng là điều tạo nên sự thú vị 
ở chương trình này là sự góp mặt của gần 
90 chú chó đáng yêu đến từ rất nhiều trại 
nuôi dưỡng trên toàn nước Mỹ, tham gia 
vào trận đấu bóng vô cùng hấp dẫn, bóng 
là những đồ chơi bằng bông trên sân đấu. 
Puppy Bowl được đánh giá cao bởi không 
chỉ mang tính giải trí mà còn gắn với 
thông điệp kêu gọi mọi người hãy cùng 
nhau chọn những chú chó từ các trại nuôi 
dưỡng mang về nhà nuôi.

cách đây 13 năm, năm 2005, vào 
thời điểm Puppy Bowl bắt đầu lên sóng, 
chương trình ngay lập tức trở thành một 
thỏi nam châm thu hút sự chú ý của dư 
luận và truyền thông. Một trong những 
yếu tố quan trọng khiến Puppy Bowl 
“nóng” ngay từ những ngày đầu là chương 
trình mô phỏng Siêu cúp bóng bầu dục 
Mỹ - Super Bowl. Trong suốt 50 năm được 
tổ chức, Super Bowl là cái tên được theo 
dõi nhiều nhất trong các chương trình 

phát sóng của truyền hình Mỹ. Thậm chí, 
ngày chủ nhật Siêu cúp (Super Bowl 
Sunday) không chỉ là một trong những 
sự kiện thể thao lớn nhất mà còn được ví 
như “quốc lễ” của người Mỹ. Với lượng 
người xem cao ngất ngưởng trên dưới 100 
triệu người, thu khoảng 5 triệu uSd từ 
doanh thu quảng cáo cho mỗi mùa giải, rất 
nhiều nhà sản xuất đã nung nấu ý tưởng 
lấy cảm hứng từ Super Bowl. Tuy vậy, cho 
đến nay, Puppy Bowl vẫn được đánh giá là 
chương trình mô phỏng thành công nhất. 

Trải qua nhiều mùa giải, Puppy Bowl 
đã thay đổi cách suy nghĩ của một bộ phận 
khán giả đam mê nuôi chó và yêu thích thể 
thao, khiến họ phải quay trở lại với chiếc 
tivi quen thuộc vào mỗi trận đấu mới. Với 
tỉ lệ người xem trung bình mỗi mùa giải 
trên 5 triệu người xem, Puppy Bowl được 
liệt vào danh sách những chương trình 
truyền hình ăn khách nhất hiện nay. Thời 
báo new york Times còn dành tặng cho 
Puppy Bowl danh hiệu: “chương trình thể 
thao đáng nể nhất”. Đặc biệt, chương trình 
năm thứ 10 (năm 2014) đã đạt kỉ lục - 13,5 
triệu người xem, đưa Puppy Bowl trở 

thành chương trình truyền hình được xem 
cao thứ hai trong năm vào buổi tối tại Mỹ. 
năm 2016, con số này chùng xuống và 
tăng cao trở lại vào mùa năm 2017, đây 
đồng thời cũng là mùa chương trình có tỉ 
lệ người xem cao thứ hai kể từ khi ra đời.

Thay đổi linh hoạT
Ekip sản xuất đã mất rất nhiều công 

sức để ra lò một buổi ghi hình hoàn hảo 
đến với công chúng. cho dù, thành phần 
thi đấu đa phần là những chú chó đã 
trải qua quá trình huấn luyện song hành 
trình thực hiện lại không hề đơn giản. 
“Thử thách lớn nhất là cho dù huấn luyện 
thế nào thì bạn cũng không thể tạo ra 
những chú chó có nhận thức giống như 
con người”, Simon Morris, nhà sản xuất 
chương trình trong ba mùa giải gần đây 
tâm sự.

Simon Morris là một nhà sản xuất 
dạn dày kinh nghiệm từng tham gia 
nhiều chương trình đình đám như: Real 
Housewives of Atlanta hay Don’t Be 
Tardy… Rất nhiều nơi chỉ mong có được 
cái gật đầu của anh. Tuy nhiên, Simon 

Puppy Bowl
chương trình truyền hình thể thao 

đáng nể nhất

Puppy Bowl
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Morris lại rất tâm đắc với Puppy Bowl. 
Một chương trình không bị bó buộc bởi 
kịch bản định sẵn đã đem lại cho anh cảm 
giác hứng khởi, muốn kiến tạo ra một sản 
phẩm truyền hình mới mẻ. “Tất cả những 
gì chúng tôi có thể làm là đưa những chú 
chó vào sân, để sẵn những món đồ chơi, 
ghi lại càng nhiều góc máy càng tốt”. 
Simon Morris cũng thừa nhận, chó là một 
loài vật thông minh, có khả năng “đọc vị” 
con người cực tốt, rất phù hợp để tham gia 
truyền hình thực tế hơn các chú mèo.

Thế nhưng, dù thông minh đến mấy 
thì những chú cún cũng không tránh khỏi 
những phút “ngẫu hứng”. cũng chính vì 
lí do này mà Puppy Bowl không phải là 
một chương trình ghi hình trực tiếp. Mặc 
dù bắt đầu lên sóng thường niên vào tháng 
hai trên animal Planet, song chương trình 
được ghi hình từ tháng 10 năm trước. 
Thông thường, ekip mất ba tháng chuẩn 
bị cho mùa giải mới. Quá trình tập luyện 
thường bắt đầu vào mùa hè, khi các nhà 
sản xuất chọn ra những chú cún đạt đủ  
12 - 22 tuần tuổi vào đúng thời điểm ghi 
hình vào tháng 10. 

Trong suốt bốn ngày diễn ra cuộc đấu, 
Simon Morris và các cộng sự phải chọn ra 
từ hơn 100 giờ ghi hình để chế biến thành 
một trận đấu có độ dài 2 tiếng một cách 
trau chuốt. Khoảng 21 chiếc camera nhỏ 
được giấu trong những cây gậy có đầu 
bọc bơ đậu phộng, phía dưới là một bát 
nước và đặt ở khu vực ven sân để có thể 
bao quát toàn trận đấu. Một trường quay ở 
phía Tây khu vực Manhattan (new york) 
đã được trang hoàng thành một căn phòng 
màu xanh, nơi các chú cún xếp hàng theo 
các kích cỡ, chờ đợi đến lượt mình. Bác 
sĩ thú y, các đại diện từ Tổ chức nhân đạo 

humane Society và những căn nhà gỗ nho 
nhỏ luôn túc trực để đảm bảo chỗ nghỉ 
ngơi an toàn cho các thí sinh đặc biệt sau 
mỗi lần 30 phút thi đấu. dan Shachner, vị 
trọng tài lâu năm của chương trình, người 
đưa ra những cú phạt cho bất kì chú cún 
nào vi phạm luật chơi và cũng là người 
giúp các chú cún ăn lót dạ khi cần.

Mặc dù thành phần thi đấu chính là 
những chú chó, song nhà sản xuất luôn 
làm mới chương trình bằng nhiều thay 
đổi linh hoạt. Khi chương trình ngày càng 
được nhiều người yêu thích và trở nên nổi 
tiếng, các nhà sản xuất đã tìm nhiều cách 
để làm chương trình phong phú hơn. Bắt 
đầu từ năm 2010, Puppy Bowl ra mắt một 
đội ngũ gồm những đội trưởng cổ vũ ngộ 
nghĩnh trên sân. chúng là những con vật 
như gà, dê, mèo… Ví như năm 2011, đội 
trưởng trên sân là gà, năm 2012 là lợn và 
năm 2014 là những chú dê… 

Trong giải đấu lần thứ 14 năm 2018, 
trận đấu được diễn ra tại một sân vận động 

mới bao gồm thành viên cổ vũ là những 
chú gia cầm, chương trình giải lao lấy cảm 
hứng từ nhạc của Justin Timberlake. năm 
nay, gần 90 chú chó từ hơn 58 trại tạm trú, 
nhiều chú trong số đó được giải cứu từ các 
vùng đất bị bão tàn phá đã đến với cuộc 
thi. “Mỗi chú chó là đại diện cho một tiểu 
bang. chúng tôi muốn tuyển chọn càng 
nhiều giống chó, đến từ càng nhiều địa 
phương càng tốt. Bởi trên tất cả, chúng tôi 
muốn gửi thông điệp kết nối những trái 
tim có tình yêu động vật tha thiết”, Erin 
Wanner - Phó giám đốc sản xuất kênh 
animal Planet cho biết. 

những năm gần đây, khi cơn sóng số 
đang ập vào khắp các ngõ ngách chương 
trình, các chú chó cũng phải thích nghi 
với hoàn cảnh mới. chúng cũng phải xuất 
hiện trước các buổi họp báo, tiếp xúc với 
truyền thông, thậm chí là livestream... 
không khác gì những vận động viên  
thực thụ.

diệP chi (Theo Msn.com)

Cuoc thi Puppy Bowl 2018 Trọng tài Dan Shachner

Puppy Bowl được mô phỏng dựa theo 
Siêu cup bầu dục Super Bowl

http://msn.com/


viếT nhạC dựa Theo sáCh sử
chàng trai có vẻ ngoài bụi bặm 

Thành Thực, trưởng ban nhạc an nam 
bắt đầu chơi nhạc chuyên nghiệp từ 15 
năm trước, chơi guitar trong các ban 
nhạc đám cưới, sau đó tham gia vào các 
câu lạc bộ, các tụ điểm ca nhạc. Thành 
Thực biết đến Rock và tìm thấy chính 
mình thông qua dòng Symphonic Metal 
(Symphonic metal là một thể loại nhạc 
rock mới được hình thành vào cuối thập 
niên 90 của thế kỉ 20).

 Sau thời gian chơi các bản nhạc 
ngoại quốc và các ban nhạc nổi tiếng 
trước đó, Thành Thực nuôi ước mơ tự 
chơi nhạc của mình nên mày mò học 

hỏi, tìm kiếm chất liệu sáng tác. Biết 
nhiều người bạn không nắm rõ lịch sử 
dân tộc nên anh khát vọng dùng âm 
nhạc để nhắc lại lịch sử vẻ vang, hào 
hùng của dân tộc ta cho giới trẻ Việt 
nam. Tình cờ, anh đọc được quyển Đại 
Việt sử kí toàn thư của nhà nghiên cứu, 
sử gia nổi tiếng ngô Sĩ Liên biên soạn. 
Ban đầu, những trang sách sử khô khan 
với nhiều từ hán Việt, cổ ngữ, chi tiết 
lịch sử, địa danh khiến anh hơi nản chí. 
nhưng sau khi xem phần bình của sử 
gia ngô Sĩ Liên thì anh thấy thích thú 
và cảm giác đó được nuôi lớn từng ngày 
để anh hoàn thành ca khúc đầu tiên Nam 
quốc sử ca. Đến nay, Thành Thực đã 

hoàn thành được 8 tác phẩm và đang 
trong giai đoạn hoàn thiện tác phẩm 
thứ 9.

Tuy sáng tác được nhiều ca khúc tâm 
huyết nhưng Thành Thực gặp khó khăn 
vì không ai chịu hát nhạc của mình. do 
vậy, anh quyết định thành lập ban nhạc 
riêng an nam. Suốt 5 năm qua, anh đã 
dồn nhiều tâm huyết, tiền bạc, công sức 
cho niềm đam mê này. an nam chưa 
từng biểu diễn trước công chúng mà chỉ 
chia sẻ với một nhóm bạn bè cùng sở 
thích. Phần lớn tiền dành dụm từ việc 
kinh doanh được anh đầu tư làm phòng 
tập ở nhà, mua sắm nhạc cụ… những 
thành viên trong ban nhạc liên tục thay 

hành trình Quán quân của 
ban nhạc an nam

VượT qua 52 ban nhạc để bước Vào Vòng chung kếT Và qua 4 Vòng Thi 
nhiều Thử Thách, ban nhạc an nam đã chính Thức Trở Thành quán 

quân của chương Trình ban nhạc ViệT (VTV3) mùa đầu Tiên. 

VT
VPhía Sau

màn hình
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đổi vì nhiều lí do khác nhau và hiện tại 
họ có 5 thành viên. 

suýT bỏ CuộC vì  
không Chuẩn bị Tâm lí

Quán quân của cuộc thi Ban nhạc 
Việt tâm sự rằng, họ từng định bỏ dở 
cuộc chơi vì không chuẩn bị cho việc 
sẽ đi đến ngôi vị cao nhất. Khi đăng kí 
tham gia chương trình, họ chỉ hi vọng có 
cơ hội giới thiệu dòng nhạc mình theo 
đuổi và các tác phẩm của an nam đến 
với nhiều người hơn. Không ngờ chặng 
đường đi kéo dài suốt ba tháng ròng rã 
với bốn vòng thi ngày càng khắc nghiệt 

đòi hỏi phải tập luyện và tập trung cao 
độ. Trong khi các thành viên của ban 
nhạc đều không phải người chơi nhạc 
chuyên nghiệp nên lúng túng trong việc 
sắp xếp thời gian, tiền bạc. ngoài ra, vì 
chưa quen với cường độ tập luyện suốt 
một thời gian dài nên nhiều người gần 
như kiệt sức. Tuy vậy, may mắn là họ 
đã động viên tinh thần cho nhau, sự hỗ 
trợ hết lòng của huấn luyện viên Phương 
uyên và nhiều ban nhạc khác trong cùng 
đội nên an nam vượt qua giai đoạn khó 
khăn, tiến thẳng đến vị trí cao nhất của 
cuộc thi. 

ngay từ khi xuất hiện ở vòng Vượt 
tường, ban nhạc an nam đã gây ấn 
tượng mạnh với bốn huấn luyện viên vì 
phong cách chơi nhạc ấn tượng và mới 
lạ. Tuy nhận được lời khen của các nhà 
chuyên môn trong việc nắm chắc nhịp 

của từng thành viên và khi phối 
hợp với nhau nhưng ban nhạc 
vẫn có nhiều khoảng cách với 
công chúng nghe nhạc. Sáng 
tác của họ quá mới và dòng 
nhạc rock họ theo đuổi không 
phải dễ nghe. nhóm đã được 
nhạc sĩ Phương uyên, vốn là 

người am hiểu thị trường giải trí hỗ trợ 
nên có sự bùng nổ trong các phần biểu 
diễn trong các vòng Huấn luyện và Biểu 
diễn, Thử thách với những ca khúc quen 
thuộc, nhẹ nhàng hơn như: Chờ người 
nơi ấy, Giấc mơ ngày mai, ban nhạc đã 
khoe được các điểm đặc sắc của mình là 
bản phối nhạc mới mẻ, theo phong cách 
riêng, giọng ca chính nhiều nội lực…

Trong suốt cuộc thi, an nam đã 
có nhiều kỉ niệm sâu sắc với cô giáo 
Phương uyên. Trong vòng thi Sở đoản 
yêu cầu ban nhạc phải chơi một dòng 
nhạc khác với phong cách của mình do 
đội bạn đưa ra. ngày hôm trước, cả ban 
nhạc cùng hVL tập dượt từ sáng đến 
tối mịt, sáng hôm sau, họ bất ngờ nhận 
được yêu cầu hủy bỏ bản cũ và tập trên 
một bản phối mới. Mọi người lại bắt tay 
tập cả ngày để kịp đi thi vào buổi tối 

hôm đó. nhờ sự nhiệt tình giúp đỡ của 
nhạc sĩ Phương uyên mà ban nhạc ngày 
càng tiến bộ trong cách hoàn thiện tác 
phẩm của mình, thay đổi nhạc gần gũi, 
dễ nghe hơn với công chúng. 

kế hoạCh Của quán quân
cho đến bây giờ, các thành viên ban 

nhạc an nam vẫn chưa tin vào chiến 
thắng của mình tại Ban nhạc Việt. Sau 
đợt nghỉ Tết, họ đang lên kế hoạch thực 
hiện MV độc quyền là một phần của giải 
thưởng Quán quân. Song song với sự 
kiện ra mắt MV đầu tiên này, ban nhạc 
an nam sẽ tổ chức chuyến lưu diễn 
vòng quanh kí túc xá các trường đại học 
để quảng bá cho MV và tiếp cận gần 
hơn với các bạn trẻ. 

Trong năm 2018, ban nhạc sẽ đồng 
hành cùng đơn vị sản xuất và để quảng 
bá cho mùa hai của Ban nhạc Việt dự 
kiến khởi tranh vào tháng 10. cuối năm 
2018, an nam sẽ sang australia biểu 
diễn cho cộng đồng du học sinh Việt tại 
đây. ngoài ra, kế hoạch thực hiện đêm 
nhạc rock cùng một số ban nhạc trong 
và ngoài nước cũng đã được 5 thành 
viên ấp ủ từ thời điểm này. 

PhƯơnG My
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Thành công vang dội của mùa 
đầu tiên có phải là động lực khiến anh 
quyết định trở lại sing my song mùa 
thứ hai?

Bản thân tôi rất thích chương trình 
này, nó đúng là xu hướng chung của thế 
giới. Thông qua chương trình, tôi cũng 
biết các bạn trẻ hiện nay đang làm gì, 
thích gì và các xu hướng âm nhạc mà các 
bạn lựa chọn. Sự trẻ trung, nhiệt huyết 
của tuổi trẻ cũng truyền cho tôi những 
năng lượng tích cực. 

năng lượng tích cực của tuổi trẻ 
có ảnh hưởng tới quan điểm sáng tác 
của anh không?

Tất nhiên là không. âm nhạc của tôi 
là một con đường xuyên suốt, tôi đã rất 
nỗ lực để đi đến ngày hôm nay thì không 
có lí do gì để thay đổi cả. 

Ở mùa trước, lê Thiện hiếu là thí 
sinh gây ấn tượng rất mạnh ngay từ 
vòng đầu tiên, anh có cảm thấy tiếc vì 
bạn ấy vuột mất ngôi vị Quán quân?

Tôi không tiếc nuối gì hết, với tôi, 
việc có được Quán quân hay không 
không quan trọng, quan trọng là sau cuộc 
thi bạn có được những gì. những thí sinh 
bước ra từ đội của tôi, họ đang phát triển 
rất tốt, biến sức mạnh của cuộc thi thành 
sức mạnh cá nhân, có thể sống được 
với nghề, có bạn còn ra được những sản 
phẩm âm nhạc riêng, tôi cảm thấy hài 
lòng vì điều đó. 

là một người có cá tính âm nhạc 
rất mạnh, trở lại với một chương trình ít 
nhiều mang tính giải trí như sing my 
song, anh có ý định thay đổi, hoà nhập 
hơn với thị hiếu của khán giả để đỡ thiệt 
thòi cho các thí sinh của mình?

Tôi chưa bao giờ bắt các thí sinh phải 
theo quan điểm của mình, mà chỉ đẩy 

mạnh hơn cá tính âm nhạc sẵn có của các 
bạn ấy. Tôi rất thích câu nói của nhạc sĩ 
Đức Trí: “nếu không bộc lộ được cá tính 
âm nhạc thì mãi mãi bị trộn lẫn trong một 
đám đông khủng khiếp”. Không ai thích 
không có nghĩa là mình không hay. Đối 
với tôi, nghệ sĩ phải định hướng được 
khán giả, nếu chạy theo thị hiếu thì chỉ là 
thợ hát.

Vậy sau khi mùa đầu tiên kết thúc, 
những thí sinh nào trong đội của lê 
minh sơn phát huy được cá tính âm 
nhạc của mình?

Tôi thấy có Lê Thiện hiếu, Phạm 
Trần Phương, Đức anh đang làm rất tốt 
điều này, các bạn ấy cũng đã tìm được 
những khán giả cho riêng mình.

Trại sáng tác là một thử thách vô 
cùng khắc nghiệt, buộc các thí sinh phải 
sáng tác bài hát trong vòng 24h, anh 
làm thế nào để giảm bớt áp lực đồng 
thời truyền cảm hứng cho các thành 
viên trong đội của mình?

Trại sáng tác là nơi tài năng và cá tính 
âm nhạc của các thí sinh bộc lộ rõ nét 
nhất. Mỗi hLV có một mánh lới riêng để 
có thể giảm bớt áp lực cũng như truyền 

cảm hứng sáng tác cho các thí sinh, cái 
đó người ta gọi là “kinh nghiệm” nghề 
nghiệp. âm nhạc không có đúng sai chỉ 
có thích hay không thích. Tôi luôn nói 
với các bạn trẻ rằng, những tác phẩm 
xuất sắc nhất của các nghệ sĩ lớn không 
chỉ ở Việt nam mà cả trên thế giới hầu 
hết đều là các tác phẩm đầu tay khi họ chỉ 
mới ngoài 20 tuổi. có thể nói, đây là lứa 
tuổi đẹp nhất của cuộc đời, ở lứa tuổi này 
các bạn không phải sợ gì cả, cứ thoải mái 
mà sáng tạo. 

Theo anh thì các cuộc thi trên 
truyền hình có thể phát hiện và bồi 
dưỡng những nhạc sĩ tài năng cho âm 
nhạc Việt?

Điều này cũng khó nói lắm vì sáng 
tác phụ thuộc rất nhiều vào cảm nhận, 
góc nhìn và sự trải nghiệm của mỗi người 
trong cuộc sống. 

Ở mùa đầu tiên, giữa anh với các 
hlV còn lại có sự xung đột trong quan 
điểm âm nhạc cũng như cách lựa chọn 
các thí sinh. Trong mùa thứ hai này, 
anh nghĩ thế nào về các đồng nghiệp 
của mình trên ghế nóng?

nhạc sĩ Lê Minh Sơn

Tôn Trọng 
sự kháC biệT

Với những pháT ngôn 
Thẳng Thắn, cá Tính âm 

nhạc độc đáo, nhạc sĩ lê 
minh sơn đã Tạo được ấn 
Tượng mạnh mẽ Trên ghế 

nóng của sing mY sOng - bài 
háT haY nhấT. Trở lại mùa 

Thứ hai, Vị giám khảo “khó 
Tính” này Vẫn kiên quyếT 

bảo Vệ đến cùng quan điểm 
nghệ ThuậT của mình. 
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Tôi luôn tôn trọng sự khác biệt. âm 
nhạc cần có nhiều màu sắc, nhiều quan 
điểm khác nhau thì mới thú vị và mới có 
thể phát triển được. Tất cả các hLV đều 
là đồng nghiệp của tôi và tôi trân trọng 
những đóng góp của họ cho âm nhạc. Tất 
nhiên, tôi cũng sẽ bảo vệ đến cùng quan 
điểm nghệ thuật của mình.

năm nay những thí sinh nào sẽ 
được anh lựa chọn?

Điều này không thể nói trước được, ai 
mang lại cho tôi cảm xúc thì tôi sẽ gạt cần. 
Tôi có thể tự tin nói rằng, mình là người 
hoàn toàn trong sáng với âm nhạc. nên bất 
cứ cuộc chơi nào tôi đều chơi một cách 
vô tư, không có sự tiêu cực nào có thể tác 
động đến tôi được. 

là một người làm việc khá ngẫu 
hứng, với sáng tác, anh có ngẫu  
hứng không?

Với sáng tác thì không, tôi luôn đặt 
ra mục tiêu cho mình. Tháng 6 tới tôi và 
nhạc sĩ anh Bằng được đặt hàng viết một 
vở nhạc kịch về vợ chồng a Phủ. Tây Bắc 
đẹp vô cùng, nhưng bên cạnh vẻ đẹp là 
những nỗi vất vả của người dân nơi đây. 
Ví dụ như khi tuyết rơi, du khách cảm 
thấy phấn khích nhưng bà con ở đó rất 
đói vì rau cỏ hỏng hết… cuộc sống có 
nhiều góc nhìn, chúng ta nên có sự tinh 
tế để cảm nhận và đồng cảm với mọi thứ 
xung quanh mình. Điều này đặc biệt quan 
trọng với những người làm nghệ thuật. 
Sự tinh tế sẽ khiến cho âm nhạc của bạn 
trở nên khác biệt. 

Theo anh, thể loại nhạc kịch có 
trở thành xu hướng được ưa chuộng 
trong thời gian tới không?

Thể loại này buộc phải phát triển, và 
sẽ phát triển rất mạnh vì đó là xu hướng. 
Khi một bài hát không còn đủ để chuyển 
tải thì buộc phải có một vở diễn. Tuồng, 
chèo, cải lương chính là nhạc kịch của 
Việt nam rồi đấy. 

hiện nay, anh đang có cảm hứng 
với đề tài gì?

nói chung là chất liệu âm nhạc dân 
gian của các vùng miền. Trước đây tôi 
quan tâm tới đồng bằng Bắc Bộ, còn hiện 
nay tôi đang khai thác mảng Tây Bắc, 
nhạc của người Thái, người Mông. chất 
liệu âm nhạc của họ rất tuyệt vời, sức 
công phá vô cùng khủng khiếp.

Điều gì khiến anh mê đắm với chất 
liệu âm nhạc dân gian đến như vậy?

Vì tôi là người Việt nam và nên có 
sẵn trong người nền tảng văn hoá truyền 
thống. âm nhạc dân gian Việt nam 
không thua kém bất cứ quốc gia nào trên 
thế giới, nhưng trong khi nước ngoài 
đang khai thác rất tốt thì chúng ta lại để 
ngày càng bị mai một đi. âm nhạc dân 
gian không có giáo trình, dạy hát là dạy 
truyền khẩu. Khi nghệ nhân hà Thị cầu 
mất đi thì coi như một thư viện về hát 
xẩm bị đốt cháy... Quan họ Bắc ninh 
cũng vậy, càng ngày mất đi nhiều làn 
điệu cổ. Muốn bảo tồn thì cần có một 
chiến lược cụ thể và cần rất nhiều những 
người tâm huyết.

hiện nay, nhiều nhạc sĩ lồng ghép 
âm nhạc dân gian vào trong các sáng 
tác của mình, anh cảm nhận thế nào về 
vấn đề này?

Thật ra, viết về âm nhạc dân gian rất 
khó, vì nếu không khéo thì sẽ trở thành 
người cải biên, người đặt lời cho âm nhạc 
dân gian. âm nhạc dân gian chỉ cần loáng 
thoáng đâu đó thôi nhưng quan trọng là 
các sáng tác của mình phải mang tính 
Việt nam, hay nói rộng ra phải mang tính 
chủng tộc. Mỗi chủng tộc, mỗi đất nước 
có những tinh tuý riêng và đó mới là cái 
chúng ta có thể tự hào khi đi ra thế giới. 

sau Tiếng khóc kêu trong hũ 
được tổ chức vào cuối năm 2016, anh đã 
có ý tưởng cho liveshow tiếp theo chưa?

năm nay tôi dự định sẽ làm Chợ của 
mẹ để giới thiệu 10 ca khúc mới nhất, 
nếu xin được tài trợ thì sẽ tổ chức ở cả 3 
miền, Bắc - Trung - nam. 

Xin cảm ơn anh!
Thu TRanG (Thực hiện) 

Bốn "cánh tay gạt cần" của Sing My Song mùa thứ 2

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn, cố vấn Nguyễn Cường và trò cưng Lê Hiếu 
tại “trại sáng tác”, thử thách khó khăn nhất mùa đầu tiên
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nổi Tiếng Cùng phim
Khi tên các bộ phim liên tiếp xuất 

hiện trong danh sách từ khóa được tìm 
kiếm phổ biến nhất trên Google thì nội 
dung, tình tiết và số phận các nhân vật 
cũng được bàn tán, dự đoán sôi nổi trên 
mạng xã hội. các diễn viên được dịp 
phủ sóng rộng khắp những trang mạng 
xã hội, được báo chí - truyền thông khai 
thác và được các đơn vị tổ chức sự kiện, 
nhãn hàng, doanh nghiệp săn đón để 
mời đóng quảng cáo.

có vai diễn đột phá, tạo dấu ấn từ rất 
sớm và nhiều vai diễn sau này khá thành 
công, có giải thưởng nhưng tên tuổi Bảo 
Thanh thực sự bật lên qua vai diễn Minh 
Vân trong Sống chung với mẹ chồng. 
Không chỉ cô mà bạn diễn anh dũng - 

vai chồng của Minh Vân - cũng đổi đời 
với vô số dự án quảng cáo cùng sự kiện 
lớn ngay sau đó. Việt anh nổi tiếng từ 
Chạy án nhưng nhiều bộ phim sau đó 
cũng chưa đủ gây ấn tượng với khán giả. 
Đến vai con trai ông trùm trong Người 
phán xử mới đủ khiến khán giả quên 
công tử trong Chạy án. ngược lại, bản 
thân các nghệ sĩ cũng có những thay đổi 
tích cực và mới mẻ trong việc đón nhận 

sự nổi tiếng lẫn cách tiếp cận khán giả. 
Không chỉ các diễn viên trẻ mà ngay 
cả những nghệ sĩ gạo cội như: nSnd 
hoàng dũng, nSnd Lan hương, nSƯT 
Trung anh cũng rất chịu khó tương tác 
với người hâm mộ… nhờ đó, cầu nối 
diễn viên - khán giả được kéo gần hơn. 

vẫn Còn gian nan
hàng năm, các nghệ sĩ lại có dịp 

hội ngộ đông đủ trong chương trình 
Giao lưu diễn viên phim truyền hình do 
Trung tâm Sản xuất phim truyền hình 
(VFc), Đài ThVn tổ chức. Không phân 
biệt chuyên nghiệp hay không chuyên, 
vai chính hay vai phụ, họ cùng ngồi 
lại trong một bữa tiệc ấm cúng, chia sẻ 
về câu chuyện làm nghề một năm qua. 

Diễn viên phim truyền hình

Mùa Bội Thu &  
nhữnG hi VọnG Mới

năm 2017, mảng phim Truyền 
hình phía bắc có nhiều khởi 

sắc. nhiều diễn Viên Tham gia 
đóng phim nhiều năm nhưng 

chưa ghi được dấu ấn Với khán 
giả Thì Trong năm 2017, họ đã có 

sự bứT phá, Trở Thành những 
nghệ sĩ được yêu Thích.

Khoảnh khắc trên sân khấu Giao lưu DVPTHDV Vân Dung, Lan Hương, Bảo Thanh (từ phải qua)
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cuộc gặp gỡ 120 phút dường như vẫn 
còn chưa đủ để dàn diễn viên đông đảo 
trong mùa phim truyền hình thành công 
2017 chia sẻ những câu chuyện nghề. 

Với nguồn cát xê còn eo hẹp, các 
diễn viên khó có thể trang trải cuộc sống 
nếu không nhanh nhạy tham gia phim 
này phim khác hoặc kinh doanh thêm. 
ngoài những bộ phim bắt buộc có sự 
đầu tư về trang phục như Thương nhớ ở 
ai, ở những phim khác, diễn viên phải 
tự lo trang phục. diễn viên Quốc Đam 
cho rằng, tạo hình trang phục chiếm 
khoảng 40% việc thể hiện tính cách con 
người và tâm thế của nhân vật. Vì vậy, 
có diễn viên dùng đi dùng lại khá nhiều 
lần một chiếc áo trong vài bộ phim nên 
gây ra sự trùng lặp nhàm chán. có 
thể do kinh phí làm phim hạn chế nên 
nghệ sĩ muốn sáng tạo cũng bị hạn chế 
trong khoản đầu tư về trang phục. “Giá 
như các hãng phim, nhà sản xuất đầu 
tư thêm về mảng này, có một đội ngũ 
riêng về thiết kế trang phục cho diễn 
viên thì chúng tôi đỡ phải tự bỏ ra một 
khoản tiền để mua. Với những nhân vật 
cần phải sử dụng các bộ trang phục đắt 
tiền thì chúng tôi sao có thể lo được” - 
Quốc Đam chia sẻ.

Gian nan, khó khăn vẫn còn nhiều, 
nhưng phần đông các diễn viên đã chọn 
theo nghề diễn thì chỉ mong được sống 
với nghề, có nhiều bộ phim hay, hấp 
dẫn khán giả. hi vọng rằng, với sự nhiệt 
huyết và sáng tạo, các lớp nghệ sĩ sẽ tiếp 
tục có những cống hiến cho phim truyền 
hình Việt nam.

nGuyên KhÔi 
Ảnh: hải hƯnG

DV Hồng Kim Hạnh và Lâm Vissay
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Không thể phủ nhận, an nguy 
là cô gái xinh đẹp, thông 
minh, cá tính. cũng không 

phải ngẫu nhiên mà Vlog của cô 
có đến hơn 3 triệu người hâm mộ. 
Sức hút của cô gái này đến từ sự 
thẳng thắn, sâu sắc nhưng vẫn dí 
dỏm, hài hước, bất cần nhưng lại 
đầy tự tin. Với những clip đánh trúng 
tâm lí giới trẻ, an nguy sở hữu một 
lượng người hâm mộ đông đảo không 
kém gì các ngôi sao giải trí. Tuy nhiên, 
nổi tiếng trên mạng không phải là đích 
đến của cô nàng Vlogger cá tính,  
an nguy nhiều lần bày tỏ mong muốn 
ghi dấu ấn ở những chương trình nghệ 
thuật và truyền hình. Đó là lí do cô liên 
tục thử sức mình trong các chương trình 
truyền hình như: Gương mặt thương 
hiệu, Vua đầu bếp, Cuộc chiến mĩ vị, 
thậm chí cả nghệ thuật thứ Bảy.

 ngay từ khi thấy an nguy xuất hiện 
tại The Face 2017, người hâm mộ cho 
rằng, sân chơi này không phù hợp với 

cô. Và quả thật, an nguy lọt 
thỏm giữa một rừng những cô 
gái chân dài, thần thái đúng chuẩn 
người mẫu. càng đi sâu vào các vòng 
trong, cô càng trở nên tội nghiệp khi 
không bắt kịp được với những thử thách 
của chương trình, tạo dáng cứng nhắc, 
gương mặt không biểu cảm. ngoài ra, 
thái độ thiếu nghiêm túc, thiếu tập trung 
của an nguy khiến cho khán giả, thậm 
chí cả hLV Phạm hương cảm thấy 

“nóng mắt”. Phóng khoáng, thoải 
mái, cá tính là những tố chất 

tạo nên cô nàng Vlogger 
được giới trẻ hâm mộ, 
nhưng chính những điều 
này lại trở nên phản 
cảm khi mang vào một 
chương trình truyền 
hình với nhiều đối tượng 

khán giả khác nhau. 
Không gây nhiều tranh cãi 
như ở The Face, nhưng sự 

xuất hiện của an nguy 
tại Vua đầu bếp 

phiên bản người 
nổi tiếng vừa qua 
một lần nữa cho 
thấy sự thiếu 
nghiêm túc 
của cô khi thử 

thách bản thân ở 
một lĩnh vực mới. 

Mỗi sân chơi đều 
có những quy chuẩn 

và luật chơi riêng, để có 
thể tham gia Vua đầu bếp, cần phải có 
những kiến thức và kĩ năng nấu nướng 
nhất định. Trong khi các đối thủ liên tục 
phô diễn kĩ năng làm bếp điêu luyện, sự 
sáng tạo trong cách kết hợp nguyên liệu 
thì an nguy chỉ làm những món mà ai 
cũng nấu được như: canh sườn khoai 
sọ, canh trứng… 

Khi nGhệ SĨ 
chọn nhầm sân khấu

môi Trường giải Trí đa dạng hiện nay đòi hỏi các nghệ sĩ 
phải liên Tục Thay đổi, làm mới bản Thân để bắT kịp 
Thị hiếu của khán giả. Tuy nhiên, không phải ai 
cũng đủ Tỉnh Táo để lựa chọn những gì phù hợp 
Với mình. chạy Theo Trào lưu hay làm nghề mộT 
cách bản năng, Thiếu sự đầu Tư sẽ khiến hình ảnh 
của họ bị ảnh hưởng nghiêm Trọng. 

An Nguy (giữa) bị chỉ 
trich vì thiếu nghiêm 
túc tại The Face

Hoàng Thuỳ có cuộc lột xác 
ấn tượng tại HHHV

Chipu vẫn 
quyết tâm đi 
hát dù bị phản 
đối gay gắt

VT
VPhía Sau

màn hình
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Thiếu sự đầu tư, bê nguyên phong 
cách của một danh hài khi đảm nhận 
vai trò Mc cũng là lí do khiến Trường 
Giang hứng nhiều “gạch đá”, thậm 
chí, anh còn phải công khai xin lỗi trên 
trang cá nhân. Được công nhận là một 
danh hài duyên dáng, hoạt ngôn, nhưng 
ngôn ngữ và cách ứng xử của một 
người cầm trịch chương trình truyền 
hình khác xa với ngôn ngữ của tấu hài. 
Thiếu kinh nghiệm, lại thiếu cả vốn từ, 
Trường Giang nhiều lần thể hiện sự 
lúng túng, non khi xử lí các tình huống 
trên sân khấu, thậm chí không ít lần lôi 
chuyện tình cảm của mình ra để chữa 
cháy vì “không biết phải nói gì”. Đỉnh 
điểm là trong lễ trao giải Pop Adward 
vừa qua, danh hài đã khiến dư luận dậy 
sóng khi đảm nhận vai trò Mc nhưng 
lại không thể hiện thái độ nghiệm túc và 
trang trọng cần có của một buổi lễ tôn 
vinh những người có cống hiến cho âm 
nhạc. anh liên tục trêu đùa, đá xoáy các 
khách mời, đưa họ vào tình huống khó 
xử. chưa hết, Trường Giang còn phạm 
một lỗi tối kị của một Mc là gọi nhầm 
tên người nhận giải và cướp lời khách 
mời. dẫn dắt một lễ trao giải nhưng 
Trường Giang hành xử bột phát như 
đang diễn hài khiến nhiều nghệ sĩ cảm 
thấy khó chịu. Thậm chí, ca sĩ Văn Mai 
hương còn thẳng thừng chê nam danh 
hài vô duyên.

Sở hữu ngoại hình xinh xắn, ekip 
truyền thông mạnh, chi Pu nhanh 
chóng trở thành một hotgirl hàng đầu. 
Sau 8 năm bước chân vào con đường 
nghệ thuật, thử sức ở nhiều lĩnh vực 
khác nhau như: diễn viên, Mc, nhà sản 

xuất phim, nhưng khán giả vẫn chỉ nhớ 
tới chi Pu như một hotgirl có vẻ đẹp 
trong sáng, dễ thương. Quyết tâm phá 
bỏ bằng được hình ảnh an toàn vốn có, 
chi Pu quyết định lấn sân sang ca hát, 
và lần này cô đã thành công trong việc 
thu hút sự chú ý của dư luận. cô khiến 
cả showbiz dậy sóng khi ra MV đầu tay 
kêu gọi mọi người: “hãy gọi tôi là ca 
sĩ”. hình ảnh hotgirl được yêu thích của 
chi Pu đã bị phá vỡ hoàn toàn khi cô 
liên tiếp tung ra các MV mới, bất chấp 
sự phản ứng gay gắt của khán giả và cả 
giới chuyên môn… Tham vọng là một 
chuyện, nhưng khả năng tới đâu lại là 
chuyện khác. nói như ca sĩ Thu Minh, 
ngọc càng mài càng sáng, nhưng ít nhất 
cũng phải là ngọc thì mới mài được. 

hiểu rõ bản thân, nỗ lực đến cùng 
để được công nhận, đó là cách hoàng 
Thuỳ chinh phục ước mơ và khán giả. 
ngay từ khi xuất hiện tại Hoa hậu Hoàn 

Vũ Việt Nam 2017, cô đã bị chỉ trích vì 
gương mặt và thần thái không đủ chuẩn 
của một hoa hậu. Tuy nhiên, sau 4 tháng 
đồng hành cùng cuộc thi, hoàng Thuỳ 
đã hoàn toàn lột xác: từ một người mẫu 
lạnh lùng, góc cạnh trở thành một mĩ 
nhân thanh lịch, quyến rũ, gợi cảm. 
danh hiệu Á hậu 1 là hoàn toàn xứng 
đáng với những nỗ lực không ngừng 
của cô. ngô Kiến huy cũng từng nhận 
rất nhiều “gạch, đá” khi lấn sân sang 
làm Mc, thậm chí có cả những fanpage 
lập ra để tẩy chay nam ca sĩ, nhưng 
bằng sự quyết tâm và nỗ lực, anh đã 
thuyết phục được khán giả. “Quan trọng 
là phải hiểu rõ bản thân. Biết mình 
không thể biến hoá được như anh Thanh 
Bạch hay theo đuổi hình ảnh lịch thiệp 
như anh Phan anh nên tôi đã chọn lối 
dẫn dễ thương, chân thành” - ngô Kiến 
huy chia sẻ.

Bảo anh

Trường Giang liên tục 
mắc lỗi khi làm MC
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Tính rủi ro Cao
Trong kinh doanh, tính khả thi luôn 

là yếu tố được các nhà đầu tư quan tâm 
hàng đầu. cũng vậy, trước mỗi thương 
vụ, các “cá mập” thường cân nhắc đến 
tính rủi ro của dự án. Khán giả chắc 
hẳn vẫn nhớ sự xuất hiện của… chú gà, 
do chính Sơn Wanari, nhà sáng lập My 
Farm asia hóa trang. chàng trai người 
dân tộc Khơ-me mang đến mô hình nuôi 
gà ta thả vườn, với hai sản phẩm gồm 
nuôi gà thịt theo hợp đồng và món gà 
nướng muối ớt thương hiệu hot Food. 
dựa vào tình hình kinh doanh đang ổn 
định, nhà sáng lập trẻ đề xuất gói đầu 
tư 5 tỉ đồng đổi lấy 25% cổ phần công 
ty. Tuy lộ trình kinh doanh khá rõ ràng 
nhưng các nhà đầu tư đều từ chối xuống 
tiền vì mô hình không có sản phẩm độc 
đáo, tính rủi ro lại cao. cũng bị đánh giá 
rủi ro cao nên phi vụ “khủng” 5 triệu 
uSd của Đoàn Trần Giáp đến từ công 
ty cổ phần Đỗ Đầu Việt nam dừng lại 
ở bước... suýt thành công. Đỗ Đầu Việt 
nam có 3 mảng kinh doanh chính, gồm: 
dịch vụ giúp việc, ứng dụng đỗ xe thông 
minh và cho thuê văn phòng hạng c. 
Điểm lo ngại chung của các “cá mập” 
đối với dự án này là do nhà khởi nghiệp 

gọi vốn đầu tư rồi 
lại dùng tiền đi 
đầu tư tiếp nên họ 
từ chối đầu tư. 

Độc đáo, hiếm 
lạ khiến các “cá 
mập” khâm phục 
trước sự sáng tạo có một 
không hai nhưng cũng đành 
lắc đầu - đó là dự án của nhà sáng 
chế nổi tiếng Phan Đình Phương - chủ 
tịch hội Sở hữu trí tuệ Đà nẵng và là 
thành viên hiệp hội Phòng cháy chữa 
cháy quốc gia hoa Kỳ. Đây là “dị nhân” 
khá quen thuộc với giới sáng chế trong 
nước và những người theo ngành khoa 
học kĩ thuật bởi hàng chục bằng sáng 
chế đã được nhiều tổ chức trong - ngoài 
nước công nhận và ứng dụng rộng rãi. 
Ông là tác giả của công trình “phun 
nước” tại cầu Rồng - biểu tượng du lịch 
nổi tiếng ở thành phố Đà nẵng hiện nay. 
Mang đến Thương vụ bạc tỉ lời kêu gọi 
bán đến 50% cổ phần tại doanh nghiệp 
an Sinh Xanh để đổi lấy 300 nghìn 
uSd, nhà sáng chế đã khiến không chỉ 
nhóm “cá mập” mà cả người xem thật 
sự bất ngờ với giấc mơ lớn - gây mưa 
nhân tạo để điều tiết khí hậu. Ý tưởng 

lớn này khiến nhóm 
“cá mập” lần đầu 
tiên phải xin hội 
ý riêng. Theo đó, 
nhóm “cá mập” 

thừa nhận, tuy có thể 
tạo ra những cuộc cách 

mạng thực sự về công 
nghệ nhưng rõ ràng với các 

nhà kinh doanh chuyên nghiệp, 
đây là những sáng chế có thể khiến nhà 
đầu tư mất trắng vì quá khó để thương 
mại hóa. 

định giá Trên Trời
Với các nhà khởi nghiệp, các dự án 

chính là con đẻ của họ. chính vì vậy, 
chẳng ngạc nhiên khi họ luôn ưu ái, 
thậm chí định giá quá cao đứa con của 
mình so với thực tế và nhận định của 
các “cá mập” khiến đôi bên không thể 
bắt tay hợp tác. nhà khởi nghiệp nhựt 
hải và người đồng sáng lập đến từ  
ấn Độ - akshay, cặp đôi đại diện cho 
74% cổ phần của công ty hoozing  
Việt nam là một ví dụ. hoozing hiện 
đang hoạt động dựa trên nền tảng 
website, app và công nghệ quảng bá 
hình ảnh 360. nhựt hải và askshay chỉ 
chấp nhận “cái giá” 300 nghìn uSd cho 

Tại sao thương vụ  
bất thành?

Trải qua mộT 
Thời gian pháT sóng, 

sharK TanK - Thương Vụ bạC 
Tỷ đã có nhiều cuộc đàm 

phán Thành công. bên cạnh đó, 
cũng có những dự án độc đáo, 

Thú Vị nhưng lại ra Về Tay Trắng, 
gây Tiếc nuối cho khán giả lẫn 

người Trong cuộc. điều gì 
khiến các nhà đầu Tư Và nhà 

khởi nghiệp không Thể 
bắT Tay nhau? 

Đoàn Trần Giáp đến 
từ Công ty Cổ phần 

Đỗ Đầu Việt Nam
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20% cổ phần, mặc cho “cá mập” Linh 
đề nghị: “300 nghìn uSd đổi lấy 40% 
sở hữu tại hoozing” và “cá mập” hưng 
đề nghị: 7 tỉ đồng cho 30%, đồng thời 
hứa hẹn giúp hoozing vượt qua câu 
chuyện “con gà - quả trứng”. Thương vụ 
đã khép lại trong sự nuối tiếc của nhóm 
“cá mập” và rất nhiều băn khoăn còn để 
ngỏ. Phải chăng, chính sự ràng buộc 
 của nhà đầu tư “đến trước” từ Singapore 
- người đang nắm giữ 15% cổ phần 
hoozing - nên những nhà khởi nghiệp 
này đành “bó tay” trước đề nghị tưởng 
chừng rất khó chối từ của các “cá mập”.

công ty Đầu tư Phát triển thực 
phẩm Thuận Thiên Thành - một doanh 
nghiệp chỉ vừa 8 tháng tuổi với sản 
phẩm “chào sân” là mứt mãng cầu xiêm 
sấy dẻo cũng không thể gọi vốn thành 
công bởi những kì vọng quá cao của nhà 
khởi nghiệp. Ông chủ trẻ đến từ miền 
Tây - Đặng Quý ngọc khá tự tin với lời 
gọi vốn 20% cổ phần để đổi lấy 20 tỉ 
đồng. Tuy nhiên, với các “cá mập”, con 
số 20 tỉ đồng tương ứng 20% cổ phần, 
tức doanh nghiệp được định giá 100 tỉ 
đồng là quá cao bởi viễn cảnh thị trường 
còn khá mơ hồ. Vina Groups với mô 
hình kinh doanh có cái tên khá lạ: “điện 
tử hóa kinh tế” cũng là một dự án gây 
tiếc nuối với khán giả. nhóm nhà khởi 
nghiệp mang đến Thương vụ bạc tỉ lời 
mời gọi cho 2 dự án cùng lúc. Trong đó, 
Vina Groups mong muốn có phần đầu 
tư 500.000 uSd cho 5% cổ phần và dự 
án kềm sạch Tek nails tính bán 10% 
sở hữu để đổi lấy 500.000 uSd. Mô 
hình kinh doanh quá phức tạp của Vina 
Groups khiến các cá mập không thể 
xuống tiền. Bên cạnh đó, kết quả kinh 

doanh khá khiêm tốn của doanh nghiệp 
trong khi đang âm vốn đến 5 tỉ đồng 
cũng khiến các “cá mập” phải lắc đầu 
bởi lo ngại nhà khởi nghiệp này có thể 
còn lỗ vốn nặng hơn nữa nếu quá tham 
vọng, dấn thân sang cả phân phối và sản 
xuất khi nguồn lực có hạn. 

Một số nhà khởi nghiệp khác lại 
tham gia Thương vụ bạc tỉ chỉ để có 
được cơ hội quảng bá miễn phí trên 
truyền hình. Mới đây nhất là cô gái trẻ 
Phạm Thị Bảo nguyên với dự án Easy 
Job như một ứng dụng “uber việc làm” 
cho người lao động phổ thông. Với lời 
mời gọi vốn 10 tỉ đồng cho 15% cổ 
phần của một doanh nghiệp hơn một 
năm tuổi, Bảo nguyên đã gây tò mò 
cho nhóm “cá mập”. Với dự án này, các 

“cá mập” đều chung quan điểm không 
thể rót tiền cho thương vụ bởi định giá 
doanh nghiệp phải dựa trên khả năng 
sinh lời của đồng vốn. Trong khi đó, 
Easy Job chưa giải quyết được mối hoài 
nghi lớn nhất là khả năng nhà điều hành 
ứng dụng sẽ sử dụng chính nền tảng 
công nghệ của mình để lôi kéo người 
lao động nhảy việc qua lại liên tục, gián 
tiếp “làm bất ổn thị trường lao động”. 
Và điều ngạc nhiên là Bảo nguyên thậm 
chí cũng nói không với cả “mồi câu” 50 
tỉ đồng cho 40% vốn. 

Shark Tank - Thương vụ bạc tỉ vẫn 
duy trì độ nóng với khán giả không 
chỉ nhờ khiếu hài hước của nhà đầu tư 
hay số tiền lớn mà còn bởi không khí 
thương thuyết luôn chứa đầy bất ngờ. 
các “cá mập” chưa bao giờ hết chiêu 
mới để “bắt mồi” trong khi các dự án để 
lại những kinh nghiệm rất hữu ích về kĩ 
thuật đàm phán và định giá cho thế hệ 
nhà khởi nghiệp đang phát triển mạnh 
mẽ tại Việt nam.

Lê hoa

An Sinh Xanh

Easy Job Vina Groups

My Farm Asia 
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 Tôi nhớ đã nhiều lần anh tâm sự, 
nhờ có bố anh, nsnD Đỗ Tiến Định - 
nguyên giám đốc nhà hát Ca múa nhạc 
Việt nam hướng nghiệp mới có nhạc sĩ 
Đỗ an của ngày hôm nay?

năm lên năm, lên sáu tuổi, tôi đã 
được bố mẹ cho đi học múa và thường 
xuyên được đi theo đoàn nghệ thuật có 
ông biểu diễn. Từ lúc đó tôi đã 
ao ước được đứng trên 
sân khấu, được thể 
hiện mình qua các 
tiết mục nghệ 
thuật. năm 9 
tuổi, tôi được 
vào học lớp 
năng khiếu 
piano. Một 
năm sau, tôi 
được nhận vào 

khóa học dài hạn tại Đại học Văn  
hóa nghệ thuật Quân đội đến tận năm  
1989 mới ra quân. Lúc đó tôi tròn hai  
mươi tuổi.

 Tại sao anh lại ra quân, thời điểm 
đó có được một suất trong các đoàn 
nghệ thuật của quân đội cũng không dễ 
dàng gì?

Đúng là tôi có những tháng ngày 
nhiều kỉ niệm cùng đoàn văn 

công Quân khu 2, sự thay 
đổi lại cũng bắt đầu từ… 

bố tôi. Thời điểm đó, 
ông được chuyển 
sang nhà hát ca múa 
nhạc Việt nam. Lúc 
đó, bố rủ tôi đi cùng. 
Với trái tim của tuổi 
trẻ, tôi cũng háo hức 

thử nghiệm ở môi 

trường mới nên quyết định chuyển. Sang 
nhà hát ca múa nhạc Việt nam, tôi chơi 
piano, organ cùng các loại đàn dân tộc 
khác. chỉ mấy năm sau tôi đã giành được 
một số huy chương Vàng trong các hội 
diễn toàn quốc.

 anh bắt đầu sáng tác từ khi nào? 
Tôi rất bất ngờ khi anh là một trong 
không nhiều nhạc sĩ đạt được nhiều huy 
chương Vàng trong các hội diễn toàn 
quốc…?

năm 1997, tôi viết bài hát đầu tiên có 
tên Sông quê. Sau khi nhận được phản 
ứng tích cực từ người nghe, nó đưa lại 
cho tôi rất nhiều cảm hứng để sáng tác. 

 sinh ra và lớn lên ở phố nhưng 
tôi thấy anh có rất nhiều bài hát về các 
vùng đất khác nhau. Thậm chí có không 
ít bài nói về những vùng đất rất xa xôi 
như Tây nguyên, Tây bắc…?

nSƯT, nhạc sĩ Đỗ an
Viết từ sự rung động

XuấT Thân 
Trong mộT gia đình có 

Truyền Thống nghệ ThuậT, 
ngay Từ nhỏ, nhạc sĩ đỗ an đã 
gắn bó Với âm nhạc. sáng Tác 

nhanh, số lượng Tác phẩm nhiều Và 
mộT phần không nhỏ Trong đó là 
những ca khúc Về đề Tài dân Tộc, 
miền núi, các Vùng đấT anh đã có 

dịp Trải qua nhờ những Tháng 
ngày rong ruổi cùng ban 

Truyền hình Tiếng dân 
Tộc - đài ThVn…
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Tôi nghĩ đó là duyên. Tôi đã có dịp đi 
đến rất nhiều vùng đất của Tổ quốc, mỗi 
vùng đất, mỗi địa danh đều để lại cho tôi 
những cảm xúc, kỉ niệm. Tôi gửi tiếng 
lòng của mình qua những ca khúc.

 nhưng mỗi vùng đất đều có 
những nét văn hóa rất khác nhau. anh 
đã làm như thế nào để trong rất nhiều 
sáng tác của mình, người nghe đã nhận 
ra được cái chất, cái hồn vía rất riêng 
của mỗi vùng đất như vậy?

Tôi nghĩ rằng, để làm được điều ấy thì 
người viết phải thấm được làn điệu, nét 
văn hóa, phong tục tập quán của đất và 
người khi mình có dịp tiếp xúc. Phải sống 
đến tận cùng, yêu đến tận cùng thì sẽ có 
được sự đồng cảm cũng như những cảm 
xúc chân thật nhất. Lai Châu tươi đẹp, 
Lang thang, Gùi nắng gội mưa, Vọng lời 
ru, Hà Tĩnh quê em… là những bài hát 
hội tụ đủ tiêu chí, yêu cầu của cá nhân 
tôi. Đó cũng là những bài đạt đã đạt được 
huy chương Vàng trong các hội diễn toàn 
quốc trong mấy năm gần đây.

 Trong các sáng tác của anh, yêu 
cầu nào là quan trọng nhất?

Giai điệu và ca từ phải đẹp, khiến 
người nghe cũng có được sự rung động, 
sự đồng cảm, đó mới là bài hát  
thành công. 

 Thuộc quân số của nhà hát Ca 
múa nhạc Việt nam nhưng anh lại có 
nhiều gắn bó với Đài ThVn?

Từ thời rất lâu rồi tôi cũng đã có dịp 
cộng tác cùng với Đài ThVn qua các 
chương trình âm nhạc. nhưng mật thiết 
và thường xuyên nhất lại là với Ban 
Truyền hình Tiếng dân tộc. năm 2014, 
khi xem VTV5, tôi thấy lúc đó chương 
trình chỉ đưa những thông tin sự kiện đơn 
thuần. Với tư cách một người xem truyền 
hình, tôi chia sẻ với người bạn, đạo diễn 
Đỗ Đạt rằng, như thế bị lãng phí và đơn 
điệu, chúng ta có thể làm tốt hơn nữa. 
Đạo diễn Đỗ Đạt rất tán thành và chúng 
tôi bắt đầu đưa âm nhạc vào các chương 
trình truyền hình tiếng dân tộc. 

 Đúng là trong những năm gần 
đây, kênh Truyền hình tiếng dân tộc 
(VTV5) đã có những chuyển biến rất tốt?

Tôi nghĩ, đó là sự thay đổi, nỗ lực của 
cả tập thể, từ lãnh đạo cho đến các biên 
tập viên. chúng tôi chỉ đóng góp một 
phần nhỏ trong lĩnh vực âm nhạc. Rất vui 
là lượng người xem đã tăng lên rất nhiều. 
Tôi đi nhiều vùng đất, đặc biệt là các 
vùng đồng bào dân tộc, ở đó bà con hầu 
như chỉ xem VTV5. Tới đây, tôi muốn 
làm chuyên sâu hơn về âm nhạc dân tộc. 
Đó không chỉ là các bài hát mà các nhạc 

cụ dân tộc cũng sẽ được phát huy và phát 
triển. Sáng tác các bài hát thì còn phải 
viết ra tiếng dân tộc của mỗi vùng đất qua 
nhạc cụ, giai điệu sẽ trở thành ngôn ngữ 
chung. Tôi nghĩ điều ấy sẽ rất hay và bảo 
tồn được nhiều di sản quý của đất nước.

 là người gắn bó với VTV trong 
những năm gần đây, đồng thời là một 
người hoạt động âm nhạc, anh có nhận 
xét như thế nào về các chương trình âm 
nhạc được Đài ThVn tổ chức?

Mấy năm trở lại đây, VTV tổ chức rất 
nhiều chương trình ca nhạc, games show, 
cuộc thi âm nhạc dành cho mọi lứa tuổi, 
mọi đối tượng. Đó là điều rất đáng quý 
khi mà tất cả người dân đều được phục vụ 
và thoả mãn niềm đam mê âm nhạc của 
bản thân mình. cũng có rất nhiều tài năng, 
giọng hát được phát lộ và thực tế họ cũng 
đã khẳng định được mình sau khi những 
cuộc thi kết thúc. Rất mong trong thời 
gian tới, VTV sẽ làm tốt hơn nữa, phong 
phú hơn nữa các sân chơi âm nhạc trên 
sóng truyền hình để phục vụ khán giả. nếu 
chọn một chương trình yêu thích nhất, tôi 
sẽ chọn Bài ca đi cùng năm tháng và Giai 
điệu tự hào, những chương trình ấy rất 
hợp với gu thưởng thức của tôi.

 Cảm ơn anh!
 hà hƯơnG (Thực hiện)
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Đã quá quen thuộc với các 
chương trình Tết, vậy mà dường như 
lúc nào Tùng Dương cũng đầy năng 
lượng để bùng nổ trên sân khấu?

cảm giác ấy cũng giống như mọi 
người chào đón năm mới mà thôi, luôn 
hân hoan, muốn có điều gì đó thật tươi 
mới. Tôi cũng có một năm bộn bề nhưng 
lên sân khấu Tết là gác lại phía sau để 
cho cảm xúc của mình hòa vào không 
khí chuyển giao, thiêng liêng, để hát lên 
những bài ca thể hiện niềm tự tôn dân 
tộc, tình yêu cuộc sống. nghệ sĩ chính là 
cầu nối mang thông điệp mùa xuân, cho 
sự khởi đầu tràn đầy lạc quan và  
hi vọng.

Quả thực, năm 2017, xung quanh 
Tùng Dương có không ít dư luận trái 
chiều, căng thẳng, anh cũng có những 
hoạt động âm nhạc mang đậm cá tính, 
dấu ấn độc, lạ rất riêng nhưng cứ mỗi 
khi về sóng VTV, có vẻ anh luôn đằm 
lại và tiết chế bản thân khá nhiều?

VTV và Sao Mai điểm hẹn là điểm 
nhấn quan trọng trong cuộc đời của tôi, 
mở ra con đường ca hát chuyên nghiệp 
và đưa Tùng dương đến với đông đảo 
khán giả. Vì thế, tôi luôn nhắc mình phải 

Tùng Dương
KhÔnG Muốn dị BiệT 

Khi Lên hình

Từ saO mai Điểm hẹn 2004, Tùng 
dương đã có 15 cái TếT liên Tục 
“phủ sóng” Trên VTV. năm nay 
cũng Vậy, ngoài TiếT mục đậm 
màu sắc dân gian Trong Táo 
quân, lần đầu Tiên anh phối 
hợp Với dàn hợp Xướng Thể 
hiện ca khúc cách mạng bấT 
hủ cho mộT chương Trình TếT 
đặc biệT Trên VTV1.
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làm việc cùng các ban biên tập, chương 
trình với thái độ cầu thị, nghiêm túc 
nhất mỗi lần nhận lời tham gia. Tôi có 
thể khẳng định, hơn mười năm qua, số 
lần hợp tác thì vô cùng nhiều nhưng số 
lần tôi đến trễ thì cực kì hiếm. nếu có 
chăng thì cũng là lí do bất khả kháng mà 
mọi người thông cảm được cho mình 
như lịch diễn bị chồng chéo ngoài dự 
tính hay kẹt xe… Tôi không muốn Tùng 
dương trở nên quá lạ lẫm, dị biệt khi lên 
sóng truyền hình mà muốn để khán giả 
tiếp tục yêu thương như bấy lâu với hình 
ảnh chỉn chu và tập trung vào giọng hát.

nhưng như vậy, ngọn lửa sáng 
tạo luôn ngùn ngụt ở anh liệu có nhiều 
cơ hội được cháy?

Tôi là người giỏi biến hóa và không 
ngại thử sức với lời mời từ những 
chương trình có phong cách thể hiện 
khác nhau. Một nghệ sĩ thực sự có năng 
lực sẽ phải luôn biết làm mới phù hợp 
cho tác phẩm mà mình thể hiện. như 
trong Giai điệu tự hào, tôi có thể hát các 
ca khúc được nhiều thế hệ yêu thích một 
cách vẹn nguyên tinh thần nhưng vẫn  
có màu sắc riêng và cảm nhận của  
người trẻ.

Thực ra, khán giả có thể nhận thấy 
VTV đã có nhiều chương trình ca nhạc 
mang đậm dấu ấn sáng tạo như Con 

đường âm nhạc hay Điểm hẹn âm nhạc, 
gần đây là Giai điệu tự hào. con đường 
âm nhạc của riêng tôi cũng được mở 
rộng hơn từ khi tham gia những chương 
trình công phu như vậy. Đó không chỉ 
là cơ hội được làm việc, được tiếp cận 
với những nhạc sĩ, tác phẩm lớn mà bản 
thân mình cũng thay đổi tư 
duy âm nhạc. Trước có 
lúc tôi cực đoan lắm, 
khi được giao hát ca 
khúc nhạc xưa như 
Mùa thu cho em, 
tôi từng không 
chịu. Đến khi 
chinh phục được 
ca khúc này thì 
lại trở thành một 
bản nhạc được 
yêu thích nhất mà 
mỗi lần thực hiện các 
liveshow, khán giả đều 
thiết tha đề nghị hát lại. 

phải chăng anh đang tiếc nuối 
khi các chương trình ca nhạc đặc sắc 
trên đang dần ít đi trước cơn bão các 
cuộc thi ca hát theo format truyền hình 
thực tế?

dù có tiếc nuối thì chúng ta cũng 
cần đón nhận một thực tế rằng, đó là xu 
hướng giải trí của cả thế giới, Việt nam 

khó lòng đi ngược lại sức hút quá lớn 
đó. Tôi cũng từng làm giám khảo, từng 
nhập cuộc truyền hình thực tế nên càng 
hiểu thị hiếu của khán giả ngày nay 
khác nhiều so với thời điểm trước. Theo 
tôi, bên cạnh dòng chảy mạnh mẽ của 
những gì đậm chất thị trường thì vẫn 
cần các cuộc thi mang tính kinh viện, 
học thuật như Sao Mai. những nhân tố 
được đào tạo bài bản của nền âm nhạc 
nước nhà cần có một “lò luyện” như 
vậy để được thử sức và biết đâu cũng có 
ngày từ thí sinh lại trở thành giám khảo 
như Tùng dương.

Ca khúc chủ đề mà anh thể hiện 
trong bộ phim Tình khúc bạch dương 
thực sự rất cuốn hút, nồng nàn, khắc 
khoải. Với Tùng Dương, hát nhạc 
phim là một trải nghiệm như thế nào?

nhạc phim với tôi là một “góc” rất 
đẹp để khám phá, cảm nhận về thông 
điệp, ý nghĩa, để phần nào nắm bắt được 
câu chuyện cũng như nhân vật. cảm 
xúc của người thể hiện rất quan trọng vì 
nó sẽ lan tỏa nhanh chóng tới khán giả, 
đồng thời có thể lưu lại rất lâu cùng với 
hiệu ứng từ bộ phim. Trước đây tôi từng 
hát ca khúc Đường xa tuyết trắng trong 
phim Hai phía chân trời và được người 

nghe rất yêu thích. hi vọng lần 
này cũng sẽ có thêm một 

ca khúc được yêu thích 
cho phim truyền hình 

Việt và cho cá nhân 
Tùng dương. 

một nghệ 
sĩ luôn muốn 
làm mới như 
Tùng Dương 
chắc chắn không 

để khán giả phải 
chờ đợi lâu các sản 

phẩm nghệ thuật  
của anh?

Tôi sẽ ra album Rễ cây sau 
một thời gian đủ dài ấp ủ, chuẩn bị. Đây 
là dự án lớn mà tôi dành rất nhiều tâm 
huyết để thể hiện con người mới, trải 
nghiệm mới. Tôi cũng chuẩn bị cho ra 
việc ra mắt dVd Trời và đất và làm 
liveshow mới. 

Xin cảm ơn anh!
PhƯơnG huyền (Thực hiện)

Tùng Dương trong chương trình Đường chúng ta đi



Mc ngọc anh
nhất định  
phải có 
đam mê

là gương mặT mới của 
ban sản XuấT các chương 
Trình Thể Thao, ngọc 
anh đang dần khẳng 
định được mình qua lối 
dẫn mềm mại, Tươi mới. 
nhân dịp đầu Xuân, cô đã 
có những Tâm sự Về nghề 
cũng như kế hoạch của 
bản Thân Trong năm 2018.
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 hình như trước đây bạn là 
gương mặt quen thuộc của ban biên 
tập truyền hình Cáp? 

Tôi chuyển sang Ban Sản xuất các 
chương trình Thể thao từ tháng 3/2017. 
Trước đó, tôi có thời gian hơn 3 năm 
làm cho Ban Biên tập truyền hình cáp. 
Mọi thứ cũng bắt đầu từ suy nghĩ khá 
đơn giản. Sau 3 năm làm một chỗ, tôi 
muốn dịch chuyển, thử thách bản thân 
ở môi trường mới hơn và để xem liệu 
mình còn có thể làm thêm được những 
gì nữa. Việc chuyển sang Ban Thể thao 
còn là hành trình để tôi tìm lại chính 
mình: năng động và nhiệt huyết của 
ngày xưa. Đến bây giờ, mọi thứ đang 
diễn ra quá sức tưởng tượng của bản 
thân, tôi được làm rất nhiều việc trước 
kia chưa từng. 

 nhưng phụ nữ làm thể thao 
chưa bao giờ là dễ dàng…?

Vâng. Thầy cô, bạn bè biết tôi làm 
thể thao thì trêu dữ lắm. ngày đi học, 
tôi sợ nhất là môn thể dục. nhưng nói 
vậy không có nghĩa là sợ thể thao nhé, 
trận nào Đội tuyển Việt nam thi đấu 
tại sân vận động Mỹ Đình, tôi hầu như 
đều có mặt. Tôi không chỉ là người 
dẫn chương trình mà còn tham gia sản 
xuất tin bài, đó mới là điều để lại cho 
tôi nhiều kỉ niệm. nhiều vận động viên 
thể thao có hoàn cảnh khó khăn, mỗi 
người mỗi vẻ. nhìn một vận động viên 
hụt huy chương, chúng ta chỉ có cảm 
giác tiếc nuối nhưng với bản thân họ, 
đằng sau đó là câu chuyện dài lắm. Bên 
cạnh công sức, còn là hi vọng. Từ việc 
nếu có huy chương Vàng, tiền thưởng 
sẽ nhiều hơn, giúp đỡ được cho bố mẹ 
nhiều hơn, đó là ước mong chính đáng 
và cũng rất đời thường. Đôi khi, hiểu 
được sự giản dị ấy, những góc khuất ấy 
mình lại có thêm nhiều cảm xúc để làm 
việc, để hoàn thành tốt nhất công việc.

 Theo bạn, đâu là thế mạnh của 
một người phụ nữ làm thể thao?

Tôi thấy may mắn vì là phụ nữ để 
được nhìn vấn đề theo một cách mềm 
mại và đời thường. còn cảm hứng của 
tôi thì đó chính là các VĐV. Mỗi năm, 
thể thao có bao nhiêu giải đấu, mỗi tấm 
huy chương là một câu chuyện, mỗi sự 

cố gắng dù được đền đáp hay không 
cũng luôn mang lại cho tôi nhiều  
suy nghĩ.

 nhiều khán giả muốn biết, mC 
của những chương trình thể thao 
ngọc anh ngoài đời có yêu thể thao 
không? bạn yêu thích nhất môn gì?

Tôi thích xem điền kinh và bơi. hai 
bộ môn này có thời gian thi đấu ngắn, 
khoảnh khắc giữa chiến thắng - thua 
cuộc đến ngay tức thì, chính vì thế mà 
cuộc đua cũng trở nên gay cấn. Tôi 
ý thức được tập thể thao là cần thiết 
cho cuộc sống, nhưng thú thật, công 
việc ở Đài chiếm khá nhiều thời gian 
và có đặc thù riêng. 
có khi giờ mọi người 
đến phòng tập, mình 
đang miệt mài với bản 
tin. nhưng tôi cũng 
cố gắng để tập yoga - 
môn mình theo đuổi 
từ lâu, hoặc đôi khi là 
gym nữa. 

 Trải qua hơn 
bốn năm gắn bó với 
truyền hình, theo 
bạn, để dẫn chương 
trình thành công 
cần phải có tố  
chất gì?

 Với Mc nữ ở 
lĩnh vực thể thao, 
tôi thích sự duyên 
dáng của chị Quỳnh chi và kiến thức 
chuyên môn của chị Tiểu huyền. Tôi 
thích lối dẫn tự nhiên và ứng biến 
nhanh của anh Quốc Khánh nữa. Mỗi 
người sẽ có bí quyết riêng để thành 
công, nhưng theo tôi, trước hết phải 
có đam mê. nếu không có đam mê và 
thường xuyên tự tạo cảm hứng cho bản 
thân, bạn sẽ không trụ lại được ở một 
môi trường khác biệt với các công việc 
khác về giờ giấc sinh hoạt, áp lực dư 
luận, áp lực tin bài…

 Ở ban sản xuất các chương 
trình Thể thao đã có những mC nữ 
rất thành công. bạn có bao giờ bị áp 
lực trước những thành công của đồng 
nghiệp? bạn sẽ tạo ra dấu ấn riêng, 
phong cách riêng của mình là gì?

Môi trường tại Ban sản xuất các 
chương trình Thể thao thật sự rất tuyệt. 
Tất cả đều được trao cơ hội như nhau, 
nhờ đó mọi thành viên luôn giữ được 
cảm hứng nghề nghiệp. Tôi mừng cho 
thành công của đồng nghiệp và không 
thấy áp lực. Đó là những tấm gương để 
tôi nhìn vào và học hỏi. Với tôi, để xây 
dựng dấu ấn và phong cách bằng chính 
sự cố gắng và cầu thị. Đó là những từ 
tôi luôn tâm niệm khi làm bất cứ công 
việc nào, dù là nhỏ nhất.

 Cảm xúc của bạn khi dẫn 
chương trình gala vinh danh đội 
tuyển tại sân vận động mỹ Đình? nó 
khác gì so với những chương trình 

thể thao mà bạn  
đã dẫn?

Với tôi, ngày hôm 
đó thật dài. Tôi kết 
thúc ngày làm việc 
hôm trước vào khoảng 
23h đêm. Sáng hôm 
sau tham gia khoảng 
5 tiếng bình luận rồi 
chạy vội ra sân Mỹ 
Đình. hôm đó mưa, 
lạnh. Tôi dẫn mà chỉ 
lo các cầu thủ đến 
muộn vì tắc đường hay 
vì mệt mà không lên 
được sân khấu. Kịch 
bản thay đổi liên tục. 
Khi các em bước lên, 
tôi mới thở phào. các 

em hỏi tôi: “chị có lạnh không?”. Lúc 
đó tôi đang lạnh run, thấy được quan 
tâm thì vô cùng xúc động. Sau khi 
chương trình kết thúc, anh chị em trong 
Ban có mặt, người đưa áo, người đưa 
khăn, bánh và nước. Với tôi, đó chỉ là 
công việc. niềm vui là có, phấn khởi 
là có nhưng cảm xúc của những người 
xung quanh mới là điều tạo nên sự 
khác biệt mà tôi may mắn được nhận. 
Sự kiện ấy cũng là ngày tôi cảm nhận 
được khả năng đáng kinh ngạc của các 
thành viên trong Ban. Trời mưa gió rét, 
ai cũng mệt vì những ngày dài làm sự 
kiện nhưng tất cả đều nỗ lực và hoàn 
thành tốt.

 Cảm ơn bạn!
Văn hƯơnG (Thực hiện)

hình như trước đây bạn là gương mặt quen thuộc 
của ban biên tập truyền hình Cáp? 
Tôi c



sớm nở nhanh Tàn
Bộ phim truyền hình Vườn sao băng 

do nhà sản xuất nổi tiếng Sài Trí Bình 
thực hiện đang ghi hình phiên bản mới ở 
Thượng hải. ngôi sao mới Thẩm nguyệt 
của phim Gửi thời thanh xuân tươi đẹp 
của chúng ta được tin tưởng giao vai 
chính giữa rất nhiều bạn diễn nam trẻ 
đẹp và mới toanh với khán giả. Đây là 
điều trùng hợp với phiên bản năm 2001 
cũng gây chú ý khi chọn nghệ sĩ mới Từ 
hy Viên cùng các thành viên nhóm nhạc 
F4 rất mới với công chúng. Liệu lần này 
công thức tạo sao của bà bầu Sài Trí Bình 
có tiếp tục thành công?

Tuy chưa biết hiệu quả của dự án này 
như thế nào nhưng động thái của nhà sản 
xuất nổi tiếng đã gợi nhớ cho khán giả về 
thời điểm cực thịnh của phim thần tượng 
Đài Loan khoảng đầu những năm 2000. 
Lúc đó, chỉ trong một thời gian ngắn, Đài 
Loan liên tiếp cho ra mắt những bộ phim 
khuynh đảo giới trẻ châu Á như: Hoàng 
tử ếch, Định mệnh anh yêu em, Nụ hôn 
định mệnh, Có lẽ anh không yêu em, 
Bong bóng mùa hè..., tạo nên một thế hệ 
thần tượng tiêu biểu của dòng phim này 
như: Trần Kiều ân, Lâm y Thần, Trịnh 
nguyên Sướng, Từ hy Viên, Từ nhược 
Tuyên, Trần y hàm, hạ Quân Tường, 
châu du dân, Trần di dung, hoắc Kiến 
hoa… Ở giai đoạn cực thịnh, các bộ 
phim truyền hình thần tượng Đài Loan 
thu hút khán giả vì cốt truyện trẻ trung, 
hài hước, cùng với dàn diễn viên tươi 
trẻ, diễn xuất tự nhiên. Làn sóng này đã 
ảnh hưởng không nhỏ đến các nước láng 

giềng. Tuy nhiên, sau mười năm, phim 
truyền hình thần tượng Đài Loan bắt đầu 
có dấu hiệu hạ nhiệt. người ta cho rằng, 
nguyên nhân chủ yếu là sự thiếu hụt diễn 
viên khi mà dàn sao hạng a lần lượt tìm 
cơ hội mới ở đại lục. Ban đầu chỉ là vài 
nghệ sĩ bứt phá khỏi nơi đất chật người 
đông. dù giai đoạn đầu nghệ sĩ Đài Loan 
cũng khá chật vật khi khởi nghiệp tại 
Trung Quốc đại lục nhưng thị trường 
rộng lớn này cho họ nhiều cơ hội thử 
thách diễn xuất với các vai đa dạng hơn. 
Việc dàn diễn viên hạng a dần dần biến 
mất, cộng thêm phương thức sản xuất 
phim không nhiều thay đổi, kịch bản rơi 
vào lối mòn, bối cảnh hạn chế… nên 
dần dần phim thần tượng Đài Loan rập 
khuôn theo các bộ phim đã thành công, 
tạo thành khoảng trống không thể bù đắp 
được. Sự thụt lùi này kéo theo cả các bộ 
phận khác như đạo diễn, sản xuất… cũng 
sang Đại lục để phát triển sự nghiệp. 
Vùng đất rộng lớn này giúp họ thỏa sức 
sáng tạo. chẳng hạn đạo diễn Lưu Tuấn 
Kiệt từng tạo nên thành công của Hoàng 

tử ếch đã nhận được lời mời nồng nhiệt 
của các nhà đầu tư phim ở Đại lục cho 
những dự án phim mới. Và ông đã rất 
thành công khi thổi làn gió mới vào các 
bộ phim ngôn tình: Sam Sam đến rồi, 
Bên nhau trọn đời… để chúng trở thành 
hiện tượng của phim truyền hình Trung 
Quốc năm 2013 - 2014.

khoáC áo mới  
Cho phim Thần Tượng 

Đầu năm 2018, diễn viên Lâm Tâm 
như và Trần y hàm bất ngờ mang đến 
hai bộ phim Chàng trai của tôi, Hạnh 
phúc gần bên. Tuy phim phát sóng trên 
trang phim trực tuyến nhưng cũng giúp 
khán giả có cái nhìn khác hơn về phim 
thần tượng Đài Loan giai đoạn mới. các 
bộ phim có độ dài dưới 25 tập với nội 
dung về tình yêu, cuộc sống của giới trẻ. 

Lâm Tâm như vốn có kinh nghiệm 
sản xuất khá nhiều phim truyền hình ăn 
khách thời gian gần đây như: Khuynh thế 
hoàng phi, Tỉ tỉ tiến lên, Tú lệ giang sơn, 
Mẹ tôi, 16 mùa hạ… nên khi cô đầu tư 

Tìm lại chỗ đứng 
Trong Lòng KHán gIả

các nhà làm phim đài loan 
(Trung quốc) đang nỗ lực Tìm 
hướng đi mới để Tìm lại chỗ 
đứng Trong lòng khán giả như 
họ đã Từng Tạo nên con sóng 
mạnh mẽ Trên màn ảnh nhỏ 
châu á hơn mười năm Trước. 

Phim chàng trai của tôi
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phim Chàng trai của tôi đã nhận được 
nhiều sự quan tâm của công chúng. Thời 
gian này, nữ diễn viên tập trung chăm 
con gái mới sinh nên cô quyết định đóng 
phim ở gần nhà để chu toàn cả sự nghiệp 
lẫn gia đình. Tuy đã ngoài 40 tuổi nhưng 
Lâm Tâm như vẫn tự tin đóng cặp với 
bạn diễn nhỏ hơn 16 tuổi. Sau một số rắc 
rối phải ngưng chiếu, phim đã trở lại với 
khán giả vào tháng 2/2018 và nhận được 
phản hồi tích cực. Trong khi đó, Trần y 
hàm lần đầu đảm nhiệm vai trò đạo diễn 
cho phim Hạnh phúc gần bên đã gây bất 
ngờ cho khán giả. cô vốn nổi tiếng khi 
tham gia diễn xuất trong các bộ phim 
nói về hạnh phúc của phụ nữ đô thị hiện 
đại ở tầm tuổi trên dưới 30 nên lần này 

cũng thử sức ở vai trò mới bằng một câu 
chuyện mang đậm màu sắc tươi trẻ, hài 
hước pha lẫn thần thoại. 

nhiều người cho rằng, phim ngôn 
tình Trung Quốc và phim thần tượng 
Đài Loan đều hướng đến đối tượng khán 
giả trẻ nên dễ bị nhầm lẫn. Tuy vậy, 
phim thần tượng Đài Loan có những 
điểm khác biệt như các chi tiết hài hước, 
cường điệu, tư tưởng phóng khoáng hơn 
và diễn xuất rất tự nhiên nên mang lại 
cảm giác dễ chịu, gần gũi. Thời gian gần 
đây, phim ngôn tình của Trung Quốc bắt 
đầu có dấu hiệu đi xuống về chất lượng 
vì sản xuất quá ồ ạt. các diễn viên hàng 
đầu nhận quá nhiều vai nên không có 
thời gian đầu tư cho phim, đôi khi phải 
nhờ người đóng thế lộ liễu khiến khán 
giả phản đối như: angelababy, Trịnh 
Sảng, dương dương, Trần học Đông… 
Bên cạnh đó, các nghệ sĩ mới lại gây 
thất vọng bởi biểu cảm cứng đờ trong 
từng khuôn hình. do vậy, những câu 
chuyện nhẹ nhàng, gần gũi đời thường 
như Chàng trai của tôi, Hạnh phúc gần 
bên đang được đánh giá cao. hai bộ 
phim được đánh giá là điểm giao thoa 
giữa phim ngôn tình Trung Quốc nhưng 
vẫn giữ được phong vị phim thần tượng 
Đài Loan. Tuy đây chỉ mới là điểm khởi 
đầu cho những nỗ lực của hai người đẹp 
nhưng cũng là tín hiệu vui cho các khán 
giả vốn yêu thích dòng phim này và góp 
phần phong phú hơn cho thị trường đa 
dạng của phim truyền hình. 

G. TRúc 

Phim hạnh phúc gần bên

Phim Vườn sao băng
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VT
VPhía Sau

màn hình

lấy nhà Tù làm bối Cảnh
Let’s Live a Good Life (hãy sống 

lương thiện), chương trình truyền hình 
thực tế về đề tài tội phạm đầu tiên của 
hàn Quốc, đang vấp phải nhiều chỉ trích 
khi lấy toà án và nhà tù làm bối cảnh để 
ghi hình. “nhà tù không phải là bối cảnh 
thích hợp để quay chương trình thực tế. 
nếu chương trình cho thấy đây là một 
nơi đáng sống thì vô cùng nguy hiểm mà 
ngược lại thì cũng là điều không nên. 
Đây không phải là vấn đề nên khai thác 

vì không mang lại điều gì tích cực cho 
đất nước và cộng đồng” - một nhà văn 
hoá hàn Quốc bày tỏ quan điểm. Một 
số khán giả cũng cho rằng, trẻ em có lẽ 
là những người bị ảnh hưởng mạnh nhất 
khi xem chương trình này. Với nhận thức 
non nớt, các bé sẽ nghĩ rằng cuộc sống 
trong tù có vẻ… vui”. 

Let’s Live a Good Life do yG 
Entertainment đầu tư sản xuất, với sự 
góp mặt của đạo diễn được yêu thích 
Kim Jong Min. Đích thân đạo diễn Kim 
Jong Min và ca sĩ don Spike, thành viên 

của nhóm nhạc WinnER là nhân vật 
trải nghiệm. họ sẽ trải nghiệm tất cả các 
quá trình, từ tạm giam, xét xử và cuộc 
sống trong tù. Để trấn an khán giả, đại 
diện nhà sản xuất cho biết, mục tiêu của 
chương trình là tôn vinh những người 
làm việc trong trại giam, đồng thời kêu 
gọi mọi người thượng tôn pháp luật. Tuy 
nhiên, các nhà phê bình văn hoá lại tỏ 
ra nghi ngờ điều này. Theo lập luận của 
họ, nếu xem phim truyền hình, khán giả 
hiểu rằng đấy chỉ là hư cấu thì truyền 
hình thực tế lại không như vậy. những 
chương trình thực tế thường không có 
kịch bản sẵn, nội dung mang chất liệu 
thực tế nên luôn mang lại cảm giác chân 
thật cho người xem. Khán giả tin rằng, 
những gì họ nhìn thấy là thật, vì vậy, 
tác động của một chương trình truyền 
hình thực tế đối với người xem, đặc 
biệt với trẻ em là rất lớn. Không như 
mục đích mà nhà sản xuất muốn truyền 

giới hạn của 
Sự SÁnG Tạo

Cặp vợ chồng nổi tiếng Jang Shin 
Young và Kang Kyung Joon trong 
chương trình Same Bed: Different 

Dream 2: You Are My Destiny

cùng Với âm nhạc Và phim ảnh, chương Trình Truyền hình 
Thực Tế cũng là Thế mạnh của hàn quốc. mức độ phủ sóng của 
các chương Trình này lan rộng khắp châu á, Thậm chí nhiều 
quốc gia còn mua bản quyền Về làm lại. người hàn có sức 
sáng Tạo Vô hạn, họ có Thể nghĩ ra rấT nhiều chủ đề khác 
nhau, phù hợp Với mọi đối Tượng khán giả. cũng Vì liên Tục 
phải Tạo ra những formaT mới nên nhiều chương Trình khi 
lên sóng đã Vấp phải sự chỉ Trích mạnh mẽ của người Xem Vì 
mang lại những hiệu ứng Tiêu cực. 
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tải, chương trình có thể khiến cho khán 
giả trẻ hiểu sai rằng, nhà tù là nơi đáng 
sống. Điều đó sẽ khiến chúng trở nên coi 
thường pháp luật. 

yoon Suk Jin, Giáo sư văn học 
trường Đại học Quốc gia chungnam 
cũng cho rằng, nhà tù không phải là nơi 
thích hợp để thực hiện một chương trình 
truyền hình thực tế. “nếu quá tập trung 
vào yếu tố giáo dục thay vì giải trí thì 
chương trình sẽ bị cáo buộc là coi khán 
giả là những tội phạm tiềm năng cần 
được giáo dục. còn nếu khai thác câu 
chuyện của các tù nhân thì cũng không 
tránh khỏi bị chỉ trích vì xem tù nhân 
như động vật trong sở thú để mọi người 
chiêm ngưỡng”. 

phơi bày CuộC sống xa hoa 
Của người nổi Tiếng

các chương trình truyền hình thực tế 
phơi bày lối sống xa hoa của người nổi 
tiếng cũng không gây được ấn tượng tốt 
với khán giả. The Stranger (người lạ), 
chương trình truyền hình thực tế của Đài 
JTBc phát sóng vào chủ nhật hàng tuần, 
cố gắng khắc họa những khó khăn mà 
người hàn Quốc gặp phải khi sống tại 
nước ngoài. Ba nhân vật được chương 
trình nhắc tới là cầu thủ bòng chày choo 
Shin - Soo, nữ diễn viên Seo Min - Jung 
và nghệ sĩ dương cầm Sunwoo ye - 
Kwon. Tuy nhiên, hiệu ứng lại hoàn toàn 
ngược lại, khán giả không cảm nhận 

được sự cô đơn, lạc lõng, những vất vả 
mà người nổi tiếng phải đối mặt khi thấy 
choo Shin - Soo và gia đình sống trong 
một biệt thự lộng lẫy ở Texas với mức 
lương lên tới gần 20 triệu đô một năm. 
Seo Min- Jung thì đang tận hưởng kì 
nghỉ cùng gia đình tại hamptons 
- một trong những khu nghỉ 
dưỡng xa hoa nhất thế 
giới. “nếu muốn cho 
người xem hiểu 
rằng, cuộc sống 
ở nước ngoài 
không phải là 
thiên đường thì 
hãy cho họ thấy 
cuộc sống của 
các sinh viên và 
người lao động - 
những người đang 
phải vật lộn với tiền 
thuê nhà, phí bảo hiểm y 
tế và chính sách nhập cư”. 
Park Jung- oh một nhân 
viên văn phòng đang làm 
việc tại new york bày tỏ quan điểm.

chương trình thực tế của Đài SBS: 
Same Bed: Different Dream 2: You 
Are My Destiny (Đồng sàng dị mộng) 
lại bị khán giả phản đối dữ dội khi đề 
cập đến chuyện mua nhà của người nổi 
tiếng. cặp vợ chồng ngôi sao Jang Shin 
- young và Kang Kyung - Joon đang 

cảm thấy buồn vì có đến 1 tỉ won (gần 
20 tỉ tiền Việt) nhưng vẫn không đủ để 
mua ngôi nhà mà họ mong muốn. Trong 
chương trình Happy Unmarried Girls 
(hạnh phúc của những cô nàng độc 
thân) của MBn, nữ diễn viên Lee Tae 

im cũng đang tìm kiếm một 
ngôi nhà mới. ngôi sao 

31 tuổi này mong 
muốn có được một 

ngôi nhà nhìn ra 
sông hàn. Tuy 
nhiên, ngôi nhà 
mơ ước của cô 
có giá lên tới 3 
tỉ won. nữ diễn 

viên cho biết, cô 
đã buồn đến rơi 

nước mắt vì không 
thể sở hữu được căn 

nhà đó. 
nhà phê bình văn hoá 

Jun duk huyn cho rằng, 
những chương trình thực tế như thế này 
chỉ khiến người xem cảm thấy mình 
nghèo nàn, thiếu thốn. Khán giả bình 
thường không thể đồng cảm được với 
những lo lắng đầy xa hoa của người nổi 
tiếng, ngược lại họ còn cảm thấy xót xa 
cho bản thân”. 

Bảo anh (Theo Koreatimes) 

Let’s Live a Good Life gặp nhiều chỉ trích vì lấy nhà tù làm bối cảnh cho truyền hình thực tế

Nữ diễn viên Lee Tae Im trong 
Happy Unmarried Girls



72



73



74

Xem gì?
 

Thứ năm - 01/03

02:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 14
03:10  Phim Vn: Đánh tráo số phận - Tập 13
07:30  Ký sự
08:00   câu chuyện văn hóa: công tác tổ chức 

và quản lý lễ hội
09:15  Tiếng nói phụ nữ
09:30  nông thôn mới
10:25  Thanh âm cuộc sống: Mùa xuân gọi
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 15
15:30  ấn tượng thể thao 7 ngày
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Vì an ninh tổ quốc
20:45  Phim Vn: Tình khúc bạch dương - Tập 8
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Phim tài liệu
23:30  Thế giới 24h chuyển động

 Thứ sáu - 02/03

01:10  dân tộc và phát triển
02:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 15
03:10  Phim Vn: Tình khúc bạch dương - Tập 8 
07:30  Phim tài liệu
08:00  Giai điệu kết nối
09:15  Phát huy vai trò của mặt trận
09:30  dân tộc và phát triển
10:25  Văn học nghệ thuật: Sắc xuân ở lục yên
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 16
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Quốc gia khởi nghiệp
20:45  Phim Vn: Tình khúc bạch dương - Tập 9
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  câu chuyện văn hóa
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ bảy - 03/03

01:10  Quốc gia khởi nghiệp
02:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 16
03:10  Phim Vn: Tình khúc bạch dương - Tập 9
07:30  Văn học nghệ thuật
08:00   Môi trường: Xử lý tái chế rác thải sinh 

hoạt 
09:15  Sự kiện và bình luận
10:30  Giai điệu kết nối
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 17
15:00  Văn hoá cand
15:30  Quốc gia khởi nghiệp

17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  như chưa hề có cuộc chia ly... 
21:30  an sinh cuộc sống
22:45  VTV kết nối
23:00  Văn học nghệ thuật: Sắc xuân ở Lục yên
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

chủ nhậT - 04/03

01:10   Môi trường: Xử lý tái chế rác thải sinh 
hoạt 

02:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 17
03:10  âm nhạc và cuộc sống
07:30  chuyện xưa tích cũ
08:00  90 phút để hiểu
09:30  Toàn cảnh thế giới
11:15  chuyển động 24h
12:35  ấn tượng thể thao 7 ngày
13:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 18
15:00  Văn hoá cand
15:30  doanh nhân và hội nhập
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Truyền hình quân đội
21:30   nhà hát truyền hình: Thoi vàng nhân 

duyên
22:45  cảm ơn cuộc đời
23:00  dân ca nhạc cổ
23:30 Thế giới 24h chuyển động

Thứ hai - 5/3

01:10  chìa khoá thành công
02:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 18
03:10  Không gian văn hóa nghệ thuật
07:30  nẻo về nguồn cội
08:00  chìa khoá thành công
09:15  chuyện nhà nông với nông nghiệp
09:30  Môi trường
10:25  Toàn cảnh thế giới
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 19
15:30  Phim tài liệu
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Quốc hội với cử tri
20:45  Phim Vn: Đánh tráo số phận - Tập 17
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Thế giới góc nhìn
23:30  Thế giới 24h chuyển động

Thứ ba - 6/3

01:10  Không gian văn hóa nghệ thuật
02:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 19
03:10  Phim Vn: Đánh tráo số phận - Tập 17

07:30  Phim tài liệu
08:00  Không gian văn hóa nghệ thuật
09:15  cải cách hành chính
09:30  Quốc hội với cử tri
10:25  Sự kiện và bình luận
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - 20
15:30  Phim tài liệu
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Đảng trong cuộc sống hôm nay
20:45  Phim Vn: Đánh tráo số phận - Tập 18
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ Tư - 7/3

01:10  Phim tài liệu 
02:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 20
03:10  Phim Vn: Đánh tráo số phận - Tập 18
08:00  Phim tài liệu 
09:15  Lao động và công đoàn
09:30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
10:25  Thế giới góc nhìn
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 21
 17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Phim tài liệu
20:45  Phim Vn: Đánh tráo số phận - Tập 19
22:05  hào khí ngàn năm
22:10 Vấn đề hôm nay
22:45  Việc tử tế
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ năm - 8/3

01:10  Phim tài liệu 
02:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 21
03:10  Phim Vn: Đánh tráo số phận - Tập 19
07:30  Ký sự
08:00  câu chuyện văn hóa:
09:15  Tiếng nói phụ nữ
09:30  nông thôn mới
10:25  Thanh âm cuộc sống: Mùa xuân gọi
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 22
15:30  ấn tượng thể thao 7 ngày
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Vì an ninh tổ quốc
20:45  Phim Vn: Tình khúc bạch dương - 
 Tập 10
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động 
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Một số chương trình có thể thay đổi vào giờ chót. Kính mong bạn đọc thông cảm! Tất cả có tại www.vtvgo.vn

Thứ sáu - 9/3

01:10  dân tộc và phát triển
02:10   Phim TQ:  

Tình yêu đong đầy - Tập 22
03:10  Phim Vn: Tình khúc bạch dương - 
 Tập 10 
07:30  Phim tài liệu
08:00  Giai điệu kết nối
09:15  Phát huy vai trò của mặt trận
09:30  dân tộc và phát triển
10:25  Văn học nghệ thuật: Sắc xuân ở lục yên
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 23
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Quốc gia khởi nghiệp
20:45  Phim Vn: Tình khúc bạch dương - 
 Tập 11
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  câu chuyện văn hóa
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ bảy - 10/03

01:10  Quốc gia khởi nghiệp
02:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 23
03:10  Phim Vn: Tình khúc bạch dương - 
 Tập 11
07:30  Văn học nghệ thuật
08:00  Môi trường
08:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
09:15  Sự kiện và bình luận
10:30  Giai điệu kết nối
11:15  chuyển động 24h
12:35  nông thôn mới
13:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 24
15:00  Văn hoá cand
15:30  Quốc gia khởi nghiệp
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
21:10  Tác phẩm mới
21:30  an sinh cuộc sống
22:45  VTV kết nối
23:00  Văn học nghệ thuật
23:30  Thế giới 24h chuyển động

chủ nhậT - 11/03

01:10   Môi trường: Xử lý tái chế rác thải sinh 
hoạt 

02:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 24
03:10  âm nhạc và cuộc sống
07:00  Báo chí toàn cảnh
07:30  chuyện xưa tích cũ
08:00  90 phút để hiểu

09:30  Toàn cảnh thế giới
10:00  chìa khoá thành công
10:45  Vì cộng đồng
11:15  chuyển động 24h
12:35  ấn tượng thể thao 7 ngày
13:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 25
15:00  Văn hoá QĐnd
15:30  doanh nhân và hội nhập
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Truyền hình quân đội
20:45  Lục lạc vàng
21:30  nhà hát truyền hình
22:45  cảm ơn cuộc đời
23:00  dân ca nhạc cổ
23:30  Thế giới 24h chuyển động

Thứ hai - 12/3

01:10  chìa khoá thành công
02:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 25
03:10  Không gian văn hóa nghệ thuật
07:30  nẻo về nguồn cội
08:00  chìa khoá thành công
09:15  chuyện nhà nông với nông nghiệp
09:30 Môi trường
10:25  Toàn cảnh thế giới
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 26
15:30  Phim tài liệu
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Quốc hội với cử tri
20:45  Phim Vn: Đánh tráo số phận - Tập 23
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Thế giới góc nhìn
23:30  Thế giới 24h chuyển động

Thứ ba - 13/3

01:10  Không gian văn hóa nghệ thuật
02:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 26
03:10  Phim Vn: Đánh tráo số phận - Tập 20
08:00  Không gian văn hóa nghệ thuật
09:15  cải cách hành chính
09:30 Quốc hội với cử tri
10:25  Sự kiện và bình luận
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - 27
15:30  Phim tài liệu
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Đảng trong cuộc sống hôm nay
20:45  Phim Vn: Đánh tráo số phận - Tập 24
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay

23:30  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ Tư - 14/3

02:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 27
03:10  Phim Vn: Đánh tráo số phận - Tập 21
09:15  Lao động và công đoàn
09:30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
10:25  Thế giới góc nhìn
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 28
15:30  Phim tài liệu
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:45  Phim Vn: Đánh tráo số phận - Tập 25
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Việc tử tế
23:30  Thế giới 24h chuyển động

Thứ năm - 15/3

01:10  Phim tài liệu 
02:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 28
03:10  Phim Vn: Đánh tráo số phận - Tập 22
07:30  Ký sự
08:00  câu chuyện văn hóa:
10:25  Thanh âm cuộc sống: Mùa xuân gọi
11:15  chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Tình yêu đong đầy - Tập 29
15:30  ấn tượng thể thao 7 ngày
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Vì an ninh tổ quốc
20:45  Phim Vn: Tình khúc bạch dương - 
 Tập 12
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
 23:30  Thế giới 24h chuyển động
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Xem gì?
 

Thứ năm - 01/03

06:30  nhà nông vui vẻ
10:25   Bạn của nhà nông: Quy chuẩn về 

giống cây ăn quả
10:50  Khám phá
11:30  Phim TQ: Tình yêu rắc rối - 
 Tập 24
13:00  Visa toàn cầu - Số 9/18
15:00   Phóng sự: cõi thiêng nơi 9 bản 10 

mường
17:00  Bạn của nhà nông 
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Võ Thập nương - 
 Tập 16
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - 
 Tập 53
20:35  chất lượng cuộc sống
22:35   Phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 

Tập 155

Thứ sáu - 02/03

06:45  Kinh doanh, dễ hay khó ?
07:10   hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách: 

Kết hợp Đông tây y trong điều trị 
huyết áp cao

09:00   Tạp chí xã hội: Một người yêu 
 hà nội
10:25  Bạn của nhà nông 
10:50  Việt nam - đất nước - con người 
11:30  Phim TQ: Tình yêu rắc rối - 
 Tập 25
13:00  Sắc màu các dân tộc
15:00   Phóng sự: Làng thái cổ nơi thượng 

nguồn sông hiếu
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Võ Thập nương - 
 Tập 17
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - 
 Tập 54
20:35   hãy chia sẻ cùng chúng tôi: huyết 

áp thấp - nguy hiểm hơn cao huyết 
áp

21:05  Đi đâu ? ăn gì ?
21:30  chân trời khoa học
22:35   Phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 

Tập 156 

Thứ bảy - 03/03

06:45   hãy chia sẻ cùng chúng tôi: huyết 
áp thấp - nguy hiểm hơn cao huyết 
áp

07:10  hành trình khám phá
09:00  Kinh doanh và pháp luật
10:50  an sinh xã hội
11:30  Phim TQ: Tình yêu rắc rối - 
 Tập 26
13:00   Kiến thức cộng đồng: Giữ lửa 

nghề truyền thống 
15:00   Phóng sự: Khám phá đảo hòn 

nghệ
17:15  Sáng kiến - giải pháp
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00   Phim TQ: Võ Thập nương - 
 Tập 18
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - 
 Tập 55
21:05  Khám phá
21:30  Phát triển bền vững
22:35   Phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 

Tập 157 

chủ nhậT - 04/03

06:15  Sáng kiến - giải pháp
07:10  Việt nam - đất nước - con người 
09:00   cùng bạn chữa bệnh: Vai trò của 

vitamin E đối với sức khỏe sinh 
sản

10:50  Quý hơn vàng
11:30  Phim TQ: Tình yêu rắc rối - 
 Tập 27
13:00  Pháp luật và cuộc sống
15:00   Phóng sự: nghê - bộ sưu tập linh 

vật Việt
17:00  người nông dân hiện đại 
17:45  Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Võ Thập nương - 
 Tập 19
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - 
 Tập 56
20:35  người phụ nữ hạnh phúc
21:05  Vào bếp khó gì
21:30  Sống như những đóa hoa
22:35   Phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 

Tập 158

Thứ hai - 05/03

06:00  người nông dân hiện đại 
06:45  Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
08:30  Kinh doanh và pháp luật
09:00  Trái tim cho em 
10:25  Bạn của nhà nông 
11:30  Phim TQ: Tình yêu rắc rối -
 Tập 28
12:45 nhà nông vui vẻ
13:00  Sắc màu không gian
15:00  Phóng sự: người níu giữ thời gian
16:15  Visa toàn cầu
16:45  Phát triển bền vững
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Kỹ năng tham gia giao thông
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Võ Thập nương - 
 Tập 20
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - 
 Tập 57
20:35  Sống khỏe mỗi ngày 
21:05  nhật Bản ngày nay - Tập 252

22:35   Phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 
Tập 159 

Thứ ba - 06/03

06:00  Bạn của nhà nông 
06:45  Sống khỏe mỗi ngày 
07:10  Phát triển bền vững
08:30  KhGd quốc phòng
09:00  hành trình khám phá
10:25  Bạn của nhà nông 
10:50   hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách: 

Kết hợp Đông tây y trong điều trị 
huyết áp cao

11:30  Phim TQ: Tình yêu rắc rối - 
 Tập 29
13:00  an ninh và cuộc sống
15:00   Phóng sự: Mùa ong trên cao 

nguyên đá
16:15  Sắc màu các dân tộc
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  cùng bạn chữa bệnh
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Võ Thập nương - 
 Tập 21
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - 
 Tập 58
20:35  Khỏe thật đơn giản
21:05   Phụ nữ là để yêu thương: những 

phút xao lòng
22:35   Phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 

Tập 160 

Thứ Tư - 07/03

06:00  Bạn của nhà nông 
06:45  Khỏe thật đơn giản
 08:30  ViSa toàn cầu
09:00  Kỹ năng tham gia giao thông
10:25  Bạn của nhà nông 
10:50  Phát triển bền vững
11:30  Phim TQ: Tình yêu rắc rối - 
 Tập 30
12:45  nhà nông vui vẻ
12:55  chuyến xe buýt kỳ thú 
15:00  Phóng sự: hồi sinh từ đất chết
16:45  Việt nam - đất nước - con người 
17:00  Bạn của nhà nông 
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Võ Thập nương - 
 Tập 22
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - 
 Tập 59
20:35 Bốn mùa yêu thương
21:05  Vì sức khỏe người Việt
22:35   Phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 

Tập 161 

Thứ năm - 08/03

06:00  Bạn của nhà nông 
06:45  Bốn mùa yêu thương
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08:30  Sắc màu các dân tộc
09:00  cùng bạn chữa bệnh
10:25  Bạn của nhà nông 
11:30  Phim TQ: Tình yêu rắc rối - 
 Tập 31
13:00  ViSa toàn cầu
15:00   Phóng sự: những người thổi hồn 

cho đá
16:15  an ninh và cuộc sống
16:45  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
17:00  Bạn của nhà nông 
 18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Võ Thập nương - 
 Tập 23
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - 
 Tập 60
20:35  chất lượng cuộc sống
21:20  những mảnh ghép của cuộc sống
22:35   Phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 

Tập 162 

Thứ sáu - 09/03

06:00  Bạn của nhà nông 
06:45 ngôi nhà giới tính
07:10  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
09:00  Tạp chí xã hội
10:25  Bạn của nhà nông 
10:50  Việt nam - đất nước - con người 
11:30  Phim TQ: Tình yêu rắc rối - 
 Tập 32
12:45 nhà nông vui vẻ
13:00  Sắc màu các dân tộc
15:00  Phóng sự: Lời đàn K”ni
16:15 KhGd quốc phòng
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  cùng bạn chữa bệnh
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Võ Thập nương - 
 Tập 24
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - 
 Tập 61
20:35  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
21:05  Đi đâu ? ăn gì ?
22:35   Phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 

Tập 163 

Thứ bảy - 10/03

06:00  Bạn của nhà nông 
06:45  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
07:10  hành trình khám phá
08:30 an ninh và cuộc sống
09:00  Kinh doanh và pháp luật
10:30  an sinh xã hội
11:10  Tôi là người đồng hành
11:30   Phim TQ:  

Tình yêu rắc rối - Tập 33
13:00   Kiến thức cộng đồng: hiệu quả từ 

một mô hình trình diễn
 16:45  chân trời khoa học

 18:30  chuyển động 24 giờ
19:00 Phim TQ: Võ Thập nương - 
 Tập 25
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - 
 Tập 62
 21:30   Khám phá: cầu Trần Thị Lý - Đà 

nẵng -Tập 1
22:35   Phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 

Tập 164 

chủ nhậT - 11/03

06:45  Sống khỏe mỗi ngày 
07:10  Việt nam - đất nước - con người 
08:30  Đi tìm đồng đội
09:00  cùng bạn chữa bệnh
10:20  Quý hơn vàng
11:10  Tôi là người đồng hành
11:30  Phim TQ: Tình yêu rắc rối - 
 Tập 34
13:00  Pháp luật và cuộc sống
 17:00  người nông dân hiện đại 
17:30  Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Võ Thập nương - 
 Tập 26
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - 
 Tập 63
21:30  Sống như những đóa hoa
22:35   Phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 

Tập 165

Thứ hai - 12/03

06:45  Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
08:30  Kinh doanh và pháp luật
10:25  Bạn của nhà nông 
11:30 Phim TQ: Tình yêu rắc rối - tập 35
12:45  nhà nông vui vẻ
13:00  360 độ nhật bản
15:00  Phóng sự 
16:15  Visa toàn cầu
17:00  Bạn của nhà nông 
17:30  nhà nông vui vẻ
18:00  Kỹ năng tham gia giao thông
18:30 chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Võ Thập nương - 
 Tập 27
20:35  Sống khỏe mỗi ngày 
21:05  nhật Bản ngày nay
22:35   Phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 

Tập 166 

Thứ ba - 13/03

06:45  Sống khỏe mỗi ngày 
08:30 KhGd quốc phòng
10:25  Bạn của nhà nông
11:30  Phim TQ: Tình yêu rắc rối - tập 36
12:45  nhà nông vui vẻ
13:00 an ninh và cuộc sống
15:00  Phóng sự 

16:15  Sắc màu các dân tộc
17:30  nhà nông vui vẻ
18:00  cùng bạn chữa bệnh
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Võ Thập nương - Tập 
28
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - 
 Tập 64
20:35 Khỏe thật đơn giản
21:05   Phụ nữ là để yêu thương: Phụ nữ 

làm khoa học
21:45  Việt nam - đất nước - con người 
22:35   Phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 

Tập 167 

Thứ Tư - 14/03

06:45  Khỏe thật đơn giản
08:00  Sống như những đóa hoa
10:25  Bạn của nhà nông 
11:30  Phim TQ: Tình yêu rắc rối - tập 37
15:00  Phóng sự 
16:15  Sắc màu không gian
17:00  Bạn của nhà nông 
 18:00  Tạp chí xã hội
18:30 chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Võ Thập nương - 
 Tập 29
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - 
 Tập 65
20:35  Bốn mùa yêu thương
21:05  Vì sức khỏe người Việt
21:30  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
22:35   Phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 

Tập 168 

Thứ năm - 15/03

06:45 Bốn mùa yêu thương
08:00   Phụ nữ là để yêu thương: Phụ nữ 

làm khoa học
08:30  Sắc màu các dân tộc
10:25  Bạn của nhà nông 
11:30  Phim TQ: Tình yêu rắc rối - tập 38
12:45  nhà nông vui vẻ
13:00  Visa toàn cầu
15:00  Phóng sự 
16:15  an ninh và cuộc sống
18:00  Pháp luật và cuộc sống
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Võ Thập nương - 
 Tập 30
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - 
 Tập 66
20:35  chất lượng cuộc sống
 21:45  hành trình khám phá
22:35   Phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 

Tập 169

77
Một số chương trình có thể thay đổi vào giờ chót. Kính mong bạn đọc thông cảm! Tất cả có tại www.vtvgo.vn

http://www.vtvgo.vn/


787878

Xem gì?
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Thứ năm - 01/03

00:20    Phim truyện: Đôi cánh tình yêu 
- Tập 14

01:20  Lựa chọn của trái tim
03:00   Phim hQ: Vị sếp khó tính - 

Tập 23, 24
06:00  nhịp đập 360° thể thao
07:00  cà phê sáng
08:00  Xả xì chét: Kén rể_hài tết
08:10   Không gian xanh: Kiến trúc sư 

Trần Đức Lộc - Đến lớp cùng 
thiên nhiên

09:20  Điều ước thứ 7
10:10  Bố ơi! Mình đi đâu thế?
11:30  Phim âĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Bố là tất cả - Tập 29
17:15  Phim TQ: Tình bạn tri kỷ -
 Tập 1, 2
20:00  Xin chào hạnh phúc - 
 Tập 135/200
20:30  Thần tượng bolero
21:15  Sắc màu phái đẹp
21:40   Phim Vn: cả một đời ân oán - 

Tập 23
22:30  Quà tặng cuộc sống
22:40   Phim TQ: người phụ nữ đương 

thời - Tập 23
23:30  chuyện đêm muộn

Thứ sáu - 02/03

00:20   Phim truyện: Đôi cánh tình yêu 
- Tập 15

01:20  Đường lên đỉnh olympia
03:00  Phim hQ: Tình bạn tri kỷ - 
 Tập 1, 2
06:00  nhịp đập 360° thể thao
07:00  cà phê sáng
08:10  Xả xì chét
09:20  Lựa chọn của trái tim
10:10  Đường lên đỉnh olympia
11:30  Phim âĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Bố là tất cả - Tập 29
17:15  Phim TQ: Tình bạn tri kỷ - 
 Tập 3, 4
20:00  chúng tôi là chiến sĩ
21:00  Sắc màu phái đẹp
21:15 ca sĩ tranh tài
23:30  chuyện đêm muộn 

Thứ bảy - 03/03

00:00   Phim truyện: Đôi cánh tình yêu  
Tập 16

01:20  chuẩn cơm mẹ nấu
03:00  Phim hQ: Tình bạn tri kỷ - 
 Tập 3, 4
06:00  nhịp đập 360° thể thao
07:00  cà phê sáng
08:15  Vui - khoẻ - có ích

11:10  Thương vụ bạc tỷ
11:40  Gia đình vui vẻ
12:00  Bố ơi! Mình đi đâu thế?
13:00  hãy chọn giá đúng
13:50  cùng em đến trường
14:00  Rubic 8
14:20   Phim rubic 8: Thương nhớ ỏ ai 

- Tập 33
15:10  Tiền khéo tiền khôn
17:15  Phim TQ: Tình bạn tri kỷ - 
 Tập 5, 6
20:00  Đêm tiệc cùng sao
21:00  Bótay.kom
21:15  ơn giời, cậu đây rồi
23:30  chuyện đêm muộn 

chủ nhậT - 04/03

00:00   Phim truyện: Đôi cánh tình yêu 
- Tập 17

01:20  Điều ước thứ 7
03:00  Phim hQ: Tình bạn tri kỷ -
 Tập 5, 6
06:00  nhịp đập 360° thể thao
08:10  Vương miện thần kỳ
10:00  Bản lĩnh nhóc tỳ
11:00  100 triệu 1 phút
13:00  Đường lên đỉnh olympia
14:20   Phim rubic 8: Thương nhớ ở ai 

Tập 34
15:10  chuẩn cơm mẹ nấu
17:15  Phim TQ: Tình bạn tri kỷ - 
 Tập 7, 8
20:00  Giai điệu chung đôi
21:00  Bótay.kom
21:15 Bài hát hay nhất

Thứ hai - 05/03

00:00   Phim truyện: Đôi cánh tình yêu 
- Tập 18

01:20  Bố ơi! Mình đi đâu thế?
03:00  Phim TQ: Tình bạn tri kỉ -
 Tập 7, 8
04:30  hãy chọn giá đúng
06:00  nhịp đập 360° thể thao
07:00  cà phê sáng
08:00  Xả xì chét
10:10  hãy chọn giá đúng
11:30  Phim âĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00 Phim hQ: Bố là tất cả - Tập 31
14:40  ơn giời, cậu đây rồi
17:15  Phim TQ: Tình bạn tri kỉ - 
 Tập 9, 10
20:30  cuộc chiến mĩ vị
21:20  Sắc màu phái đẹp
21:30  Phim Vn: Mộng phù hoa - 
 Tập 10
22:30   Phim TQ: người phụ nữ đương 

thời - Tập 24

23:30  chuyện đêm muộn

Thứ ba - 06/03

00:20   Phim truyện: Đôi cánh tình yêu 
- Tập 19

01:20  Vì bạn xứng đáng
03:00  Phim TQ: Tình bạn tri kỉ -
 Tập 9, 10
04:30  cuộc chiến mĩ vị
06:00  nhịp đập 360° thể thao
07:00  cà phê sáng
08:00  Xả xì chét
10:10  chúng tôi là chiến sĩ
11:30  Phim âĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Bố là tất cả - Tập 32
14:40  Vương miện thần kỳ
15:30  Thần tượng bolero
17:15   Phim TQ: Tình bạn tri kỉ - 
 Tập 11, 12
20:30  ai là triệu phú
21:20  Sắc màu phái đẹp
21:30  Phim Vn: Mộng phù hoa - 
 Tập 11 
22:30   Phim TQ: người phụ nữ đương 

thời - Tập 25
23:30  chuyện đêm muộn 

Thứ Tư - 07/03

00:20   Phim truyện: Đôi cánh tình yêu 
- Tập 12

01:20  Vui - khoẻ - có ích
03:00  Phim TQ: Tình bạn tri kỉ - 
 Tập 11, 12
04:30  Giai điệu chung đôi
06:00  nhịp đập 360° thể thao
07:00  cà phê sáng
08:00  Xả xì chét
10:10 Vì bạn xứng đáng
11:30  Phim âĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Bố là tất cả - Tập 33
14:40  Bài hát hay nhất
17:15  Phim TQ: Tình bạn tri kỉ - 
 Tập 13, 14
20:30  Lựa chọn của trái tim
21:20  Sắc màu phái đẹp
21:40   Phim Vn: cả một đời ân oán - 

Tập 24
22:30   Phim TQ: người phụ nữ đương 

thời - Tập 26
23:30  chuyện đêm muộn 

Thứ năm - 08/03

00:20   Phim truyện: Đôi cánh tình yêu 
- Tập 21

01:20  Lựa chọn của trái tim
03:00  Phim TQ: Tình bạn tri kỉ - 
 Tập 13, 14
04:30  hãy chọn giá đúng
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Xem gì?
06:00  nhịp đập 360° thể thao
07:00  cà phê sáng
08:00  Xả xì chét
 10:10   Bố ơi! Mình đi đâu thế?
 Số 29 - mùa 4
11:30  Phim âĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Bố là tất cả - Tập 34
17:15  Phim TQ: Tình bạn tri kỉ - 
 Tập 15, 16
20:30  Thần tượng bolero
21:20  Sắc màu phái đẹp
21:40   Phim Vn: cả một đời ân oán - 

Tập 25
22:30   Phim TQ: người phụ nữ đương 

thời - Tập 27
23:30  chuyện đêm muộn 

Thứ sáu - 09/03

00:20   Phim truyện: Đôi cánh tình yêu 
- Tập 22

01:20  Đường lên đỉnh olympia
03:00  Phim TQ: Tình bạn tri kỉ - 
 Tập 15, 16
04:30  chuẩn cơm mẹ nấu
06:00  nhịp đập 360° thể thao
07:00  cà phê sáng
10:10  Đường lên đỉnh olympia
11:30  Phim âĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Bố là tất cả - Tập 35
14:40  Giai điệu chung đôi
15:30  Đêm tiệc cùng sao
17:15  Phim TQ: Tình bạn tri kỉ - 
 Tập 17, 18
20:00  chúng tôi là chiến sĩ
21:10  ca sĩ tranh tài
23:30  chuyện đêm muộn

Thứ bảy - 10/03

00:00   Phim truyện: Đôi cánh tình yêu 
- Tập 23

01:20  chuẩn cơm mẹ nấu
03:00  Phim TQ: Tình bạn tri kỉ - 
 Tập 17, 18
04:30  Đường lên đỉnh olympia
06:00  nhịp đập 360° thể thao
07:00  cà phê sáng
08:15  Vui - khoẻ - có ích
10:10  chinh phục
12:00  Bố ơi! Mình đi đâu thế?
13:00  hãy chọn giá đúng
14:20  Phim rubic 8
17:15  Phim TQ: Tình bạn tri kỉ - 
 Tập 19, 20
20:00  Đêm tiệc cùng sao
21:00  Bótay.kom
21:15  ơn giời, cậu đây rồi!
23:30  chuyện đêm muộn 

chủ nhậT - 11/03

00:00   Phim truyện: Đôi cánh tình yêu 

- Tập 24
03:00  Phim TQ: Tình bạn tri kỉ - 
 Tập 19, 20
04:30  Vui - khoẻ - có ích
06:00  nhịp đập 360° thể thao
09:10  Sáng tạo Việt
10:00  Bản lĩnh nhóc tỳ
11:00  100 triệu 1 phút
12:00  cố lên con yêu
13:00  Đường lên đỉnh olympia
14:20  Phim rubic 8
17:15  Phim TQ: Tình bạn tri kỉ - 
 Tập 21,22
20:00  Giai điệu chung đôi
21:00  Bótay.kom
21:15  Bài hát hay nhất
23:10  Bí mật của tạo hóa

Thứ hai - 12/03

00:00   Phim truyện: Đôi cánh tình yêu 
- Tập 25

01:20  Bố ơi! Mình đi đâu thế?
03:00  Phim TQ: Tình bạn tri kỉ - 
 Tập 21, 22
04:30  hãy chọn giá đúng
06:00  nhịp đập 360° thể thao
07:00  cà phê sáng
08:00  Xả xì chét
09:20  Sáng tạo Việt
10:10  hãy chọn giá đúng
11:30  Phim âĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Bố là tất cả - Tập 36
14:40  ơn giời, cậu đây rồi
17:15  Phim TQ: Tình bạn tri kỉ - 
 Tập 23, 24
20:30  cuộc chiến mĩ vị
21:20  Sắc màu phái đẹp
21:30  Phim Vn: Mộng phù hoa - 
 Tập 12
22:30   Phim TQ: người phụ nữ đương 

thời - Tập 28
23:30  chuyện đêm muộn

Thứ ba - 13/03

00:20   Phim truyện: Đôi cánh tình 
yêu - Tập 26

01:20  Vì bạn xứng đáng
03:00  Phim TQ: Tình bạn tri kỉ 
 Tập 23, 24
04:30  cuộc chiến mĩ vị
06:00  nhịp đập 360° thể thao
07:00  cà phê sáng
08:00  Xả xì chét
09:20  cuộc chiến mĩ vị
10:10  chúng tôi là chiến sĩ
11:30  Phim âĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Bố là tất cả Tập 37
14:40  Vương miện thần kỳ
15:30  Thần tượng bolero
17:15  Phim TQ: Tình bạn tri kỉ
 Tập 25, 26

20:30  ai là triệu phú
21:20  Sắc màu phái đẹp
21:30  Phim Vn: Mộng phù hoa - 
 Tập 13
22:30   Phim TQ: người phụ nữ đương 

thời - Tập 29
23:30  chuyện đêm muộn 

Thứ Tư - 14/03

00:20   Phim truyện: Đôi cánh tình yêu 
- Tập 27

01:20  Vui - khoẻ - có ích
03:00  Phim TQ: Tình bạn tri kỉ 
 Tập 25, 26
04:30  Giai điệu chung đôi
06:00  nhịp đập 360° thể thao
07:00  cà phê sáng
08:00  Xả xì chét
09:20  ai là triệu phú
10:10  Vì bạn xứng đáng
11:30 Phim âĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Bố là tất cả Tập 38
14:40  Bài hát hay nhất
17:15  Phim TQ: Tình bạn tri kỉ 
 Tập 27, 28
20:30  Lựa chọn của trái tim
21:20  Sắc màu phái đẹp
21:40   Phim Vn: cả một đời ân oán - 

Tập 26
22:30   Phim TQ: người phụ nữ đương 

thời - Tập 30
23:30  chuyện đêm muộn

Thứ năm - 15/03

00:20   Phim truyện: Đôi cánh tình yêu 
- Tập 28

01:20  Lựa chọn của trái tim
03:00  Phim TQ: Tình bạn tri kỉ
 Tập 27, 28
04:30  hãy chọn giá đúng
06:00  nhịp đập 360° thể thao
07:00  cà phê sáng
08:00  Xả xì chét
09:20  Điều ước thứ 7
10:10  Bố ơi! Mình đi đâu thế?
11:30  Phim âĐ: cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Bố là tất cả Tập 39
14:40  ca sĩ tranh tài
17:15   Phim TQ: Tình bạn tri kỉ Tập 

29, 30
20:30  Thần tượng bolero
21:20  Sắc màu phái đẹp
21:40   Phim Vn: cả một đời ân oán - 

Tập 27
22:30   Phim TQ: người phụ nữ đương 

thời - Tập 31
23:30  chuyện đêm muộn
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bắc giang nam định

(Từ ngày 1 đến ngày 15/3/2018)
lịch phát sóng các đài địa phương

 

khánh hòa hải dương
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buổi 0h00
Phim PLP: Biển tình ngang 
trái
buổi 2h00
Từ 1 - 7/3: Phim Vn: hoàng 
hôn dịu dàng
Từ 8 - 15/3: Phim Vn: 
Đồng tiền đen
buổi 5h00
Phim TQ: Giang nam tứ đại 
tài tử
buổi 7h05 
Từ 1 - 14/3: Phim truyện: 
ảo vọng
ngày 15/3: Phim truyện: 
như giọt sương nhu nuộm
buổi 11h00
Phim PLP: Biển tình ngang 
trái
buổi 12h00
Phim TQ: cầu vồng hoàng 
kim
buổi 14h00 (Thứ hai, ba, 
tư, sáu, bảy)

Từ 1 - 14/3: Phim TQ: Tân 
Thần điêu đại hiệp
ngày 15/3: Phim TQ: Tiên 
hiệp kiếm
buổi 14h45: 
Phim Vn: hồ sơ lửa: người 
ba mặt
buổi 17h30
Phim truyện: Tình yêu của 
đời tôi
buổi 20h10 (từ thứ hai đến 
thứ sáu)
Phim truyện: Mĩ nữ tái sinh
buổi 21h10
Từ 20 - 28/2: Phim Vn: hồ 
sơ lửa: người ba mặt
buổi 22h05
Từ 1 - 13/3: Phim TQ: Tân 
Thần điêu đại hiệp
Từ 14 - 15/3: Phim TQ: Tiên 
hiệp kiếm

buổi 0h00
Từ 1 - 5/3: Phim TQ: 
cuộc chiến sắc đẹp
Từ 6 - 15/3: Phim 
Philippine: cạn dòng 
nước mắt
buổi 2h00
Phim Vn: Ánh sáng thiên 
đường
buổi 4h20
Từ 1 - 5/3: Phim hQ: 
nước mắt phụ nữ
Từ 6 - 15/3: Phim hQ: 
Khát vọng đen tối
buổi 8h10
Phim hQ: Đoạt tình

buổi 10h05
Từ 1 - 12/3: Phim hQ: 
Tìm lại kí ức
Từ 13 - 15/3: Phim hQ: 
Bóng tối hận thù
buổi 12h30
Phim hQ: Lọ lem thành 
phố
buổi 18h00
Phim Vn: con dâu
buổi 21h10
Phim hQ: cuộc chiến 
kim chi
Thứ Bảy: Phim cuối tuần: 
ngày 3/3: Phim Mỹ: 
cuộc chiến giáng sinh
ngày 10/3: Phim Mỹ: 
căng thẳng
buổi 21h45
Phim hQ: di sản thừa kế

buổi sáng 
(6h45’)   
Phim Vn: chuyện của 
Ren
buổi sáng (9h00’)  
Phim TnK: Món nợ trái 
ngang 
buổi trưa (11h45’).
* Thứ hai, ba, tư, năm, 
sáu 
Từ ngày 1-2/3
Phim TQ: người thừa kế 
gia nghiệp
Từ ngày 5-15/3
Phim hQ: Manh mối sự 
thật
buổi trưa (13h45’).
* Thứ hai, ba, tư, năm, 
sáu  
Từ ngày 1-8/3
Phim Vn: Tình muộn
Từ ngày 9-15/3
Phim Vn: Đất mặn

buổi chiều 
(16h30’)  
Từ ngày 1-8/3
Phim hQ: Lọ lem thành 
phố
Từ ngày 9-15/3
Phim TQ: Mẹ hổ bố mèo
buổi tối (20h45’).
* Thứ hai, ba, tư, năm, 
sáu, bảy 
Phim TL: Tử thần ngọt 
ngào 
* chủ nhật.
ngày 4,11/3: Phim nước 
ngoài
buổi Tối ( 22h45’).
* Thứ hai, ba, tư, năm, 
sáu  
Phim ĐL: Tình yêu và vật 
chất

buổi sáng (7h00)
Từ 1/3 - 15/3    
Phim hàn Quốc; 
Thiên thần báo thù
buổi Trưa (11h15) 
(Phát lại vào 7h00  
ngày hôm sau)
Từ 1/3 - 15/3    
Phim hàn Quốc; 
Thiên thần báo thù
buổi chiều (14h30)
Từ  1/3 - 6/3
Phim hàn Quốc:
Bí ẩn của tình yêu
Từ 7/3 - 15/3
Phim hàn Quốc:
di sản thừa kế
buổi chiều Tối (17h00).
Từ 1/3 - 15/3
Phim hàn Quốc:  
canh bạc hoàng gia  

buổi chiều Tối (18h00)
Từ 1/3 - 10/3
Phim Việt nam:  
hãy nói về tình yêu 
Từ 11/3 - 15/3
Phim Việt nam: Vòng vây 
hoa hồng  
buổi Tối (20h40)
(Phát lại vào 14h30  
ngày hôm sau)
Từ  1/3 - 5/3
Phim hàn Quốc:  
Bí ẩn của tình yêu
Từ 6/3 - 15/3
Phim hàn Quốc:  
di sản thừa kế
cuối ngày (23h30)
(Phát lại vào 17h00  
ngày hôm sau)
Từ 1/3 - 15/3
Phim hàn Quốc:  
canh bạc hoàng gia  
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chương trình phim truyện đài pt-th Quảng ninh

yoo Shi-jin là Đại úy 
đặc chủng Đại hàn 

dân quốc, đội trưởng 
đội tác chiến alpha và 
là trung đội trưởng lực 
lượng gìn giữ hòa bình 
của Liên hợp Quốc. 
Kang Mo yeon là bác 
sĩ tại bệnh viện hae 
Sung, thành viên của tổ 
chức Bác sĩ không biên 
giới. Thời gian đầu gặp 
gỡ, bác sĩ Kang đã có 
sự hiểu lầm đối với Đại úy yoo. Về sau mối quan hệ giữa 
họ dần được cải thiện. dù vậy, nhưng do quan điểm, trách 
nhiệm công việc trái ngược nhau đã dẫn đến những đối đầu 
gay gắt. Tuy nhiên, định mệnh đã đưa Bác sĩ Kang gặp lại 
Đại úy yoo ở ukraina, cùng nhau xông pha vào sinh ra tử, 
cả hai đã nhận ra họ sẽ mãi mãi thuộc về nhau.

Phát sóng lúc 20h30 trên kênh QTV1 từ ngày 1/3/2018.

hậu duệ mẶT Trời 
(phim hàn quốc - 24 tập)

Đây là bộ phim tâm lí xã hội - hài xoay quanh nghề 
giúp việc. Từ những vùng quê nghèo, chỉ vì mưu sinh, 

những người nông dân đã rời bỏ nơi “chôn nhau cắt rốn” 
lên thành phố làm “ô-sin” với mong muốn có cuộc sống 
sung túc hơn. Với tuyến nhân vật có hoàn cảnh và tính cách 
khác nhau, Dâu trăm họ mang đến cho người xem những 
tình tiết xung đột, mâu thuẫn, hiểu lầm giữa những người 
giúp việc và chủ nhà khó tính. Đó là câu chuyện của cô 
giúp việc trót mê ông chủ; một người làm cá tính, luôn gây 
họa; một bà giúp việc lẩn thẩn quên trước quên sau. Từ đó 
xảy ra những chuyện dở khóc dở cười, thật mà như đùa 
giữa ôsin và gia chủ... 

Phát sóng lúc 22h00 trên kênh QTV1 từ ngày 1/3/2018.

dâu Trăm hỌ 
(phim việt nam - 35 tập)

chuyện phim bắt đầu từ 
một lần truy bắt tội phạm 

nguy hiểm Gi Tae của cảnh 
sát hình sự Kang in chul. 
anh đã vô tình nổ súng vào 
vợ kẻ phạm tội và người đồng 
đội thân thiết. ngay khi được 
đưa vào bệnh viện, cả hai nạn nhân đã qua đời, bác sĩ chỉ 
cứu được đứa bé trong bụng người phụ nữ. chính điều 
này đã khiến in chul sống trong nỗi ám ảnh dằn vặt, anh 
quyết định nhận nuôi con gái Gi Tae và đặt tên cô bé là yi 
Kung. cũng bởi thân thế của mình mà khi trưởng thành, 
yi Kung gặp phải nhiều biến cố đau thương... Xoay quanh 
cuộc đời nhiều bi kịch của yi Kung, Mặt nạ thủy tinh có 
đầy đủ cung bậc “hỉ, nộ, ái, ố”, có tình cảm yêu thương, 
chuyện tình lãng mạn, có sự chia li, hận thù và cả báo oán. 
Bộ phim đã khéo léo chuyển tải thông điệp giàu ý nghĩa: 
“Không ai có thể chọn lựa đấng sinh thành, số phận mỗi 
người là do chính họ quyết định”.

Phát sóng lúc 11h00 trên kênh QTV3 từ ngày 13/3/2018.

mẶT nạ Thủy Tinh 
(phim hàn quốc - 100 tập)

như phép màu, sau 6 năm trời sống đời sống thực vật, 
Si on bất ngờ tỉnh lại một cách kì diệu, khi đã tiến sát 

ngưỡng cửa của cái chết. Tuy nhiên, cô đội trưởng trẻ tuổi 
nhất của phòng điều tra tội phạm đặc biệt đã quên hết vụ tai 
nạn xảy ra với mình cùng toàn bộ kí ức. cũng từ đây, cô bắt 
đầu nhìn thấy những gì mà mọi người không thể thấy đó là 
“linh hồn của người chết”. cùng với đồng nghiệp của mình 
là cha Gun Woo, một sĩ quan tại trung tâm đồ thất lạc ở sở 
cảnh sát, Si on đã tiến hành điều tra lại vụ tai nạn kì lạ năm 
đó. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp khi Si on nhìn thấy 
linh hồn người yêu cũ, Lee hyung Joon, trong khi tình yêu 
đã bắt đầu nảy nở giữa cô và bạn đồng nghiệp mới…

Phát sóng lúc 20h00 trên kênh QTV3 từ ngày 3/3/2018.

manh mối sự ThậT 
(phim hàn quốc - 16 tập)
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cuộc sống bận rộn, 
lại có quá 
nhiều thứ 

chi phối nên bố 
mẹ ngày càng có 
ít thời gian dành 
cho con. Không 
ít ông bố bà mẹ 
mua đồ chơi hoặc 
đưa cho con ipad, 
điện thoại để có thời 
gian làm việc khác. cứ 
như vậy nghĩa là bạn 
đang phung phí những 
khoảnh khắc thể hiện tình yêu thương 
ấm áp của con cái với cha mẹ. Khi con 
lớn lên, bạn sẽ nhận ra khoảng thời gian 
chúng còn nhỏ là lúc bạn hạnh phúc 
nhất. “Khi con rời xa mình để học tập, 

làm việc hay xây dựng gia đình, 
bạn sẽ tiếc là đã có lúc phó 
mặc con cho người khác. Bạn 
sẽ ước mình có thể bỏ việc để 

về bên con nhiều hơn. Vì thế, hãy dành 
nhiều thời gian hơn cho con. hãy cùng 
chơi với con, cùng con trải qua các giờ 
phút vui tươi và khó khăn”, Tiến sĩ tâm 
lí Vũ Thu hương khuyên.

Một nghiên cứu chỉ ra rằng, 99% tâm 
lí và cảm xúc của trẻ nhỏ là luôn hướng 
về bố mẹ. do đó thời gian tương tác với 
con chính là làm bạn với con, hiểu con 
và tạo cho con những tình cảm, kí ức tốt 
đẹp nhất với cha mẹ. những người dành 
thời gian cho con cái càng nhiều (trung 
bình từ 12 tiếng/ngày trong độ tuổi từ  
0 - 2; 10 tiếng/ngày trong độ tuổi từ  

hãy Tận hưởng 
THờI gIan Bên con

chào đón cô con gái Thứ 2 ra đời, ông chủ facebook - mark 
Zugkerberg đã ViếT mộT bức Thư Và đăng Tải Trên Trang 

cá nhân. Trong Thư có câu: “Thời Thơ ấu ThậT diệu kì, 
con chỉ có mộT lần được làm Trẻ con, nên hãy Tận 

hưởng. đừng lo lắng cho Tương lai Và cũng đừng 
lớn quá nhanh”, đã khiến hàng Triệu ông bố, bà mẹ 
Trên Thế giới này Xúc động Và Tự Vấn lại bản Thân. 
nếu không dành Thời gian bên con, cho con những 
kỉ niệm đẹp của Thời Thơ ấu Thì chắc chắn sau này 

bạn sẽ phải hối Tiếc.

Hãy dành thời gian 
đọc sách cùng con

VT
Vnhỏ

to
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2 - 4; 8 tiếng/ngày trong độ tuổi từ 4 - 6, 
và 6 tiếng/ngày trong độ tuổi từ 6 - 12) 
thì con cái của họ có xu hướng trở thành 
người tốt càng cao. Theo thạc sĩ tâm lí 
Mỹ hạnh (Giảng viên trường Đại học 
Sư phạm TPhcM), dành thời gian bên 
con là một nguyên tắc quan trọng trong 
giáo dục con cái cũng như phát triển đời 
sống tinh thần cho trẻ. Vì thế, dù có bận 
trăm công ngàn việc, cũng hãy cố gắng 
dành thời gian bên con. Quãng thời gian 
đó chắc chắn sẽ mang lại những giá trị 
to lớn mà đôi khi tiền bạc chẳng thể nào 
mua được. “Vài năm nay mình từ chối 
tất cả mọi cuộc ăn tối, cố gắng nghỉ làm 
theo con khi chúng được nghỉ. Thứ Bảy 
và chủ nhật mình càng không làm việc. 
chiều chiều cũng thích la cà với hội bạn 
đi lang thang đâu đó khi thành phố lên 

đèn nhưng mình đành gác lại vì bọn trẻ 
sẽ vụt lớn rất nhanh, nếu bố mẹ cứ mải 
mê công việc và những thú vui của bản 
thân sẽ đánh mất vô vàn khoảnh khắc 
hay những thời gian dành cho con mà 
mãi mãi không bao giờ có thể quay trở 
lại được”, chị hồng hạnh, một bà mẹ 
đơn thân, chia sẻ. 

Làm cha mẹ, điều đáng trân trọng 
nhất là dành được bao nhiêu thời gian 
cho con chứ không phải dành được bao 
nhiêu vật chất. con trẻ sẽ không nhớ 
được những gì bạn đã mua cho chúng 
nhưng chúng nhớ được tất cả những trò 
chơi, trải nghiệm đã làm cùng bố mẹ. 
chơi với con cũng là cách bạn được trở 
về tuổi thơ của mình. nên thay vì ngồi 
lướt web, hãy chơi cùng con, để được 

vui cười hồn nhiên trong thế giới của 
chúng. Thay vì mải miết kiếm tiền để 
cho con một cuộc sống đầy đủ, hãy dành 
thời gian đi công viên, về thăm quê, để 
con trẻ có cơ hội tiếp xúc và hoà mình 
với thiên nhiên, khám phá những điều 
thú vị trong cuộc sống.

cũng chính vì mỗi đứa trẻ chỉ có 
một thời thơ ấu mà thôi, nên hãy trân 
trọng tuổi thơ của con. Đừng vì lo lắng 
cho tương lai mà bỏ quên hiện tại, vì 
thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại. 
nhiều người cứ nghĩ, là cha mẹ tốt thì 
phải ép con vào khuôn khổ, phải học 
đủ thứ, làm đủ chuyện để trở thành một 
người hoàn hảo, như vậy mới có tương 
lai tươi sáng. con cái cứ bị áp lực phải 
thi đua, phải sẵn sàng chiến thắng, phải 

thi được vào trường nọ, trường kia… 
Theo Tiến sĩ Vũ Thu hương: “Đừng ép 
con học quá nhiều, hãy yêu đứa trẻ bạn 
có chứ đừng chạy theo hình bóng đứa 
trẻ bạn muốn có”. những đứa trẻ chính 
là sự phản chiếu chính xác nhất của cha 
mẹ, nếu bạn luôn vui vẻ, nhìn mọi thứ 
một cách tích cực, mạnh mẽ vượt qua 
mọi khó khăn, luôn chia sẻ về mặt tinh 
thần với con, thì chắc chắn chúng sẽ học 
được những phẩm chất ấy. hãy dành 
thật nhiều thời gian cho tuổi thơ của 
con, tận hưởng cùng con những khoảnh 
khắc tuyệt vời ấy, là hạnh phúc mà bất 
cứ người làm cha mẹ nào cũng không 
nên bỏ lỡ.

cuối cùng, xin trích lời tâm sự của 
anh Richard Pringle, một người cha vừa 
mất đi đứa con trai yêu quý của mình vì 
căn bệnh xuất huyết não, để thấy rằng, 
thời gian bên con quý giá đến nhường 
nào: “Đừng để quá nhiều nỗi lo toan hay 
những thứ khác lấy mất thời gian bên 
con. những gì bạn cần làm là cùng con 
đi dạo, đi bơi, hay dựng một căn lều… 
hãy luôn hôn chúc bé ngủ ngon, cùng 
nhau ăn sáng và đưa con tới trường cho 
tới khi con vào đại học. hãy nhìn ngắm 
khi con bạn kết hôn để thấy mình thật sự 
rất may mắn nên đừng bao giờ lãng phí 
điều đó”. 

Bảo anh                   

Vợ chồng ông 
chủ Facebook 
mong các con 
của mình đừng 
lớn quá nhanh

Hoà mình vào 
thiên nhiên, cùng 

con khám phá 
những điều mới mẻ

(ảnh minh họa)
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Vtán

gẫu

Bảo Trúc 
Diễn xuất hay hơn  

sau khi làm mẹ

sau nhiều sóng gió Tình cảm, đôi 
mắT bảo Trúc ngày càng chấT 

chứa nhiều nỗi niềm hơn. dù cuộc 
sống làm mẹ đơn Thân không hề 

dễ dàng nhưng đó lại là chấT Xúc 
Tác giúp các Vai diễn của cô Thêm 

chiều sâu. những cảm Xúc phải 
kìm nén Trong cuộc sống riêng 

được bảo Trúc đưa Vào nhân VậT 
của mình mộT cách Tinh Tế. 

Bảo Trúc và con gái

84
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 Dù phim truyền hình hiện nay 
đang có chiều hướng giảm sút nhưng 
chị vẫn gắn bó với khá nhiều dự án 
phim mới. Thu nhập của chị có bị ảnh 
hưởng bởi biến động chung này?

Tôi vừa hoàn thành xong hai phim 
được ra mắt trong dịp Tết là Bản giao ước 
từ hai thế giới và Về đi tía ơi. Việc phim 
truyền hình chững lại không ảnh hưởng 
đến thu nhập của tôi vì ngoài nghệ thuật, 
tôi còn kinh doanh bất động sản, xe hơi. 
Tôi đóng phim chỉ vì đam mê thôi chứ 
không đặt nặng chuyện tiền bạc. 

 Chị đã sắp xếp thời gian để chu 
toàn cùng lúc hai công việc như  
thế nào?

Trong thời điểm này thì tôi tập trung 
nhiều hơn cho kinh doanh. nếu có phim 
hay thì tôi ưu tiên cho phim. dù rằng 
làm hai việc cùng lúc sẽ vất vả hơn 
nhưng tôi không bỏ được vì trót yêu 
nghệ thuật, yêu công việc diễn xuất. 

 Chị có chờ đợi một vai diễn ghi 
dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả để 
không uổng phí sự gắn bó của mình 
với phim truyền hình trong giai đoạn 
khó khăn này?

Tôi đã có một số vai diễn được khán 
giả yêu mến trong phim Lấy chồng sớm 
làm gì, Con gái chị Hằng... Sắp tới, tôi 
hi vọng sẽ được khán giả nhớ trong phim 
Về đi tía ơi vì có đến 4 tính cách trong 
con người này. Vai diễn này thật sự là 
thử thách thú vị với tôi. 

 so với thời mới vào nghề, áp lực 
về những điều tiếng “chân dài đóng 
phim” đối với chị có thay đổi gì nhiều?

Tôi là diễn viên tay ngang, bén duyên 
từ bộ phim truyền hình Người mẫu. Đến 
phim điện ảnh Cột mốc 23 tuy được 
đóng vai chính nhưng tôi thấy diễn xuất 
của mình vẫn chưa ổn lắm. Sau khi sinh 
con, trở lại với nghệ thuật qua bộ phim 
Kẻ gây hấn của đạo diễn Trần cảnh 
Đôn, tôi nhận được nhiều lời khen của 
mọi người và thoát khỏi tiếng “chân dài 
đóng phim”. Lúc này mọi người còn đùa 
tôi là “chân đã dài mà đóng phim còn tốt 
nữa” (cười). 

 Chị đầu tư kinh doanh rất nhiều 
lĩnh vực, chị có nghĩ đến việc kinh 
doanh giải trí, nghệ thuật không?

Trong năm nay tôi dự định làm thêm 
hai mảng kinh doanh liên quan đến chăm 
sóc sức khỏe, sắc đẹp. Tôi cũng ấp ủ ý 

định mở một công ty giải trí và muốn 
nhắm đến thị trường nước ngoài. Tôi 
muốn làm kênh truyền hình dành cho 
người nước ngoài muốn tìm hiểu về văn 
hóa, ẩm thực Việt nam. Tôi hi vọng sau 
này khi có thời gian nhiều hơn, ổn định 
mọi thứ thì sẽ tiến hành dự án này. 

 Khi chị làm kinh doanh, nhan 
sắc và danh tiếng của người mẫu, diễn 
viên có giúp ích hoặc gây trở ngại  
gì không?

những điều đó giúp ích một phần 
mà cũng hạn chế một phần. danh tiếng 
trong nghệ thuật giúp tôi dễ dàng truyền 
thông, quảng bá công việc kinh doanh 
của mình hơn. Tuy nhiên, lĩnh vực kinh 
doanh của tôi có nhiều khách hàng khó 
tính lắm. Ban đầu nhiều người có định 
kiến rằng, người mẫu, diễn viên thì 
chẳng biết gì về kinh doanh. nhưng sau 
khi gặp tôi thì mọi người đã thay đổi suy 
nghĩ. Từ đó họ gạt bỏ được trở ngại và 
chỉ cần sản phẩm của tôi cung cấp cho 
họ tốt như đúng cam kết là được. 

 Trên trang cá nhân của chị 
thường xuất hiện hình ảnh con gái rất 

đáng yêu. hai mẹ con của chị có vẻ 
thân thiết với nhau?

con gái tôi hiện sống cùng với ông 
bà ngoại ở Bạc Liêu, còn tôi ở TP.hcM 
để thuận tiện cho công việc. Mỗi tháng 
tôi lại dành một tuần để về với con hoặc 
đón con lên chơi và đi du lịch cùng con. 
hiện nay bé Sushi đã được 5 tuổi, khá 
lanh lẹ, vui vẻ. niềm hạnh phúc mỗi 
ngày của tôi là nghe con hát líu lo, trò 
chuyện qua điện thoại. 

 nhìn lại quãng thời gian 5 năm 
làm mẹ đơn thân, bạn thấy mình đã 
được và mất gì?

Khoảng thời gian đó chỉ toàn nước 
mắt. con gái sống ở quê với ông bà 
trong khi tôi ở đây lủi thủi đi về một 
mình. Tôi nhớ con và tủi thân lắm. 
những lúc như vậy thì tôi lại phải tự 
động viên mình cố gắng và cứ thế mà 
khóc cho nhẹ lòng để hôm sau lại tiếp 
tục làm việc chăm chỉ hơn. Mỗi lần được 
nghỉ một, hai ngày tôi cũng chạy về chơi 
với con một chút rồi lên xe về lại thành 
phố trong đêm. dù hàng ngày hai mẹ 
con đều nói chuyện qua video nhưng 
chưa bao giờ là đủ. Tôi rất thương con 
gái vì con thiếu tình thương của ba và 
phải xa mẹ. Tôi không mong con thương 
và hiểu những đau khổ mà tôi đã trải qua 
trong thời gian hai mẹ con xa cách mà 
chỉ mong con mình lớn lên ngoan ngoãn, 
tự lập. còn lại, tôi luôn cố gắng làm mọi 
việc tốt nhất cho con. 

 Chị có dự định xây dựng tổ ấm 
mới để hai mẹ con không còn phải  
xa cách? 

năm sau Sushi được 6 tuổi, tôi sẽ đón 
con lên TP.hcM để chăm sóc con, dạy 
cho con học. Tôi muốn con mình có đủ 
tình thương và sau này cuộc sống tốt đẹp. 

Tôi cũng chưa chủ động tìm kiếm, 
tạo dựng một gia đình đầy đủ cho bé. 
Trước đây tôi cũng từng có ý định này 
nhưng duyên chưa đến nên tạm thời 
không dám nghĩ nữa. nếu sắp tới gặp 
được người đàn ông tốt thật sự lo lắng, 
thương yêu hai mẹ con thì tôi cũng sẽ 
thử mở lòng.

 Cám ơn những chia sẻ của chị! 
yên Thảo (Thực hiện)  

Ảnh: Bảo Lê 
Áo dài: Minh châu  

Trang điểm: dũnG Phan



 áo dài cho bé  Khoe sắc
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những chiếc áo dài truyền thống 
dành cho bé trong bộ sưu tập 
này là một tác phẩm nghệ thuật 
mà các nTK đã tâm huyết tạo 

ra để giúp bé thật xinh xắn, đáng yêu 
trong không khí chào Xuân tưng bừng 
muôn nơi. các sản phẩm đều được thiết 
kế, vẽ tay và in ấn bằng công nghệ hiện 
đại, chất liệu cao cấp, may hai lớp lót lụa 
mềm mại, có thể giữ ấm cho trẻ. nTK 
muốn gửi gắm vào tất cả sự nhiệt huyết, 
niềm đam mê để phát huy vẻ đẹp chiếc áo 
dài truyền thống của dân tộc cho các mầm 
non tương lai. 

Việc lựa chọn chiếc áo dài cho bé với 
thiết kế vừa thoải mái, năng động, lại dễ di 
chuyển là một trong những điểm chú ý mà 
ba mẹ nên quan tâm. các bé vốn hoạt bát, 
hay chạy nhảy, vì thế, việc lựa chọn thiết 
kế cũng quan trọng như lựa chọn chất liệu 
vải vậy. Bạn không nên chọn những bộ áo 
dài cách tân cho bé quá gò bó, thay vào đó 
hãy thử chọn các thiết kế suông rộng, cổ 
tròn hay cổ thuyền.

anh ThƯ 
Thời trang: VELLa 

Nhiếp ảnh: Bùi ViệT anh

 mỗi dịp Xuân Về là lúc Trẻ 
háo hức mong chờ được 

cha mẹ sắm cho những bộ 
áo đẹp để Xúng Xính Xuống 
phố. ngoài những bộ đồ Với 

phong cách hiện đại, Vài 
năm gần đây, những mẫu áo 
dài dành cho Trẻ em cũng 
đang rấT được quan Tâm.
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Pacific Coast Highway (Đường cao tốc ven biển 
từ San Francisco tới Los Angeles)

Trước khi tới Mỹ, tôi đã từng 
ngắm nhìn bao nhiêu bức ảnh 
về hẻm núi Grand canyon, về 
tượng nữ thần Tự do, về những 

ảnh đèn rực rỡ của thành phố Las 
Vegas, về những công viên quốc gia đẹp 
và hoành tráng ngoài sức tưởng tượng. 
nước Mỹ không chỉ có những tòa nhà 
cao chọc trời, những dòng người hối hả 
trên phố, những thành phố nổi tiếng 
như: new york, chicago, San 
Francisco, thiên nhiên ở Mỹ rất hùng vĩ 
và choáng ngợp. Và để hiểu được một 
phần về cuộc sống, văn hóa, con người 
Mỹ, bạn hãy thực hiện một chuyến 
roadtrip. 

Roadtrip là chuyến du lịch bằng đường 
bộ, chủ yếu là di chuyển bằng xe hơi, cũng 
có thể là xe mô tô phân khối lớn, xe RV 
(Recreational Vehicle - “nhà xe”) như một 
ngôi nhà đi động. Trên xe sẽ chất đầy mọi 
vật dụng cần thiết như lều, túi ngủ, chăn, 

nệm, thùng đá để bảo quản đồ ăn, bếp di 
động…, thậm chí cả bột giặt, thìa, dĩa, 
xong, chảo. Tới địa điểm nào đó sẽ dựng 
lều trại, tự nấu nướng, leo núi, chèo 
thuyền, đốt lửa và tán chuyện rôm rả. 
Roadtrip là văn hóa phổ biến của người 
Mỹ vì tiết kiệm, được gần gũi với thiên 
nhiên, gắn kết tình thân. cả gia đình 
hay bạn bè cùng lên xe, chạy xuyên qua 
các thành phố, các công viên quốc gia. 
Mỗi tiểu bang của nước Mỹ như một đất 
nước thu nhỏ, văn hóa, ẩm thực, bản sắc 
rất riêng. người Mỹ đi roadtrip quanh 
năm, bất cứ lúc nào có ngày nghỉ hoặc 
2 ngày cuối tuần cũng đủ để đi tới một 
công viên tiểu bang nào đó. 

chỉ có một tháng ngắn ngủi ở Mỹ 
nên tôi chọn tới thăm công viên quốc gia 
ở 4 tiểu bang: california, utah, arizona 
và nevada ở bờ Tây. Tôi đã được trải 
nghiệm tự tay dựng lều trại ở mỗi điểm 
đến, tự đi mua củi ở siêu thị, tự chuẩn bị 

VT
Vdu

lịch

rong ruổi qua 
nHững nẻo đường Mỹ

Từ trên đỉnh Angel’s landing 
nhìn xuống đường đi trong công viên quốc gia 

Zion, bang Utah
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thức ăn rồi đem nướng, chế biến thành 
nhiều món bằng bếp nhỏ có sẵn ở mỗi 
nơi hạ trại. Tôi đã lái xe xuyên qua sa 
mạc, đi qua những vùng đất trải dài tít 
tắp, chiêm ngưỡng những kì quan tạo 
hóa của thiên nhiên. Tôi đã được đắm 
mình trong những cơn gió mênh mang 
khoáng đạt, nghe gió táp vào mặt và 
để thấy mình như cánh chim tự do, để 
thấy mình quá bé nhỏ trước thiên nhiên 
rộng lớn và ngạo nghễ. Tôi nghĩ câu nói: 
“hạnh phúc không phải là cảm giác tới 
đích, mà chính trên từng chặng đường 
đi” mô tả chính xác về những chuyến 
roadtrip ở Mỹ và cảm giác của tôi. Mỗi 
chuyến đi cho tôi thêm niềm vui sống và 
khao khát khám phá thế giới…

Tôi nhớ cảm giác thán phục Mẹ 
Thiên nhiên khi nhìn thấy những con 
đường và những tảng đá nhiều hình thù 
khác nhau ở Thung lũng Lửa (Valley of 
Fire), nhớ lúc dậy từ 5 giờ sáng chạy 

từ nơi hạ trại cách công viên quốc gia 
canyonlands 20 dặm để có thể ngồi trên 
tảng đá lặng ngắm nhìn từng tia nắng 
mặt trời rọi lên Vòm đá Mesa arch. Tôi 
đã đứng lặng người khi thấy hoàng hôn 
ở Điểm ngắm sông Xanh (Green River 
overlook), ánh nắng vàng đỏ trải dài 
trên những dải đất, rặng núi đẹp đến 
ngộp thở. nhớ lúc phải vừa leo núi, vừa 
ghì bám sợi xích trên con đường cheo 
leo lên tới đỉnh của angel’s Landing. 
nhớ cảm giác lái xe trong tiếng nhạc 
đồng quê của Mỹ, để gió thốc qua cửa 
xe khiến tóc bay phần phật. Và tôi cứ 
thế trôi đi qua sa mạc, núi non trên 
những con đường trải dài tới chân trời, 
cảm giác ngưỡng mộ đến nhói tim trước 
thiên nhiên kì vĩ của Trái đất này. 

con đường không chỉ toàn trơn 
tru mà còn có cả bụi bặm, quăng quật. 
có lúc xe xóc tung người khi qua con 
đường bụi mù và đầy ổ trâu bò ở Thung 

lũng Monument Valley. nhưng những gì 
thu vào tầm mắt như cuộc rượt đuổi ánh 
hoàng hôn ở Three Mittens cũng thật 
đáng công. Bỗng thấy mình thật giàu 
có và may mắn khi được ngắm tận mắt 
những khoảnh khắc thiên nhiên diệu kì 
như thế.

Đi roadtrip bạn sẽ tiết kiệm được 
khá nhiều chi phí vì những chỗ cắm 
trại chỉ từ 10 - 15uSd mà có thể dựng 
được 2 lều. chỗ cắm trại trong những 
công viên quốc gia thường chỉ có những 
tiện nghi đơn giản nhất, không có chỗ 
sạc điện, không có dịch vụ hàng quán 
xung quanh, thậm chí muốn tắm phải 
tới thành phố cách đó vài dặm. Bạn sẽ 
phải mang từ cái thìa, đũa, cho tới túi 
ngủ, chăn, gối trên xe. Buổi tối lạnh trải 
2 - 3 lớp chăn phía dưới vẫn chưa đủ ấm 

dƯơnG QuÁn hạ
(Xem tiếp trang 90)

Cầu Bixby ở Big Sur - bang California

Landscape Arch ở công viên quốc gia Arches - bang Utah 
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êm. Sẽ phải luyện cách dựng lều nhanh 
nhất và chắc chắn nhất. Phải tự đi siêu 
thị mua đồ ăn thức uống, than, củi về 
tự nướng, tự nấu trên những bếp nướng 
trang bị sẵn ở mỗi điểm hạ trại. nhưng 
đó chính là những trải nghiệm rất thú 
vị của chuyến đi, để ta cảm nhận được 
hạnh phúc trên từng chặng đường, từng 
trạm xăng, từng thị trấn nhỏ.

dƯơnG QuÁn hạ

VT
Vdu

lịch

Valley of fire (công viên tiểu bang Nevada)

rong ruổi qua 
nHững nẻo đường Mỹ

(Tiếp theo trang 89)

Delicate Arch ở công viên quốc gia Arches - bang Utah Đường vào Monument Valley - khu bảo tồn ở biên giới bang Arizona và Utah

Angel’s landing ở Công viên quốc gia Zion
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